
คนกลางคืนเฮ!รับ5พัน

ดริงก ไดแควันเดียว

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เยี่ยมชมระบบลิงกขอมูลสัญญาณชีพผูปวยผานแอปพลิเคชัน 

ภายหลังเปนประธานเปดงานโครงการ “ตนแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกดวยเทคโนโลยีเครือขาย 5G และระบบปญญา

ประดิษฐ” ที่ โรงพยาบาลศิริราช เม� อวันที่ 16 ธ.ค. 2564

ชวงเคาตดาวนถึงตีหนึ่งย้ํามาตรการปองกันตนเองสูงสุด
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ทําเนียบฯ • รัฐตั้งเปายุติปญหาไฟ                                               

ใตป 70 มุงขจัดเง� อนไขเกาและไม                                         

ใหเกิดเง� อนไขใหม เพ� อความสงบสันติ 

สุขรวมกัน ขณะที่รถไฟ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตกลับมาเดินรถตาม

ปกติหลังหยุดเดินรถ 2 วันจากเหตุ

วางระเบิด

เม� อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย เปดเผย

วา พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประ 

ชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งที่ 

3/64 ณ หองประชุมสํานักงานสภา 

ความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ทําเนียบ

รัฐบาล เพ� อติดตามสถานการณสําคัญ

และการขับเคล� อนแกปญหา

จอแกพรบ.ราชทัณฑ

จี้นายกฯปลดสมศักดิ์

ศาลส่ังหยุดปฏิบัติหนาท่ี

‘อนุรักษ’เรียกเงิน5ลาน

ย� นรางกม.ลูก/สอบสส.เต

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหม 3,684 

ราย เสียชีวิต 26 ราย “นายกฯ” หวงกิน

เลี้ยงสังสรรคเทศกาล ขอ ปชช.การดอยา

ตก “อนุทิน” เผยปใหมไฟเขียวดริงกไดวัน

เดียว ชวงคืนเคาตดาวนถึงแคตี 1 สถานที่

จัดงานมีคนมากกวา 1 พันคนยึดมาตรการ

โควิดฟรีเซตติง ผูรวมงานตองฉีดวัคซีนครบ

โดส ตรวจ ATK กอนเขางาน ย้ําปองกัน  

โอมิครอนฉีดวัคซีนครบสูได

เม� อวันที่ 16 ธ.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

การแพรระบาดในประเทศไทยวา พบผูติด                      

เชื้อรายใหม 3,684 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

3,519 ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบ  

บริการ 3,436 ราย, คนหาเชิงรุก 83 ราย, 

เรือนจํา 144 ราย, เปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 21 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 4,531 

ราย อยูระหวางรักษา 45,442 ราย อาการ

หนัก 1,000 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 272 

ราย เสียชีวิตเพิ่ม 26 ราย เปนชาย 14 ราย 

หญิง 12 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 20 ราย มี

โรคเรื้อรัง 4 ราย 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อมาก                                                                    

ที่สุด ไดแก กทม. 572 ราย, นครศรีธรรม 

ราช 289 ราย, สมุทรปราการ 166 ราย, 

ชลบุรี 160 ราย, สงขลา 105 ราย,  ขอน 

แกน 99 ราย, สุราษฎรธานี 96 ราย, พระ 

นครศรีอยุธยา 90 ราย, นครสวรรค 89 

ราย, ตาก 81 ราย 

สวนยอดผูติดเชื้อสะสม 2,181,960 

ราย ยอดหายปวยสะสม 2,115,232 ราย 

ยอดผูเสียชีวิตสะสม 21,286 ราย 

ไทยโพสต • “ปชป.” จอย� นแก พ.ร.บ. 

ราชทัณฑสัปดาหหนา เล็งกําหนดหลักเกณฑ

ใหม ติดคุกเกินครึ่งกอนถึงมีสิทธิ์ลดวันจํา

คุกเชนเดียวกับคดีรายแรง “หมอเหรียญทอง” 

เปดยุทธการพลังแผนดิน เตือน ขรก.หาก

กลัวติดคุกตามนักการเมืองโกงไดลดโทษให

ติดตอกับตนเองเพ� อกันไวเปนพยาน “เทพ

มนตรี” จี้นายกฯ รับผิดชอบ ปลด “สม

ศักดิ์” ไวกอน อ.ก.พ.ราชทัณฑลงมติไลออก

เจาหนาที่ 4 ราย พบเรียกรับผลประโยชน-

ทํารายผูตองขังเสียชีวิต 

ที่รัฐสภา วันที่ 16 ธันวาคม นายรา

เมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปตย 

(ปชป.) กลาวถึงกรณีการพักโทษ ลดโทษ                                                          

ในคดีทุจริตตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ 

พ.ศ.2560 ที่เปนประเด็นใหมีการวิพากษ                                                           

วิจารณกันอยางกวางขวางวา ท่ีประชุม ส.ส. 

พรรค ปชป.มีมติใหย� นรางพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ราชทัณฑ พ.ศ.                                                              

2560 ตอสภา เพ� อใหมีการแกไขในประเด็น

ที่สําคัญ เชน รูปแบบโครงสราง

รัฐสภา • เพ� อไทยย� นราง กม.ลูกประกอบ

เลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมืองแลว   เผยสูตร

ปดเศษ ส.ส.ทศนิยม คาดเขาสภา ม.ค.และ

ประกาศใช มี.ค. ดาน “หมอระวี” เผย 2 

รางกฎหมายลูกพรรครวมรัฐบาลนัดสงประ 

ธานสภาฯ 23 ธ.ค. “เรืองไกร” รองสอบ 

“ส.ส.เต” เจาตัวโตหนาตาเฉย สภาลมเวลา 

16.30 น. เทากับลางานไปเพียง 2 ชั่วโมง

กวา เพราะหนังเขาฉายตอน 17.30 น. 

เม� อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นพ.  

ชลน�าน ศรีแกว ส.ส.น�าน หัวหนาพรรค

เพ� อไทย พรอมดวยนายสุทิน คลังแสง ส.ส. 

มหาสารคาม ในฐานะประธานวิปฝายคาน 

และนายจุลพันธ อมรวิวัฒน ส.ส.เชียงใหม 

รองหัวหนาพรรคเพ� อไทย ย� นรางพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก                                                          

ตั้ง ส.ส. (ฉบับที่).. พ.ศ….. และรางพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค 

การเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ….. 

ไทยโพสต • ศาลฎีการับคํารอง “อนุรักษ-

ส.ส.มุกดาหาร เพ� อไทย” คดีฝาฝนจริยธรรม 

ปมเรียกรับเงิน 5 ลานบาท พรอมสั่งหยุด

ปฏิบัติหนาท่ีจนกวาจะมีคําพิพากษา นัดตรวจ

พยานหลักฐาน 10 ก.พ.

เม� อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผานมา ศาลฎีกา

อานคําสั่งคดีหมายเลขดําที่ คมจ.4/2564  

ระหวางคณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ผูรอง และ

นายอนุรักษ ตั้งปณิธานนท ส.ส.มุกดาหาร 

พรรคเพ� อไทย ผูคัดคานเร� องการฝาฝนหรือ

ไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยาง

รายแรง กรณีเรียกรับเงินจํานวน 5 ลาน

บาท จากอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล แลก                                                

กับการผานงบประมาณ ซึ่ง ป.ป.ช.มีมติชี้มูล

ความผิดไปกอนหนานี้

คดีน้ีผูรองย� นคํารองขอใหศาลฎีกามี                  

คําพิพากษาหรือคําส่ังวา ผูคัดคานฝาฝนหรือ

ไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ไทยโพสต • คนกลางคืนเฮ! เตรียมรับ 

5 พันฉลองปใหม ประกันสังคมชง ครม.

อังคารหนา เยียวยารอบแรก 29 ธ.ค.นี้ 

บอรด สปสช.ไฟเขียวใชงบ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชด                                                       

เชยคารักษาโควิดรอบสอง 2.2 หม� นลาน

ท่ีอาคารอเนกประสงค สํานักงานประ 

กันสังคม (สํานักงานใหญ) จ.นนทบุรี เม� อ

วันที่ 16 ธันวาคม นายบุญสงค ทัพชัยยุทธ 

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม (สปส.) 

พรอมดวยนางสุดา ช� นบาน อุปนายกสมา                                                           

คมดนตรีแหงประเทศไทย, นายฝอยทอง 

เชิญย้ิม นายกสมาคมศิลปนตลกแหงประเทศ 

ไทย, นางนัฐชา นาโค เลขาฯ ชมรมศิลปน

และบันเทิง และผูบริหารสํานักงานประกัน

สังคม รวมงานแถลงมาตรการเยียวยาประ 

กันสังคมมาตรา 40 อาชีพอิสระ คนกลาง

คืน 

นายบุญสงค ทัพชัยยุทธ เลขาธิการ

สํานักงานประกันสังคม (สปส.) กลาววา 

กระทรวงแรงงานเล็งเห็นถึงความเดือดรอน

ของผูที่ทํางานในกิจการสถานบันเทิง ผับ 

บาร คาราโอเกะ และผูประกอบอาชีพอิสระ

ที่ทํางานเกี่ยวของกับสถานบันเทิง ซึ่งตอง

ปฏิบัติตามขอบังคับจากมาตรการของรัฐ

ในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ท้ังน้ี                                           

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน จะนํา                               

เร� องการเยียวยาประกันสังคม ม.40 คนกลาง

คืน เขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใน

วันที่ 21 ธ.ค.นี้ ซึ่งหาก ครม.มีมติเห็นชอบ

ปตท.เคาะงบ 5 ป

1.02 แสนล.
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กาวยางของ ‘บีอารเอ็น’

เกมใหม ‘ใน-นอก’ ประเทศ
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2 ในประเทศ

ตองอุดทุกชองโหว

ความเคล� อนไหวท่ีน�าสนใจตอกรณีเสียงวิพากษวิจารณ

เร� อง ผูตองขังคดีทุจริตไดรับการลดหยอนผอนโทษ

และการเล� อนชั้นนักโทษ ทําใหติดคุกจริงเพียงไมกี่ป

ก็พนโทษ อันเปนกระแสการวิพากษวิจารณที่เกิดขึ้น 

หลังมีพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษฯ ออกมาเม� อ

ตนเดือนธันวาคมที่ผานมา ที่นอกจากจะมีผูตองขังไดรับการ

ปลอยตัวออกจากเรือนจํา และไดรับพระราชทานลดวันตอง

โทษ ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวอีกกวา 1.3  แสน

ราย มีรายงานดวยวา ในกลุมดังกลาวมีกลุมนักโทษในคดี

ทุจริตจํานําขาวรวมอยูดวยทุกคน

โดยเม� อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผานมา นายราเมศ รัตนะเชวง 

โฆษกพรรคประชาธิปตย (ปชป.) กลาวถึงกรณีการพักโทษ ลด

โทษในคดีทุจริตตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2560 ที่

เปนประเด็นใหมีการวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางวา ท่ี

ประชุม ส.ส.พรรคมีมติให้ยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ราชทัณฑ พ.ศ.2560 ตอสภาผูแทนราษฎร

เพ� อใหมีการแกไขในประเด็นท่ีสําคัญ เชน รูปแบบโครงสราง

ของคณะกรรมการราชทัณฑท่ีมีความจําเปนจะตองแก ไข

เพิ่มเติมใหเปนคณะกรรมการที่มีความอิสระโปรงใสและมี

ความเชี่ยวชาญอยางแทจริง หลักเกณฑการลดวันตองโทษจํา

คุก โดยเฉพาะคดีทุจริตจะมีการกําหนดความสําคัญไว ใหมี

กระบวนการที่รัดกุมและใหมีคณะกรรมการพิจารณาลดวัน

ตองโทษจําคุกคดีทุจริต โดยมีกระบวนสรรหาคณะกรรมการ

เชนเดียวกับองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ใหมีความอิสระที่ทํา

หนาที่ในการพิจารณาขั้นตน

นายราเมศกลาวตอวา หากคดีที่มีคําพิพากษาใหตอง

โทษจําคุก 15 ปขึ้นไป ตองสงไปใหศาลท่ีคดีถึงท่ีสุดพิจารณา

การลดวันตองโทษจําคุก โดยจะกําหนดหลักเกณฑใหมีการ

รับโทษมาแลวกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลไดมีคําพิพากษา เม� อเขา

หลักเกณฑดังกลาวแลว ถึงจะมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาลดโทษ 

เชนเดียวกับคดียาเสพติดที่รายแรง และคดีอ� นๆ ที่เปนภัยตอ

สังคมอยางรายแรง อยางไรก็ตาม ขณะนี้ ไดมีการยกรางแกไข

กฎหมายดังกลาวไวแลว รอการพิจารณารวมกันของคณะ

กรรมการกฎหมายพรรค เพ� อท่ีจะให ส.ส.ไดลงลายมือช� อเพ� อ

ย� นตอสภาตอไป

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ นายจุริ

นทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรค ปชป.ไดมีคําสั่งให

คณะกรรมการกฎหมายของพรรครวบรวมขอมูลขอเท็จจริงมา

ไดสักระยะหนึ่งแลว เพราะเปนเร� องสําคัญ ตั้งแตที่มีขาวเร� อง

การลดวันตองโทษจําคุกของจําเลยในคดีจํานําขาว ซึ่งถือไดวา

เปนคดีที่สรางความเสียหายใหกับประเทศชาติเปนอยางมาก 

สูญเสียงบประมาณแผนดินไปหลายแสนลานบาท และศาล

ไดมีคําพิพากษาใหจําคุกบางราย ศาลตัดสินจําคุก 48 ป ในป 

2560 แตขณะน้ีไดมีการลดวันตองโทษมาหลายครั้ง จนทาย

ที่สุดปจจุบันเหลือวันตองโทษ 10 ป เปนการลดวันตองโทษที่

ประชาชนคนไทยใจหายมากท่ีสุด เพราะจําเลยแตละคนสราง

ความเสียหายใหกับประเทศอยางมหาศาล แตกลับติดคุกจริง

เพียงระยะเวลาอันสั้น ซึ่งตุลาการที่ไดพิพากษาตัดสินไปแลวก็

เกิดความไมสบายใจ เพราะเม� อตัดสินไปแลวไมมีอํานาจเขาไป

มีสวนในกระบวนการตางๆ เลย ขอเท็จจริงในลักษณะน้ีได

เกิดขึ้นมาแลวหลายคดี คดีที่ฆาผูอ� นเปนคดีอุกฉกรรจ ตัดสิน

จําคุกตลอดชีวิต ทายสุดติดคุกจริงไมกี่ป ความจริงเหลานี้จึงมี

ความจําเปนที่จะตองแกไขกฎหมายราชทัณฑ เพ� อกําหนดกฎ

เกณฑใหมีความโปรงใส มีคณะกรรมการที่มีความอิสระ และ

ทายที่สุดใหศาลไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดระยะเวลา

ปลอดภัยใหสังคม ถือวาเปนแนวทางที่ดีที่สุด โดยจะย� นตอสภา

ในสัปดาหหนา

ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกฝ่ายจะมีการเคลื่อนไหวในเรื่อง

นี้ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นสรางความไมสบายใจใหกับหลายฝาย

ที่ระเบียบกรมราชทัณฑ์ในการเล่ือนชั้นนักโทษจะทําให้คํา

พิพากษาของศาลสุดทาย ไมเกิดผลปฏิบัติจริง เพ� อที่จะได

เปนการอุดทุกชองโหวของการทุจริตในประเทศไทย.

มี

นายชินวรณ บุณยเกียรติ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย 

ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรครวมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)

“ผูที่ทําใหการประชุมสภาลมมีอยู 2 ประเภท คือ 

ประเภทที่ขาดการประชุม และประเภทที่ไมแสดงตนโดย

ไมมีเหตุอันสมควร เราจะตองศึกษาและคนหาวาคนที่ทําให

องคประชุมไมครบตองรับผิดชอบอยางไร ไมใชปลอยใหคน

อยูตองรับผิดชอบ หรือปลอยใหสภาเสียหาย”.

ชักจะสุกงอมยิ่งเขาไปทุกที!!!
นเม� อระดับ 4 ตีน...ยังรูพลาด หรือระดับนับเปนรอยๆ 

ตีนอยาง กิ้งกือ เผลอๆ ยังอาจ ตกทอ เอางายๆ 

ดวยเหตุนี้แมแตประเภทนักปรง นักปราชญ ยอมมี

สิทธิ์พลาดมั่ง พลั้งมั่ง ถือเปนเร� องปกติธรรมดาโดย

ทั่วไป ที่ไมควรจะไปถือสา หาความ แตอยางใด โดยเฉพาะถา

ความพลาด ความพล้ังนั้นๆ มันไมไดกอใหเกิดโทษทัณฑใดๆ 

กับใครคนหนึ่ง คนใด ขึ้นมาเลยแมแตนอย พลาดเพราะความ

เขาใจคลาดเคล� อน หรือเพราะความไมไดตั้งใจ เทานั้นเอง...

แตก็อยางวา...อาจดวยเหตุเพราะความเพลย-บวก-

เลิรน หรือความ เพลิน ไปหน�อย ของ ดอกเตอร-เอ หรือ ดร.                 

สุชัชวีร ระหวางเปดตัว เปดสีเส้ือ ผูคิดจะสมัครชิงตําแหน�ง

ผูวาฯ กทม.แหงคายประชาธิกัด ที่ดันไปโยงเอาครูบาอาจารย

ของตัวเองอยาง ดร. เฮอรเบิรต ไอนสไตน ใหกลายเปนหลาน

แทๆ ของอภิมหานักวิทยาศาสตรอยาง อัลเบิรต ไอนสไตน ดวย

การ ฟงเขาเลามา อะไรประมาณนั้น ก็เลยหนีไมพนตองเจอกับ

รายการ รับนองใหม เจอกับการรุมเหยียบ รุมกระทืบ ชนิดอาจ

ตองนอนหยอดน้ําขาวตม ไปอีกซักส่ีซาหาวันและหาคืน ไมก็

อาจตอง เซลฟ ควอรันตีน ไปอีกซักพัก ถึงจะกลับมาเปลงแสง 

สองแสงในตัวเอง กันไดใหม...

ทั้งๆ ที่เอาเขาจริงๆ แลว...ระหวางความเปน เฮอร 

เบิรต ไอนสไตน กับ อัลเบิรต ไอนสไตน คงตองยอมรับวา

มันออกจะชวนใหคิด ชวนให โยง ชวนใหเขาใจวาอาจเปน

ลูก เปนหลาน เปนลุง ปา นา อา ฯลฯ หรือเปน คนละ

เร� องเดียวกัน ได ไมยากซซซ ไมถึงกับความพยายามเช� อม 

พยายามโยง ให เอ็มมา วัตสัน นักรอง นักแสดงหญิง ชาว

อังกฤษ กลายเปนญาติหางๆ ญาติขางพอ ขางแม หรือขาง

เมีย ของ อัสนี วสันต อะไรทํานองนั้น คือไมถึงกับ สมรักษ 

คําสิงห จนเกินไป เรียกวาแคพอทวมๆ พอไดหยิบมาคุย หยิบ

มาโม ไวเปนเกร็ด เปนกระสาย ไมถึงกับตองถือเปนเร� องจริงๆ 

จังๆ อะไรมากมาย นัก...

แตก็ดวยอาการหัวทิ่ม หัวคะมํา อยูมั่งเล็กนอย ในขณะ 

ออกสตารท นี่เอง...เลยทําให ราคาตอรอง ของ ดอกเตอร-เอ 

อาจตองลดระดับลงมาบางไมมาก-ก็นอย สงผลให ชายผูมีกลาม

ใหญที่สุดในปฐพี อยางทานอดีตรัฐมนตรี ชัชชาติ เลยสบายไป ยิ่ง

ไมมี ตัวเก็ง อีกราย อยาง ผูวาฯ หมูปา หรือ ผูวาฯ ณรงคศักดิ์ คิด

จะมาลงแขง ลงสมัครดวย ดังนั้น...สําหรับรอยเมตรแรก ผูที่นําโดง 

โดยยังไมมีใครเบียด ใครแซง ก็จึงไดแกชายผูมีกลามใหญที่สุดใน

ปฐพี...ผูนี้นี่เอง!!!

แตก็นั่นแหละ...ยังอีกตั้ง 6 เดือน 7 เดือน หรือยังเหลืออีก

ตั้งหลายรอบ กวาจะไดฤกษ ไดเวลา เขยาประชาธิปไตยในมือของ

ทาน ในการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.คนใหม บรรดา ตัวเก็ง และ ตัว

เกร็ง ที่รอซุม รอจังหวะ ยังน�าจะมีอีกเยอะ ไมวาจะเปนตัวเกร็ง

จากอดีตพรรคอนาคตหมด อนาคตไหม หรือพรรคกาวไกล หรือ

แมแตพรรคแกนนํารัฐบาล อยาง พปชร. หรือพรรคพลังประชา

รัฐ ที่แมจะพลาดคิว พลาดโอกาส ไมอาจควาคอผูวาฯ หมูปา มาสง

เขาประกวดไดดังใจหมาย แตเห็นวา...ยังคงฮึดๆ ฮัดๆ ไมถึงกับ ถอด

ใจ แตอยางใด ชวงใกลๆ หรืออีกไมใกล-ไมไกล อาจหันไปควาผูวาฯ 

กระซู หรือผูวาฯ สมเสร็จ ฯลฯ ใสตะกราลางน้ํานํามาเขาประกวด

กันใหมก็เปนได...

อยางไรก็ตาม...เทาที่ฟงจาก ขาวลา-มาเรือ เห็นวาสําหรับ

สนามเลือกตั้งซอม ส.ส.ชุมพร กับสงขลา ท่ีเปนคิวของพรรค

ประชาธิกัดเขามากอน แนวโนมท่ีพรรคแกนนํารัฐบาลอยาง                            

พปชร. ทําทาวาจะเกิดความตระหนักและสํานึก ถึงสิ่งที่เรียกๆ กัน

วา มารยาท-ทางการเมือง ซึ่งอาจตางไปจากสิ่งที่เรียกวา มารยา-

ทางการเมือง อยูบางเล็กนอย น�าจะมีความเปนไปไดสูงเอามากๆ 

ใ
คืออาจไมคิดจะสง ไมคิดจะแขง ไมคิดจะแยงคิวกับพรรคที่มี

สวนรวมในรัฐบาล จะดวยเหตุเพราะ ไมมีตัว หรือเพราะพรรค

รวมรัฐบาลอยางประชาธิกัดชวงนี้ ชักเริ่มออกอาการ ดุ พรอม

ที่จะ แคนจัด-กัดดะ-ฝงเขี้ยวจมน�อง ยิ่งเขาไปทุกที หรือไม 

อยางไร ก็ยังมิอาจสรุปได...

ตางไปจากครั้งการเลือกตั้งซอม ส.ส.หน�ะคอนซี้ทําหมะห

ราด ที่ไมเพียงแตมีตัวเดน ตัวดัง พรอมจะเบียด จะแยงเกาอี้ตัว

น้ีกับใครตอใครก็ตาม อีกทั้งระหวางน้ันพรรคประชาธิกัดยังไม

ถึงกับออกอาการงองๆ แงงๆ มากมายซักเทาไหรนัก ยังออกจะ

มีความสุขอยูกับการ รวมรัฐบาล การหันมาใช มารยา-ทางการ

เมือง แทน มารยาท-ทางการเมือง จึงเปนไปอยางเปนระบบ

และกิจการ ตางไปจากชวงน้ีที่ ความเปนรัฐบาล หรือแมแต 

ความเปนรัฐสภา ก็เถอะ!!! มันออกจะงอกๆ แงกๆ อยางเห็นได

โดยชัดเจน สําหรับรัฐสภานั้น...ไมวาประชุมกันกี่ครั้งตอกี่ครั้ง ก็

มักมีอัน ลมแลว-ก็ลมอีก ขณะที่รัฐบาลก็เต็มไปดวยบรรยากาศ

การแยกมุง แยกกลุม การตั้งพรรค เปลี่ยนพรรค การออกเดิน

สาย การคิดการ กอการ ฯลฯ จนแทบไมรูวาไผเปนไผ ใครเปน

ใคร หรือแทบไมรูวา มติ ครม. ออกมาในตอนไหน แบบไหน 

อยางไร ไปแลวก็วาได...

หรือพูดงายๆ วา...โดยสีสัน บรรยากาศ มันออกจะเปน

อะไรที่ หงอม เต็มที เพียงแตจะปลอยใหมัน สุกคาตน แลว

คอยๆ รวงลงมาเปนอาหารแกนก กา หรือสิงสาราสัตว โดย

ทั่วไป หรือจะตัดสินใจเด็ดมารับประทาน เอามาตม เอามากวน

เก็บไวเปนอาหารสํารองในภายภาคหนา อันน้ี...ก็คงตองขึ้นอยู

กับผูที่มีอํานาจตัดสินใจ อยางทานนายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮานั่น

แหละ วาจะคิดหนา-คิดหลัง คิดมากหรือคิดเล็ก-คิดนอยไปใน

แนวไหน???

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก Ben Hecht... “Time is a 

circus, always packing up and moving away. – วันเวล

านั้นแทบไมตางอะไรไปจากคณะละครสัตว มันมักตองเก็บขาว

ของและยายไปที่อ� นเสมอๆ...”.



















นการประชุมคณะกรรมการขับเคล� อนการแกปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต ที่มี พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรีเปนประธานเม� อวานนี้ ไดใหความเห็นชอบ 

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต (จชต.) ป 66-70 โดยมุงใหภาคใตมีความสงบสุข 

เหตุการณความรุนแรงยุติไดในป 70 และขจัดเง� อนไขเกาที่มีอยูให

หมดสิ้นไป ตลอดจนเง� อนไขใหมไมเกิดขึ้น ตามการแถลงของ พลเอก

คงชีพ ตันตระวาณิชย โฆษกประจํารองนายกฯ แถลง

เปนไปตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี ที่ประกาศระหวางเดินทางลงพื้นที่ยะลา-ปตตานี ติดตาม

การแกปญหาความยากจน โดยมุงเนนการพัฒนา สรางงาน พรอม

ผลักดันชายแดนใตเปนเมืองผลไม-เมืองปูทะเลโลก หลังจาก

สถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ลดระดับลง ประชาชนในพื้นที่

เริ่มกลาที่จะฉีดวัคซีน 

ถือเปนการเดินหนาตามแผนที่รัฐไดวางไว หลังจากงานรักษา

ความปลอดภัยในพื้นที่ในหวงที่ผานมาพบสถิติการกอเหตุและการสูญ

เสียนอยลง จนกลายเปนความมั่นใจวา “คุมพื้นที่ ได”

 แมการกอความไมสงบในชวงนี้จะถูกมองวาเปนเพียงการ 

“เอาคืน” ของ “โจรใต” จากการที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 สวนหนา เปดยุทธการ “ฮูแตยือลอ” ไลลาแนวรวม 

ขบวนการบีอารเอ็น และไดวิสามัญแนวรวมและกองกําลังติดอาวุธ

ไดหลายศพ  

ตามมาดวยการวิสามัญแนวรวมที่กอเหตุยิงชาวไทยพุทธที่

เขาไปหาของปาที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส นําไปสูการมีชาวบานและ

ญาติๆ ของผูถูกวิสามัญแสดงความไมพอใจเจาหนาที่ในเร� องการ

พิสูจนศพลาชา จนมีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้น กอนที่จะจบลงดวย

การทําความเขาใจกับแกนนําชาวบาน  

หากดูตามหนาส� อแลวก็ไมไดสรางความแปลกใจใหกับผูที่

ติดตามสถานการณ เพราะ “ขบวนการบีอารเอ็น” ตองแสดงตัวตน

สรางราคาไมใหบทบาทของกลุมหายไป เพ� อดึงมวลชนในพื้นที่เอาไว 

ไมใหยายขางไปเปนมวลชนของฝายรัฐแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

แตในทางการขาวแลว การปรากฏตัวของกลุมผูกอเหตุที่ไมมี

ประวัติอาชญากรรม หรือที่เรียกวา “คนหนาขาว” นั้นมีอยูในเกือบ

ทุกพื้นที่ และกระจายตัวอยางมีนัยสําคัญ 

นับเปนสัญญาณที่ฝายความมั่นคงเองก็รูดีวา “ไมน�าไววางใจ”

เพราะนั่นเทากับวา การหายไปชวงหนึ่งของกลุมผูกอความ

สงบไมไดเกิดจากสถานการณ โควิด-19 หรือขบวนการออนแอ และ

เปลี่ยนแนวหันไปเดินเกมยกระดับตัวเองสูองคกรสากล และเลิกใช

ความรุนแรง 

แตเปนเพราะแกนนําไดเปลี่ยน “ยุทธวิธี” ใหม เพ� อบรรลุตาม

ยุทธศาสตรที่ไดวางเปาหมายไว แตครั้งนี้ ไดใหน้ําหนักทุกดานไป

พรอมกัน ทั้งการเมือง การทหาร ศาสนา และตางประเทศ 

“คนหนาขาว” ที่ออกปฏิบัติการยังคงเปนสวนของแกนนํากอง

กําลังที่ติดอาวุธ มีความฮึกเฮิมที่จะรับมือกับการปดลอม ตรวจคนได

ยาวนาน ไมไดเกรงกลัวกับการตอสูกับเจาหนาที่แมแตนอย แสดงให

เห็นวาการเติมคนรุนใหมเขาขบวนการมีความเขมขนทั้งดานความคิด

และทักษะทางทหาร 

 เม� อดูความเคล� อนไหวของ “ขบวนการบีอารเอ็น” ในหวง

ที่ผานมาหลังเขาสูการรองรับของโอไอซี ในฐานะที่เปนตัวแทนของ

กลุมมลายู แกนนําสามารถเขาไปพูดใน “ยูเอ็น” ดวยการยกแนวทาง

ศาสนาเคียงคูกับ  “ปาเลสไตน” มาแลว หลายฝายจึงมองวาการ “โก

อินเตอร” จะทําใหการกอเหตุลดลง 

แตหน�วยขาวความมั่นคงก็ยังเกาะติดความเคล� อนไหว และพบ

ขอมูลวา การเดินเกมของแกนนําใชมาตรการหลักผสมกับมาตรการ

รอง นอกจากเดินหนาเพ� อพูดคุยสันติภาพแลว ฝายกองกําลังก็ยังเดิน

หนาสรางความรุนแรงอยางตอเน� อง แตบางกรณีถูกจําหน�ายเปนเร� อง

ความขัดแยงจากผลประโยชนสวนตัว

ทั้งนี้ การสรางกลุมหัวรุนแรงที่เปนหน�วยกลาตายทําไดงายขึ้น 

ผานการปลุกระดมในแนวทาง “ซาฮีดออนไลน” ไมตางจากแนวคิด

ดั้งเดิมที่ปลูกฝงกันมาแตอดีตที่เรียกกันวา “ตายสิบเกิดแสน” แตเขา

ถึงกลุมเปาหมายงายกวา

ไมเทานั้นยังสรางเครือขายแสวงหาแนวรวมในกลุมเยาวชน

สวนกลาง ดวยการเกาะเกี่ยวแนวคิด “ม็อบคณะราษฎร” ที่มีแนวคิด 

“เสรีนิยมประชาธิปไตย” ตามเปาหมายที่เรียกวา “RSD” หรือกลุมที่

สามารถกําหนดใจตนเองได กลุมนี้มีแนวโนมที่จะสนับสนุนการแบง

เขตปกครองพิเศษ ซึ่งหากอนาคตมีการเจรจาสันติภาพ และยกเร� อง

การทําประชามติ มวลชนกลุมนี้ก็จะเปนฐานสําคัญ

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเติบโตของกลุม PERMAS ที่ยกระดับ

ตัวเองเปนสมัชชาขนาดใหญ โดยมีองคกรนานาชาติและตางประเทศ

หนุนหลัง เปลี่ยนช� อเปน CAP ซึ่งถือเปนแนวรวมสําคัญในการทํา

หนาที่ “โซขอกลาง” เช� อมตอการตอสูทางยุทธศาสตร 

ขณะที่ “P.N.Y.S” ซึ่งเปนเยาวชนที่เคยมีบทบาททางการเมือง 

และถูกจับตามองจากฝายความมั่นคงในอดีตนั้น แกนนําและสมาชิก

ตางแตกตัวเขาสูโครงสรางรัฐ นั่ง อบต. กํานัน ผูใหญบาน ในหลาย

พื้นที่

จึงปฏิเสธไมไดวา สถานการณชายแดนภาคใตขณะนี้มีองคกร

ระหวางประเทศและมหาอํานาจเขามาแทรกซึมมาโดยตลอด 

ยิ่งเห็นสัญญาณชัดกรณี “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” ที่รัฐบาล

ตองถอยไปตั้งหลักใหม เพราะนอกจากความลุกลี้ลุกลน และประเด็น

ไมชอบมาพากลที่เกิดจากการซื้อขายที่ดินในพื้นที่แลว ยังมีการปลอย

ขอมูลเร� อง “ทุนจีน” ยิ่งทําใหเห็นการเขามาแหยขาของเหลาบรรดา

องคกรตางๆ โดยเฉพาะเอ็นจีโอ สอดคลองกับความเคล� อนไหวของ

กลุมกอความไมสงบ ที่จองตาเปนมันตั้งแต 3-4 ปที่ผานมา ในกรณี

ม็อบโรงไฟฟาเทพา

แมรัฐจะไมใหราคา “บีอารเอ็น” ไมยกใหเปนขบวนการที่น�า

กลัว แตในความเปนจริงขบวนการดังกลาวยังดํารง “ยุทธศาสตร” 

ตามเปาหมายเดิมที่มีมาอยางตอเน� องจากชุดขอมูลประวัติศาสตร

ที่ตกทอดกันมา สงผลให “ไฟใต” ยังคงไมดับมอดลงไปดวยการ

พัฒนา ตามความหวังของรัฐบาลจะลดเง� อนไขทุกอยางใหเหลือ

ศูนยก็ตาม 

การประคบัประคองไมใหการกอเหตสุงผลตอชวีติและทรพัยสนิ

ของประชาชนผูบริสุทธิ์ คงยังเปนงานประจําที่เจาหนาที่รัฐตองรับมือ

ตอไป โดยยังไมเห็นจุดพลิกผันใหสถานการณยุติลงไดอยางเบ็ดเสร็จ 

คงไดแตรอลุนวา “ไฟใตจะดับมอด” ลงตาม “เดดไลน” ที่รัฐ

ตั้งใจใหจบในป 70 หรือไม. 

ใ
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

วันหลง “นายกฯ ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ยกคณะลงพ้ืนท่ีภาคใต้ เพื่อ

ตรวจติดตามงานด้านความม่ันคงและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบนโยบายการบูรณาการแก้ไข

สถานการณ์โควิด-19 รวมท้ังพบปะชาวบ้านท่ีจังหวัดยะลาและ

ปัตตานี 

โดยงานน้ีนอกจากลุงตู่จะจ้อกับชาวบ้านแบบเป็นงาน

เป็นการ โดยยืนยันกับชาวใต้ถึงเจตนารมณ์มุ่งม่ันของรัฐบาล ใน

การขับเคล่ือนงานด้านความ

ม่ันคง และงานด้านการพัฒนา

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ ยกให้เป็นเร่ืองสำาคัญเร่ง

ด่วน โดยกำาหนดเป้าหมายตัว

ช้ีวัดว่าเหตุการณ์ในพ้ืนท่ีต้อง

ลดลง ขณะท่ีอัตราการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจต้องสูงข้ึนในทุก

ด้าน เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิของการ

ปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ

ร่วมกัน เพื่อประโยชน์และความ

สุขของประชาชนแล้วน้ัน

พูดไปก็ปากหวาน หยอด

คำาหวานไปตามสไตล์ของลุงตู่ว่า “ให้รู้ว่านายกฯ มาวันน้ีด้วย

ความคิดถึง  พูดมาต้ังแต่เช้า แต่ยังไม่หายคิดถึง”  ก่อนได้รับ

เสียงเชียร์จากชาวบ้านกลับมาขอให้ลุงตู่สู้ๆ

และงานน้ีถึงจะบินมาไกลถึงภาคใต้ แต่ก็มีบรรดาแฟน

คลับนายกฯ ลุงตู่มาให้กำาลังใจอีกเช่นเคย โดยเป็นแฟนคลับชาว

ใต้หอบลูกจูงหลานกันมา พร้อมป้าย “FC ลุงตู่” ส่งเสียงให้กำาลัง

ใจ ชาวยะลารักลุงตู่ ขอให้สู้ๆ นอกจากน้ียังหอบของฝากมาให้ ท้ัง

กระเช้าของกิน หมอน เสื่อ หรือแม้แต่ถุงเท้า ท่ีแฟนคลับเอามา

ให้ลุงตู่ไว้ใส่นอนกลางคืนจะได้ไม่หนาว จนลุงตู่ย้ิมไม่หุบ

นอกจากน้ียังมอบการ์ดเขียนให้กำาลังใจนายกฯ ลุงตู่ โดย

เป็นการ์ดสีขาวท่ีทำาจากกระดาษขนาดเอ 4 มีรูปนกพิราบขาว

คาบซองจดหมายท่ีเขียนว่าลุงตู่ ส่วนข้อความบนการ์ดน้ันระบุว่า 

“ขอบคุณลุงตู่ท่ีอดทนยอมเป็นหน้ีเพื่อประชาชนได้มีกิน

กันในช่วงโควิดน้ี  ลุงต้องอยู่ต่อไปให้ได้นาน  เพื่อเป็นเสาหลัก

ช่วยกันปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ

ประชาชน” พร้อมบอกให้นายกฯ เก็บใส่ในซองน้ีไว้ เพราะข้าง

ในมีหัวใจพวกเราอยู่

ด้านลุงตู่ก็ปากหวานไม่เบา หยอดชาวบ้านด้วยว่า “มีอะไร

ก็บอกกัน มีอะไรก็ส่งข่าวถึงนายกฯ ได้ ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพา

กลเขียนจดหมายมาได้ แต่จดหมายรักไม่ต้อง” ทำาบรรดาสาว

ใหญ่หัวเราะ ลุงตู่เลยรีบบอกพูดแหย่เล่น อย่าถือสาเลย อยาก

ให้ผ่อนคลาย

งานน้ีหยอดหวานกันไปมา ท้ายสุดก่อนกลับบรรดา FC  

ฝากท้ิงท้าย ขอลุงตู่มาหาบ่อยๆ นะ พร้อมโบกมือบ๊ายบาย ร่ำาลา

กันไปแบบแฮปป้ีๆ. 

บรรจง 

หยอดหวานแฟนคลับ

ค

‘กระเป๋ารถเมล์กับผู้มีเกียรติ’

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา

ข่าวที่ “ไม่เป็นข่าว” อยู่นิด 

แต่ผมว่า “มีค่าสูง” ทางสังคมมาก!

มากชนิดที่ต้องป่าวประกาศให้รู้กันกว้างๆ และช่วย

กันยกย่อง-เชิดชู ให้เป็นแบบอย่าง 

เพื่อ “คนดี” ที่อยาก “ทำาดี” จะได้มีกำาลังใจ

และ “คนดี” ต้องมี “ที่อยู่-ที่ยืน” อย่างมีเกียรติใน

สังคมที่กำาลังหกคะเมนล้มคว่ำาทางคุณธรรมและศีลธรรม

สำานึกในปัจจุบันนี้

วานซืน ผมดูเฟซ พบข้อความนี้ 

โพสต์ โดยคุณ “อัศวิน ประทีปวัฒนะวงศ์”  ดังนี้

“นุชนาฏ พลายแก้ว” เธอคือกระเป๋ารถเมล์สาย 60 

ผู้กล้าที่ลงไปช่วยตำารวจ คฝ.ที่ถูกสามกีบห้าตัวรุมตีทำาร้าย

พร้อมกับคนขับรถเมล์ 

หาไม่ตำารวจผู้นั้น อาจจะพิการหรือเสียชีวิตได้

ขอยกย่องวีรกรรมครั้งนี้ด้วย!

(เธอมีเฟซบุ๊ก ตามชื่อเลยครับ)

คุณอัศวินโพสต์ภาพตัวคุณนุชนาฏไว้ด้วย ส่วนคน

ขับรถเมล์ที่ลงไปช่วยด้วยกัน ไม่ได้บอกชื่อ 

แต่ไม่ยากค้นหาหรอก เพราะคุณอัศวินบอก “เธอ

มีเฟซบุ๊ก ตามชื่อเลยครับ”

นี่แหละ ผมอ่านแล้วเกิดความรู้สึกทันทีว่า 

บุคคลอย่าง “นุชนาฏ พลายแก้ว” น่ีแหละ เป็น

เผ่าพันธุ์ของบุคคลท่ีหายากยิ่งและกำาลังสูญหายไปจาก

สังคมไทย 

เมื่อพบ ต้องช่วยกันประคับ-ประคอง-เสริมหนุน 

แพร่เพาะเผ่าพันธุ์คนดีให้งอกงามแผ่ขยายออกไปมากๆ

“ความดี” ไม่ได้อยู่ที่คนมียศ-มีศักดิ์หรือคนต่ำายศ-

ต่ำาศักดิ์

“ความดี-ความไม่ดี” อยู่ที่ “คนทำา”

ฉะนั้น จะรัฐมนตรี จะ ส.ส. จะเสนาบดี จะนาย

พล-นายหมื่น ขี้ข้า-ยาจก-วณิพก-ขอทาน-เศรษฐี-ผู้ดี-

ไพร่-จัญไร-โจร 

“ธาตุดี-ธาตุเลว” ในตัว “มีเหมือนๆ กัน”

แต่จะรู้ “ใครดี-มีเกียรติ” ควรยก “ใครเลว-ไร้

เกียรติ” ควรเหยียบ ก็ตรงพฤติกรรม คือจากการกระทำา

ของเขา

นั้นคือ เกียรติและคุณค่าคน วัดจากการกระทำา 

ไม่ใช่วัดจากตำาแหน่ง-ฐานะ

อย่างคุณนุชนาฏ ตำาแหน่งเธอ “กระเป๋ารถเมล์” 

พวกเราชาวชนคนรักบ้าน-รักเมือง ต้องช่วยกันทำาให้

พุทธภาษิตบทนี้ “เกิดเป็นรูปธรรม” ให้จับต้องได้ในสังคม

นี้ให้ได้ 

ไม่เช่นนั้น “โจรจะครองเมือง”

แล้วชาวบ้าน-ชาวช่อง ก็จะไปสยบยอมกับ “ตำาแหน่ง-

ฐานะ” ของโจรปล้นเมือง นบนอบ-หมอบกราบ

ยกโจร เป็นคนดี เชิดชูอลัชชี ว่ามีศีล

แล้ว “บ้านเกิดเมืองนอน” ของเราท้ังหลาย จะเหลือ

อะไร?

คนดี ยึดแค่ดีตน แต่ไม่ยอมทำาดีเพื่อชาติบ้านเมือง พูด

ง่ายๆ คือ ไม่ยอมเสียสละตนเพื่อบ้านเมืองเลย

 ดีประเภทนี้ จัดอยู่ในประเภท “คนดีที่เสียแล้ว”!

“มี” ก็เหมือน “ไม่มี” 

ต่ำาค่ากว่า “ยายแฟง” เป็นแม่เล้าแท้ๆ ยังเสียสละเงิน

บาปไปทำาบุญสร้าง “วัดใหม่ยายแฟง” เป็นมรดกศาสนามา

ถึงทุกวันนี้

ส่วนพวกคนดี เยอะแยะไป ที่เอะอะอ้าง “ไม่อยาก

เปลืองตัว” แต่พอมีราชรถไปเกย ไม่เปลืองตัว เปลือยตัว

เอาทันทีเลย

ประเภทนี้ แก่ตายเปล่า....

มีค่าคู่ควรถ่ม-ถุย ไม่มีค่าคู่ควรแก่การบูชา-จดจำา 

“เทียบไม่ติด” กับกระเป๋ารถเมล์อย่าง “คุณนุชนาฏ”!

อย่างเมื่อวาน (๑๖ ธ.ค.๖๔) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง มีคำาสั่ง “รับคำาร้อง”

ที่ ป.ป.ช.ร้องกล่าวโทษ “นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์” 

ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย ไว้พิจารณาวินิจฉัย 

เรื่องการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีเรียกรับเงินจำานวน ๕ ล้าน

บาท จาก “อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล”

แลกกับการผ่านงบประมาณ ที่ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความ

ผิดไปก่อนหน้านี้

เมื่อศาลรับคำาร้อง นายอนุรักษ์ก็ต้อง “หยุดปฏิบัติ

หน้าที่ ส.ส.” ไปจนกว่าจะมีคำาพิพากษา

นี่คือตัวอย่างที่ว่า “ความดีไม่ได้อยู่ที่คนมียศ-มีศักดิ์

หรือคนต่ำายศ-ต่ำาศักดิ์

หากแต่ “ความดี” อยู่ที่ “คนทำา”!

แล้วคิดสิ ตัวอย่างจากการกระทำา......

ส.ส. “ผู้ทรงเกียรติ” กับกระเป๋ารถเมล์ “สามัญชนต่ำา

ศักด์ิ”

ใครคือ คนที่ควรยกย่อง

และใครคือ คนที่ควรข่ม?

และบอกซิ อกใครคู่ควรกับเหรียญตราประดับ และ

อกใครคู่ควรกับรอยส้นตีนประทับ?

เราต้องใช้ “การกระทำา” เป็นตัวแยกแยะ “ใครดี-

ใครเลว” เพื่อการยกย่องและยกเหยียบ 

อย่าวัดจากความรวย อย่าวัดจากตำาแหน่งยศถา

บรรดาศักดิ์ อย่าวัดจากผ้าเหลือง 

อย่าวัดจากมีคำาว่า ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อาจารย์ 

คณบดี อธิการบดี เป็นคำาตอบของคนดี

สังคมฉุดลากด้วยเทคโนโลยี มันเป็น “สังคมวัตถุ” 

คำาตอบของมันอยู่ตรง “ตัวเงิน”

ทุกวันนี้ มุ่งไปทิศทางเดียวกันหมดทั้งโลก เทคโนโลยี

ไอที คือศาสนาและสรณะเพื่อ “ทำาเงิน”!

ไม่เถียง ชีวิตต้องมีเงิน

แต่ แน่หรือ “เงินคือคำาตอบของความสุข”?

ลองไปถาม “แจ็ก หม่า, มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก, อีลอน 

มัสก์” ดูซิ ว่าจริงมั้ย มีเงินแล้วสุขแท้ๆ!

ทุกอย่างในโลก มันต้องสมดุล จึงจะพอดี มียาพิษ 

ก็มียาแก้พิษ ฉันใด ความสุขจากวัตถุของมนุษย์ ก็ฉันนั้น 

คือมีวัตถุ ก็ต้องมีธรรม ควบคู่กัน “ความสมดุล” 

ระหว่างทุกข์กับสุขถึงจะเกิด!

คนไทย-คนพุทธ ได้ยินคำาว่า “วัตถุธรรม” จนชิน 

เมื่อชินก็ไม่แยกแยะ เอาแต่วัตถุแล้วท้ิงธรรม ผลท่ีเห็น

ตรงหน้าชัดๆ ทุกวันนี้ คือ

“วัตถุ” ท่ีท้ิง “ธรรม” ลาก “หัวหงอก-หัวดำา” ล่ม

ชาติ-ล้มสถาบัน” บ้านเกิดเมืองนอนตัวเองนั่นไงล่ะ!

ในขณะที่ชาวตะวันตก ละวัตถุบ้านเขา มาแสวงหา

ธรรมบ้านเรา จนเป็นพระวิปัสสนาจารย์ “ธงชัย” พระพุทธ

ศาสนา

แต่คนไทยเราเอง กลับทิ้งธรรม สลัดผ้าเหลืองที่คลุม

ร่างไปเป็นมนุษย์ทาสแทะกากวัตถุ 

มือมี ๕ นิ้ว ไม่ชอบ ชอบสามกีบ นี่แหละเขาถึงว่า 

“เป็นไปตามกรรม” ห้ามหมูกินรำา พอห้ามได้ แต่ห้ามหมา

กินขี้ ยากแท้!

เออ...

สรุปแล้ว วันนี้ เราจะคุยเรื่องอะไรกันล่ะนี่ เฮ้อ...แก่

แล้วเลอะเลือน หลงๆ ลืมๆ 

นึกได้ว่าจะคุยอะไร ค่อยมาคุยพรุ่งนี้ละกันนะ!

ทางสังคมตีค่าว่า “ต่ำาศักดิ์”

แต่การที่เธอ ทั้งที่เป็นหญิง เห็นสามกีบเป็นฝูงรุม

กระทืบ ทุบตีตำารวจกลางถนน เธอกับคนขับลงไปช่วยชีวิต

ตำารวจ โดยไม่กลัวสัตว์สามกีบแว้งกัด

ถามว่า ถ้าผมเป็นเธอ “กล้ามั้ย?”

ตอบได้เลย “ผมไม่กล้า”!

แต่คุณนุชนาฏกล้า ทั้งที่ตำารวจนั้น ไม่ใช่ญาติ-ใช่มิตร 

ถ้าเธอเป็นอะไรไป ใครจะช่วย ใครจะเหลียวแลเธอ เผลอๆ 

จะมีคนบอกว่า “สมน้ำาหน้า เสือกดีนัก” ด้วยซ้ำา

และเธอต้องมีครอบครัวแน่ ถ้าไม่ใช่คู่ครอง ก็พ่อ-แม่-

พี่น้อง ที่ต้องเลี้ยงดู ถ้าบาดเจ็บ-ล้มตาย ด้วยฝูงสามกีบรุม

ขย้ำา

ใครจะไปอินังขังขอบ........

ในสังคม “ตัวใคร-ตัวมัน” ทุกวันนี้?

ยิ่งคิด ยิ่งเห็นความสวยงามในจิตใจเธอ ความน่า

ยกย่อง-นับถือในการกระทำาท่ีเรียกว่า “เสียสละเพื่อผู้อื่น” 

ชนิดใช้ชีวิตตัวเองเป็นเดิมพัน

ล้านจะมีซักหนึ่ง ก็คือเธอ “นุชนาฏ พลายแก้ว” 

กระเป๋ารถเมล์ สาย ๖๐ คนนี้แหละ!

จะให้เธอ “หนึ่งเดียวคนนี้” แค่ผมพูดถึง แล้วเลือนหาย

ไปเหมือนเม็ดทรายถูกกลืนหายแค่คลื่นขยอก เห็นจะไม่ได้

ต้องวานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ “คุณจุติ ไกรฤกษ์”

ช่วยสร้าง “ความมั่นคงของมนุษย์” ให้กับคุณนุชนาฏ

และคนขับรถเมล์ สาย ๖๐ แล้วละ

เพื่อขับเน้นให้เห็นว่า “ทำาดีต้องได้ดี”

และความดีจะต้องไม่สูญเปล่า คนทำาดี ต้องมี “ที่อยู่-ที่

ยืน” ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีเกียรติยศ

“ปัคคัญเห ปัคคัญหารหัง ยกย่องคนที่ควรยกย่อง” 

“นิคคัณเห นิคฺคหารหัง ข่มคนที่ควรข่ม”

มี

จ่อแก้ พรบ.

ของคณะกรรมการราชทัณฑ์ที่มีความ

จำาเป็นจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็น

คณะกรรมการที่มีความอิสระ โปร่งใส 

และมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง 

หลักเกณฑ์การลดวันต้องโทษจำาคุก 

โดยเฉพาะคดีทุจริตจะมีการกำาหนด

ความสำาคัญไว้ ให้มีกระบวนการ

ที่รัดกุม และให้มีคณะกรรมการ

พิจารณาลดวันต้องโทษจำาคุกคดี

ทุจริต โดยมีกระบวนสรรหาคณะ

กรรมการเช่นเดียวกับองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ ให้มีความอิสระที่ทำา

หน้าที่ในการพิจารณาขั้นต้น

นายราเมศกล่าวต่อว่า หากคดี

ที่มีคำาพิพากษาให้ต้องโทษจำาคุก 15 

ปีขึ้นไป ต้องส่งไปให้ศาลที่คดีถึงที่สุด

พิจารณาการลดวันต้องโทษจำาคุก โดย

จะกำาหนดหลักเกณฑ์ให้มีการรับโทษ

มาแล้วกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลได้มีคำา

พิพากษา เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว

แล้วถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาลด

โทษ เช่นเดียวกับคดียาเสพติดที่ร้าย

แรงและคดีอื่นๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม

อย่างร้ายแรง ขณะนี้ ได้มีการยกร่าง

แก้ไขกฎหมายดังกล่าวไว้แล้ว รอการ

พิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ

กฎหมายพรรค เพื่อที่จะให้ ส.ส.ได้ลง

ลายมือชื่อเพื่อยื่นต่อสภาต่อไป

นายราเมศกล่าวอีกว่า ในเรื่อง

นี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีคำาสั่งให้คณะ

กรรมการกฎหมายของพรรครวบรวม

ข้อมูลข้อเท็จจริงมาได้สักระยะหนึ่ง

แล้ว เพราะเป็นเรื่องสำาคัญ ตั้งแต่ที่มี

ข่าวเรื่องการลดวันต้องโทษจำาคุกของ

จำาเลยในคดีจำานำาข้าว ซึ่งถือได้ว่าเป็น

คดีที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศ

ชาติเป็นอย่างมาก สูญเสียงบประมาณ

แผ่นดินไปหลายแสนล้านบาท และ

ศาลได้มีคำาพิพากษาให้จำาคุกบางราย 

ศาลตัดสินจำาคุก 48 ปี ในปี 2560 แต่

ขณะนี้ ได้มีการลดวันต้องโทษมาหลาย

ครั้ง จนท้ายที่สุดปัจจุบันเหลือวันต้อง

โทษ 10 ปี เป็นการลดวันต้องโทษ

ที่ประชาชนคนไทยใจหายมากที่สุด 

เพราะจำาเลยแต่ละคนสร้างความเสีย

หายให้กับประเทศอย่างมหาศาล แต่

กลับติดคุกจริงเพียงระยะเวลาอันสั้น

“ตุลาการที่ ได้พิพากษาตัดสิน

ไปแล้วก็เกิดความไม่สบายใจ เพราะ

เมื่อตัดสินไปแล้วไม่มีอำานาจเข้าไป

มีส่วนในกระบวนการต่างๆ เลย ข้อ

เท็จจริงในลักษณะนี้ ได้เกิดขึ้นมาแล้ว

หลายคดี จึงมีความจำาเป็นที่จะต้อง

แก้ไขกฎหมายราชทัณฑ์ เพื่อกำาหนด

กฎเกณฑ์ให้มีความโปร่งใส มีคณะ

กรรมการที่มีความอิสระ และท้าย

ที่สุดให้ศาลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

กำาหนดระยะเวลาปลอดภัยให้สังคม 

ถือว่าเป็นแนวทางท่ีดีที่สุด โดยจะมี

การยื่นต่อสภาในสัปดาห์หน้า” นาย

ราเมศกล่าว

ขณะที่ พล.ต.นพ.เหรียญทอง 

แน่นหนา ผู้อำานวยการโรงพยาบาล

มงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความว่า 

เนื่องจากการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ พยาน

หลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่ชอบด้วยกฎหมายในแต่ละขั้นตอน

ของกระบวนการพิจารณาอภัยโทษ 

จะอาศัย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวของราชการ 

พ.ศ.2540 จึงอาจพาดพิงถึงข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ และอาจส่งผลให้ต้องตก

เป็นจำาเลย ทั้งจำาเลยสังคมและจำาเลย

ในการดำาเนินคดี ดังนั้นข้าราชการใน

สังกัดกระทรวงยุติธรรมและส่วนราช

การอื่นๆ ที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการ

ในคณะต่างๆ หรือมีตำาแหน่งหน้าที่

ในแต่ละลำาดับขั้นหรือแต่ละขั้นตอน

ของกระบวนการพิจารณาอภัยโทษ 

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย หาก

ท่านใดที่ ไม่สบายใจว่าตนเองจะต้อง

กลายเป็นจำาเลยร่วมในกระบวนการ

ประพฤติมิชอบในแต่ละลำาดับขั้นของ

กระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษ 

สามารถติดต่อผมเพื่อกันตัวไว้เป็น

พยานที่ โทร. 0-2574-5000 ต่อ 8800 

(ผมจะเก็บรักษาท่านไว้ในชั้นความลับ

ที่สุด และท่านจะปลอดภัยจากการ

ดำาเนินคดีที่กำาลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้)

พล.ต.นพ.เหรียญทองระบุด้วย

ว่า “คณะประชาชน” จะอาศัยการ

ติดตามสืบค้นจากแหล่งข่าวอื่นๆ 

ด้วย ผมสามารถเพิ่มทีมงานและเพิ่ม

จำานวนบุคคลในทุกสาขาวิชาชีพ

จำานวนมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว และ

สามารถแทรกซึมเข้าถึงแหล่งข่าว 

แม้ข้อมูลในเรือนจำา สำานักงานของ

ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนคนใกล้

ชิดผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิผล 

เพราะนี่คือ “ยุทธการพลังแผ่นดิน” ที่

พลังแผ่นดินของคนรักชาติ จงรักภักดี

จำานวนมากได้ถูกปลุกให้ลุกขึ้นสู้เพื่อ

เรียกร้องความยุติธรรมแล้ว

“นี่ ไม่ ใช่คำา ขู่ แต่นี่ คือการ

ประกาศสงครามกับขบวนการบ่อน

ทำาลายความยุติธรรม ญาตินักโทษที่ไม่

ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการ

พิจารณาอภัยโทษในลำาดับขั้นต่างๆ 

ของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะ

กรมราชทัณฑ์ สามารถให้ข้อมูลแก่

ผมได้” ระบุ  

ด้านนายเทพมนตรี ลิมปพยอม 

นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ 

โพสต์เฟซบุ๊กว่า ถึงนายกฯ ลุงตู่ เรื่อง

ราวต่างๆ และความจริงเกี่ยวกับ

การลดโทษกระหน่ำาแบบไม่อายฟ้า

ดินถึงนายกรัฐมนตรีหมดแล้ว ท้าย

พระราชกฤษฎีกาลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการโดยพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นความรับผิด

และรับชอบที่ท่านมีต่อพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ท่านจะทำาอย่างไร 

ปล่อยให้รัฐมนตรีสมศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้า

กระทรวงชงเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีมี

มติให้ความเห็นชอบ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลก่อนทรงไม่ โปรดการทุจริต

คอร์รัปชัน ทรงแช่งพวกทุจริต 

เพราะเป็นการทำาร้ายความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจของชาติ จวบจนมาถึง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ปัจจุบัน พระองค์ท่านไม่โปรดให้มี

การทุจริตคอร์รัปชัน ทรงจัดระเบียบ

และเอาตัวผู้ทำาทุจริตออกจากพระบรม

มหาราชวังไปนักต่อนัก คิดถึงพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยอะๆ ทรงไว้วาง

พระราชหฤทัยมากขนาดไหน?

ฟ้าย่อมมีตานะครับท่านนายก

รัฐมนตรี และการถวายสัตย์ปฏิญาณ

ของท่านและคณะรัฐมนตรีของท่าน

มันจะมีความหมายอะไร บอกตาม

ตรงท่านก็ยอมพวกนักการเมืองห่-ราก

ไปหลายคนแล้ว ถ้าจะให้เป็นเรื่อง

บกพร่องต่อหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่มีหวังโดนไปหลายกระทง 

ประชาชนที่คอยเชียร์ท่านก็เริ่มที่จะ

มาตั้งคำาถามกันแล้ว ทางที่ดีที่สุดท่าน

ควรปลดรัฐมนตรีสมศักดิ์ออกไปก่อน 

รอผลการสอบสวนของคณะกรรมการ

อิสระ และของคณะกรรมการภาค

ประชาชนที่คุณหมอเหรียญทองตั้งขึ้น 

ดูสิว่างานนี้ท่านสมศักดิ์จะรอดไหม

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ไม่เหมือน

กรณีธรรมนัสจะล้มท่าน ตอนนั้นท่าน

โมโหถึงกับปลดกลางอากาศ คราวนี้

เป็นเรื่องท่ีเก่ียวพันกับสถาบันสูงสุด 

ท่านจะทำาเป็นทองไม่รู้ร้อน เกรงกลัว

ก๊วนการเมืองของท่านสมศักดิ์ว่าเดี๋ยว

จะทำาให้พลังประชารัฐอ่อนแอ ถ้าท่าน

คิดเช่นนั้น ผมก็สิ้นศรัทธา

วันเดียวกัน นายอายุตม์ สินธพ

พันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผย

ว่า เมื่อวันท่ี 15 ธ.ค. กรมราชทัณฑ์

ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ

สามัญประจำากรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) 

ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาลงโทษ

ข้าราชการที่ทำาผิดวินัย มีพฤติการณ์

ที่เสื่อมเสีย ทำาให้ประชาชนเกิดความ

ไม่เช่ือมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้า

หน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติ

ลงโทษข้าราชการท่ีกระทำาผิดวินัยใน 

2 กรณี โดยมีมติไล่ออก จำานวนทั้งสิ้น 

4 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กรณี

ทุจริตต่อหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์

จากผู้ต้องขังหรือญาติผู้ต้องขัง 1 กรณี 

พฤติการณ์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

หน้าที่ด้านการพักการลงโทษ แต่อาศัย

ตำาแหน่งหน้าที่ราชการเรียกรับผล

ประโยชน์จากผู้ต้องขังและญาติ เพื่อ

เป็นค่าตอบแทนในการอำานวยความ

สะดวกให้กับผู้ต้องขังในเรื่องทัณฑ

ปฏิบัติ (มติ อ.ก.พ.ไล่ออก 1 ราย) และ

กรณีประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 1 กรณี 

พฤติการณ์ร่วมกันทำาร้ายผู้ต้องขังเป็น

เหตุให้ผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัส

และเสียชีวิต (มติ อ.ก.พ.ไล่ออก 3 ราย)

“ เน้ น ย้ำ า ให้ ข้ า ราชการ ใน

สังกัดยึดถือปฏิบัติตามระเบียบอย่าง

เคร่งครัด และขอยืนยันต่อสังคม

ภายนอกว่า ขอให้เชื่อมั่นในการปฏิบัติ

งานของกรมราชทัณฑ์ เพราะหากพบ

บุคลากรของกรมราชทัณฑ์รายใดถูก

กล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยอย่างร้าย

แรง กรมราชทัณฑ์จะพิจารณาให้ผู้

เกี่ยวข้องออกจากราชการไว้ก่อน และ

พิจารณาโทษสถานหนักต่อไป ไม่มีการ

ละเว้น เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างกับ

ข้าราชการรายอื่น และเพื่อเป็นการ

แสดงเจตนารมณ์ในความมุ่งมั่นตั้งใจ

สร้างองค์กรราชทัณฑ์ให้ โปร่งใส ไร้

ทุจริต” อธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าว

ทั้งนี้ หากพบเห็นเจ้าหน้าที่

ราชทัณฑ์คนใดมีพฤติกรรมเรียกรับ

ผลประโยชน์ ท่านสามารถส่งหลัก

ฐานโดยตรงถึงผู้บริหารกรมราชทัณฑ์

ผ่านช่องทาง QR Code : DOCAnti-

Corruption.

รัฐตั้งเป้า

ในพื้นที่ โดยที่ประชุมรับทราบแนวโน้ม

สถานการณ์ในพื้นที่และสถานการณ์

โควิด-19 และการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารแก้ ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (จชต.) โดยกลไกใน 

3 ระดับ ทั้งระดับนโยบาย การแปลง

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการขับ

เคลื่อนระดับพื้นที่ รวมทั้งการกำาหนด

คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐ

บาลฯ เพื่อประสานงานระหว่างคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ราชการส่วนกลาง

และหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งรับทราบ

ความคืบหน้าการดำาเนินงานตำาบล

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จชต.ผ่านกลไก

สภาสันติสุขตำาบล  

 ต่อจากนั้นได้ร่วมพิจารณาและ

ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ

ด้านการบริหารและการพัฒนา จชต.ปี 

66-70  โดยมุ่งให้ภาคใต้มีความสงบ

สุข เหตุการณ์ความรุนแรงยุติได้ในปี 

70 และขจัดเงื่อนไขเก่าที่มีอยู่ให้หมด

สิ้นไป ตลอดจนเงื่อนไขใหม่ไม่เกิดขึ้น 

และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อน

ศูนย์พัฒนาทักษะภาษา เพื่อสื่อสาร

ในพื้นที่ จชต.ที่จะจัดตั้งขึ้นนำาร่อง 184 

ศูนย์ในพื้นท่ี 3 จชต.และ 4 อำาเภอ

สงขลา มีกระทรวงศึกษาธิการรับผิด

ชอบ ต่อจากนั้นได้ร่วมพิจารณาแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานภาย

ใต้ คปต.ในแต่ละด้าน ทั้งด้านความ

มั่นคง ด้านการพัฒนา และด้านบริหาร

จัดการและประเมินผล  

พล.อ.ประวิตรเป็นห่วงการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ โดยย้ำา

ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการสร้างความ

ร่วมมือกับผู้นำาทางศาสนาและผู้นำา

ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความ

เข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เห็นถึง

ความสำาคัญของการฉีดวัคซีนและ

มาตรการป้องกันโควิดของภาครัฐมาก

ขึ้น รวมทั้งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก

การฉีดวัคซีน เพื่อให้สามารถควบคุม

โรคในพื้นที่ได้ ขณะเดียวกัน การขับ

เคลื่อนสภาสันติสุข ต้องเน้นการมีส่วน

ร่วมและตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนอย่างแท้จริง   

สำาหรับโครงการและกิจกรรม

ทุกด้าน ต้องเป็นงานที่สามารถขับ

เคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผน

ปฏิบัติการได้จริงและให้ถือแผนปฏิบัติ

การ เป็นกรอบดำาเนินงานในพื้นที่ 

โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสังคม

พหุวัฒนธรรม ต้องตอบโจทย์การ

แก้ปัญหาในระดับโครงสร้างเงื่อนไข

ทางวัฒนธรรมให้ได้ โดยดึงทุกฝ่าย

เข้ามามีส่วนร่วม พร้อมกำาชับว่าการ

ดำาเนินงานยุติความรุนแรงในพ้ืนที่

และการขจัดเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็น

ปัญหา ต้องเป็นไปตามแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

โดยไม่สร้างเงื่อนไขใหม่ เพื่อความสงบ

สันติสุขร่วมกันของประชาชนอย่าง

แท้จริง  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์

ในพื้นที่หลังหยุดเดินรถไฟได้ 2 วัน 

รถไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตั้งแต่สถานีชุมทางหาดใหญ่ถึงสถานี

รถไฟสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กลับ

มาเปิดเดินรถตามปกติ ทั้งขบวนรถ

ท้องถ่ินและรถไฟที่มาจากกรุงเทพฯ 

เหลือเพียงขบวน 447 สุราษฎร์ธานี-

สุไหงโก-ลก เพียง 1 ขบวนท่ียังส้ิน

สุดปลายทางที่สถานีรถไฟชุมทาง

หาดใหญ่ เนื่องจากต้องรอตั้งขบวน

ใหม่ โดยประชาชนจำานวนมากมาใช้

บริการรถไฟเดินทางกลับภูมิลำาเนาใน 

3 จังหวัดชายแดนใต้ ท่ามกลางการ

ยกระดับมาตรการรักษาความความ

ปลอดภัยสูงสุด ทั้งน้ี รถไฟได้หยุดว่ิง 

2 วัน นับตั้งแต่เกิดเหตุลอบวางระเบิด

ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ก่อนกลับมาเปิด

เดินรถอีกครั้ง.
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” สภาลมอีกแลว! 

กลายเปนปญหาซ้ําซากที่เกิดขึ้นเกิน 10 หนของสภา

ผูแทนราษฎรชุดที่ 25 ทั้งที่ “บิ๊กตู” กําชับในที่ประชุม 

ครม.เกือบทุกครั้งวา “อยา

ใหองคประชุมลมเด็ดขาด ทุกคน

ตองรูหนาที่ของตัวเอง” งานนี้คนที่

ตองรับผิดชอบเต็มๆ หนีไมพนวิปรัฐ

บาลที่แกเร� องนี้ ไมตกซะที “ชินวรณ 

บุณยเกียรติ” รองประธานวิปรัฐ

บาลจากคายพระแมธรณีฯ แกตาง

วาในชวงเวลากอนสภาลมเม� อวัน

พุธองคประชุมครบ แตฝายคานที่

อยูรวมอภิปรายตลอด พอถึงเวลาให

เสียบบัตรแสดงตนกลับไมแสดงตน 

อีกประเด็นคือประธานในที่ประชุม

ขณะนั้น ซึ่งก็คือ สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 

1 ใหเวลาสมาชิกแสดงตนนอยเกินไป สอดรับกับรองหัวหนา

พรรค พปชร. “ไพบูลย นิติตะวัน” ถึงขั้นออกมาโวยคนพรรค

เดียวกัน กังขานายสุชาติใหเวลาสมาชิกแสดงตนเพียง 2 นาที 

12 วินาที กอนรีบสั่งปดประชุม รวมทั้งไมแจงผลการแสดง

ตน ซึ่งขณะนั้นมี 229 คน ขาดเพียง 10 คน ก็ครบองคประชุม

แลว ทําไมถึงไมกดออดเรียกซ้ํา เช� อวาครบแน�นอน พูดปาก

เปลาเดี๋ยวจะหาวา ส.ส.รัฐบาลโดดรม รองหัวหนา พปชร.เลย

งัดขอมูลการันตี แจงยิบตัวเลขการออกเสียงรายพรรคกอนสภา

จะลม ถาเทียบเปอรเซ็นตแลว ภูมิใจไทยเยอะสุด 96.61% รอง

ลงมา พลังประชารัฐ 93.16% ประชาธิปตย 75.51% ชาติไทย

พัฒนา 41.67% ขณะที่ฝายคานต่ําเตี้ยเรี่ยดิน กาวไกลอยูที่ 

26.92% สวนเพ� อไทย แกนนําฝายคาน แค 6.82% เขาอีหรอบ

เดิม นักการเมืองเลนเกมกัน สุดทายคนที่เสียผลประโยชนก็คือ

ประชาชน

• เลือกตั้งซอม 2 เขตภาคใตคราวนี้ ดูทาพรรคกลา

จะคึกคักเปนพิเศษ ตางกับครั้งสงผูสมัครลงแขงครั้งแรกใน

การเลือกตั้งซอม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 ที่พายยับได

เพียง 6 พันกวาคะแนน รอบนี้ “กรณ จาติกวณิช” หัวหนา

พรรค ควง “พ.อ.สุชาติ จันทรโชติ

กุล” รองหัวหนาพรรคและประธาน

ยุทธศาสตรพรรคกลาภาคใต ลงพื้น

ที่หาเสียงใหกับ  “ทนายอารม” 

พงศธร สุวรรณรักษา วาที่ผูสมัคร 

ส.ส. เขต 6 สงขลา ที่อําเภอคลอง

หอยโขง และอําเภอสะเดา งานนี้ ผู

การสุชาติ อดีตประธานยุทธศาสตร

ภาคใต พปชร. ที่บาดหมางกับผู

กองธรรมนัสจนตองระเห็จออกจาก

พรรค แฉกลางเวทีปราศรัย “สาเหตุ

ที่ไดลาออกจากพรรคพลังประชารัฐเน� องจากมีปญหาภายใน

พรรคไมแกปญหาเศรษฐกิจในพื้นที่และไมมีรัฐมนตรีจากภาค

ใต และไมมีผลงานในจังหวัดสงขลาเลย ภายในพรรคมีการหัก

หลังในระดับแกนนําพรรค แมกระทั่งระดับ พล.อ.ประยุทธยัง

โดนหักหลังเลย พรรคพลังประชารัฐ ผมรวมกอตั้ง สามารถ

นําพา ส.ส.พรรคได 14 ที่นั่งเขาสภา แตวันนี้มันไมใชแลว ผม

ไดไปพบกับนายกฯ บอกวาผมอยูไมไดแลว ขอลาออก นายกฯ 

บอกวา ผมหาพรรคใหมให เปนพรรคที่ดีมีอุดมการณ ทํางาน

ดวยใจบริสุทธิ์ คือพรรคกลา  ผมก็โชคดีที่ไดอยูกับทานกรณ” 

บรรยากาศเลือกตั้งมาแลว นี่แคน้ําจิ้ม เลือกตั้งใหญเม� อไหร

เดือดกวานี้เยอะ

 • เห็นช� อ “กมธ.กาสิโน” ครั้งแรกก็วาฮือฮาแลว ไล

ตั้งแตระดับตัวพอ “ชัช เตาปูน” ชัชวาลล คงอุดม, ชาดา ไทย

เศรษฐ,  สิระ เจนจาคะ, มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท ลาสุดตั้ง

ที่ปรึกษาเพิ่มอีก เปดมา 2 ช� อ ถึงกับรองวาวทีเดียว “ร.อ.ธรรม                                                  

นัส พรหมเผา” กับ “วัน อยูบํารุง” 

จะเรียกวารวมซูเปอรสตารของ

วงการนี้มาอยูดวยกันก็วาได ดูทา

จะสมัครสมานสามัคคีไมแบงแยก

รัฐบาลฝายคานก็คราวนี้แหละ จะ

วาไปกอนจะมาเปน กมธ.ช� อยาว

ยาว คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาการเปดสถานบันเทิง

แบบครบวงจร (Entertainment 

Complex) การจัดเก็บรายไดและ

ภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย

และมาตรการในการปองกันและ

แกไขปญหาบอนการพนันผิดกฎหมาย การแพรระบาดของตู

เกมพนันไฟฟาและการพนันออนไลน สภาผูแทนราษฎร เห็น

ปรองดองกันมาตั้งแตวันที่เสนอญัตติเร� องนี้เขาสภาแลว รวม 

12 ฉบับ ลงมติเห็นชอบใหตั้ง กมธ.วิสามัญ ดวยคะแนน

ทวมทน 310 ตอ 9 เสียง ชักอยากเห็นผลศึกษาของ กมธ.ชุดนี้

เร็วๆ เสียจริง อดใจรออีก 90 วันละกัน.

ไพบูลย นิติตะวัน

กรณ จาติกวณิช

วัน อยูบํารุง

ไ

17 ธันวาคม พ.ศ.2446 สองพี่นองออรวิลและวิลเบอร 

ไรต (Orville & Wilbur Wright) นักบุกเบิกการบินของอเมริกัน 

นําเคร� องบินช� อ คิตตี้ ฮอวก (Kitty Hawk) บินขึ้นไดนาน 12 

วินาที ขึ้นสูง 120 ฟุต ที่เนินเขาคิลล ดีวิล รัฐนอรทแคโรไลนา 

อเมริกา นับเปนการบินโดยใชเคร� องยนต โดยมีนักบินบังคับเปน

ครั้งแรกของโลก ความสําเร็จครั้งนี้ถือเปนการเริ่มตนของยุค

อากาศยาน และทําใหความฝนในการบินของมนุษยกาวหนา

ขึ้นอีกระดับ.

เริ่มตนยุคอากาศยาน

ปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนยภายใน

ป 2065 และการเปนกลางทางคารบอนภายในป 2050 ที่

ไทยประกาศไวในการประชุม COP26 ถือเปนเปาหมายที่

ทาทาย และตองอาศัยแรงผลักดันมากกวาแคนโยบายของภาครัฐ ผู

เลนสําคัญที่จะชวยใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายทาทายนี้คือ “กลุม

ธุรกิจ” ซึ่งมีศักยภาพสูงในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก รายงาน

ของโครงการพลังงานสะอาด เขาถึงได และมั่นคงสําหรับภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต (CASE) ระบุวา หน�วยงานในภาคธุรกิจและ

ภาคประชาสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีเปาหมายลด

การปลอยกาซเรือนกระจก รวมกันเทียบเทากับการปลอยกาซเรือน

กระจกรวมของประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม ใน

ป 2562 

ที่ผานมา ภาคธุรกิจขนาดใหญหลายรายทั้งในไทยและตาง

ประเทศ ไดสงสัญญาณและเริ่มปรับตัวเพ� อบรรลุเปาหมายลดกาซ

เรือนกระจกไปสูธุรกิจยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

เน� องมาจากแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกหลาย

อยาง เชน ความคาดหวังของนักลงทุนใหดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่ง

แวดลอมและมีธรรมาภิบาลที่ดีตามแนวทาง Environmental, Social, 

Governance (ESG) พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป บทบาทของธุรกิจ

ที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ลดนอยลงเร� อยๆ ตลอดจนแนวโนมการกีดกัน

สินคาและบริการที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูงผานมาตรการ

ทางการคาระหวางประเทศตางๆ เชน Carbon Border Adjustment 

Mechanism (CBAM) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหธุรกิจขนาดใหญที่มี

ความพรอม เดินหนาปรับตัวเพ� อรักษาความสามารถในการแขงขัน

แรงกดดันจากภายนอก เชน การบังคับใชมาตรการ CBAM 

ไมเพียงแตกระทบธุรกิจขนาดใหญที่สงออกสินคาไปยังประเทศใน

สหภาพยุโรป แตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่อยูใน

หวงโซการผลิตของธุรกิจใหญ ก็ไดรับผลกระทบเชนกัน

เพราะการคํานวณปริมาณการปลอยกาซคารบอนภายใต

มาตรการ CBAM จะคิดทั้งวงจรการผลิตสินคา ในไมชา SMEs จึง

หลีกเลี่ยงไมไดที่จะถูกกดดันจากบริษัทใหญทั้งในและตางประเทศให

ลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ที่ปลอยออกมาจากกิจกรรมตางๆ 

ในการประกอบธุรกิจ (carbon footprint)

สําหรับเอสเอ็มอี การปรับตัวที่จะชวยลดคารบอนฟุตปรินต                                                                                                    

ไดมากที่สุด คือการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และการ

ผลิตไฟฟาใชเองจากพลังงานหมุนเวียน เชน ระบบผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงที่ติดตั้งบนหลังคา (โซลารรูฟท็อป) การปรับเปลี่ยนดัง

กลาวนอกจากจะชวยใหสามารถลดคารบอนฟุตปรินตไดแลว เอสเอ็ม  

อียังไดผลประโยชน โดยตรงจากการที่ตนทุนพลังงานลดลงอีกดวย

ปจจุบันภาครัฐของไทยมีกลไกสงเสริมใหเอสเอ็มอีปรับตัวไป

สูธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน มาตรการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยสงเสริมใหเอสเอ็มอีดําเนินกิจกรรม

การประหยัดพลังงานดวยตนเอง การใหคําปรึกษา สรางความรูความ

เขาใจดานการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งการสนับสนุนเงินทุนปรับ

เปลี่ยนเคร� องจักรอุปกรณเพ� อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และ

การใชพลังงานทดแทน เชน การติดตั้งโซลารรูฟท็อป ฯลฯ

โดยมีสิทธิประโยชนและแรงจูงใจ ไดแก การยกเวนภาษีนํา

เขาสําหรับเคร� องจักร และการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ภายใต

นโยบายสงเสริมการลงทุนของบีโอไอ ภาคเอกชนก็ไดเริ่มสรางกลไก

สนับสนุนเอสเอ็มอีลดการปลอยคารบอน เชน กลุมอุตสาหกรรม

พลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมไดรวมมือกับองคการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจกวางแผนกอตั้งสถาบันบริหารจัดการกาซเรือน

กระจกแบบครบวงจร โดยมีเปาหมายสนับสนุนใหเอสเอ็มอีเขาถึง

พลังงานสะอาดได 100% เพ� อลดการปลดปลอยคารบอนในหวงโซ

อุปทาน

นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยหลายแหงยังมี “สินเช� อสีเขียว” 

(Green credit) เพ� อใหธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

และติดตั้ง solar rooftop อีกดวย

อยางไรก็ตาม การศึกษาเบื้องตนของโครงการ Green Industry 

(GI) โดยองคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO) 

พบวาเอสเอ็มอีสวนใหญยังไมมีการปรับตัวเพ� อลด carbon footprint 

เทาใดนัก

เน� องจากประเด็นนี้ยังไมถูกใหความสําคัญและยังขาดบุคลากร

ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคารบอนต่ํา เชน การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมไปถึงวิธีการประเมินผลประโยชน 

ตัวเงินจากการลงทุนในเทคโนโลยีเหลานี้ เชน คาไฟฟาที่ลดลง ทําให

การตัดสินใจลงทุนหรือกูยืมเพ� อปรับปรุงกระบวนการผลิตเปนไปได

ยาก

นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในการเขาถึงมาตรการสงเสริมที่มีอยู 

เชน การขาดขอมูลเกี่ยวกับมาตรการสงเสริม รวมถึงขั้นตอนในการ

ดําเนินการและเอกสารที่เกี่ยวของยังมีความยุงยาก

ธนาคารพาณิชยหลายแหงที่แมจะมีสินเช� อสีเขียว แตมัก

ประเมินความเสี่ยงเอสเอ็มอีสูง เพราะธนาคาร

อาจยังไมมีความเชี่ยวชาญในการประเมินความ

เสี่ยงของเทคโนโลยีคารบอนต่ํา จึงสงผลให

ตนทุนทางการเงินของเอสเอ็มอีสูงตามไปดวย

หากดูตัวอยางนโยบาย/มาตรการในตาง

ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมให

เอสเอ็มอีปรับตัว พบวามีหลายมาตรการคลาย

กับไทย แตยังมีมาตรการเพิ่มเติมที่ชวยเอสเอ็มอี

มากยิ่งขึ้น เชน ออสเตรีย พัฒนาแพลตฟอรมให

เอสเอ็มอี เปนสมาชิกไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยว

กับเทคโนโลยีคารบอนต่ํารวมกัน

สาธารณรัฐเช็กสนับสนุนเอสเอ็มอี โดย

การจัดสัมมนาในหัวขอตางๆ เชน “Sustain able 

SME Entrepreneurship” และในประเทศอิตาลี 

องคกร SACE ซึ่งเปน Italian Export Credit 

Agency ให การสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีในการ

เขาถึงเงินทุน โดยการให Green Guarantee เปนตน

จากตัวอยางในตางประเทศและอุปสรรคของเอสเอ็มอีไทย 

ทําใหเห็นวาการสงเสริมเอสเอ็มอีในไทยตองอาศัยมาตรการเพิ่ม

เติม ไดแก การสรางความตระหนักวาการปรับตัวสูธุรกิจคารบอน

ต่ําจะชวยลดตนทุนในระยะยาว การประชาสัมพันธผลิตภัณฑและ

มาตรการสงเสริมทั้งของภาครัฐ/เอกชน และการค้ําประกันสิน

เช� อและการลดขั้นตอนเอกสารในการสมัครขอรับการสงเสริม โดย

อาจตั้ง one-stop service สําหรับเอสเอ็มอีที่ตองการปรับตัว สู

ธุรกิจคารบอนต่ํา ตั้งแตการใหคําปรึกษา ชี้แนะทางเลือกเทคโนโลยี

คารบอนต่ํา ประเมินความคุมคา แหลงเงินทุน การจัดเตรียมเอกสาร

รับการสงเสริม

Net-zero เปนวาระระดับโลกที่ตองการสวนรวมจากทุกฝาย

และการผลักดันอยางจริงจัง ไมเวนแมกระทั่งเอสเอ็มอีและภาค

ประชาชน หากมีเพียงภาครัฐและธุรกิจขนาดใหญที่มีสวนรวมหรือ

แสดงบทบาทตอวาระดังกลาว การบรรลุเปาหมาย Net-zero ของ

ไทย ภายในป 2065 ก็คงเปนไปไดยาก

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด เขา

ถึงได และมั่นคงสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (CASE) 

ดําเนินการโดยองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน 

(GIZ) และองคกรเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศ 

สนับสนุนโดยกระทรวงสิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติ และความ

ปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMU)

ที่มา : บทความโดย ดร.กรรณิการ ธรรมพานิชวงค                                                       

และ ดร.วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ เผยแพรในเว็บไซต                                          

“ทีดีอาร ไอ” (สถาบันวิจัยเพ� อการพัฒนาประเทศไทย)                                   

https://tdri.or.th/2021/12/net-zero-smes/

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา พระพุทธองคได

ทรงอนุสาสนียไววา.. นิมิตฺตํ สาธุ

รูปานํ กตฺูกตเวทิตา แปลวา.. 

ความกตัญูกตเวทีเปนเคร� องหมายของ คน

ดี (สัตบุรุษ) .. ซึ่งสอดรับกับพุทธภาษิตอีกบท

หนึ่งวา...

..เอสา ภิกฺขเว สปฺปุริสภูมิ ยทิทํ 

กตฺุตา กตเวทิตา...

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คุณธรรมนี้ 

คือ ความกตัญู รูคุณอยางหนึ่ง กตเวที 

ตอบแทนคุณอยางหนึ่ง เปนภูมิชั้นของ คน

ดี (สัตบุรุษ)

..สปฺปุริโส ภิกฺขเว กุเล ชายมาโน พหุ

โน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย โหติ.. แปล

ความวา

ภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษคือคนดี เม� อ

เกิดในตระกูลใด ยอมเกิดเพ� อประโยชน เพ� อ

เกื้อกูล เพ� อความสุขแกชนหมูมาก

จากพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นมาดังกลาว.. 

เพ� อตอกย้ําคําวา คนดี (สัตบุรุษ) .. วามี

คุณคายิ่งกวาสิ่งมีคาใดๆ ในโลกนี้มารวมกอง

กัน... ดังที่พระพุทธเจาทรงยกคุณคาของคนดี 

(สัตบุรุษ) วาเปนสิ่งประเสริฐอยางยิ่ง

จึงควรแกการพิจารณาเพ� อความเขาใจในความหมายของ 

คนดี (สัตบุรุษ) วา แทจริง หมายถึง บุคคลที่มีความปกติ สงบใน 

กาย วาจา ใจ สมบูรณดวยคุณธรรม เปนสัมมาทิฏฐิ.. ดําเนินชีวิต

ดวยธรรม มีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่สะอาดหมดจด สมดับ

พระพุทธพจนที่วา..

โย เว กตฺู กตเวทิ ธีโร

กลฺยาณมิตฺโต ทฬฺหภตฺติ จ โหติ

ทุกฺขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติ กิจฺจํ

ตถาวิธํ สปฺปุริสํ วทนฺตีติ..

ที่แปลความวา..

ผูมีปรีชาใด เปนคนกตัญูกตเวที

เปนกัลยาณมิตรสนิทสนมกัน และชวยทํากิจของมิตรผูตกยาก

โดยเต็มใจ

บัณฑิตทั้งหลายเรียกบุคคลผูเชนนั้นวา.. สัตบุรุษ ดังนี้

จากพระพุทธพจนดังกลาว ไดจําแนกใหเห็นความเปนสัตบุรุษ

วาเปนคนดีอยางไร ดวยคุณธรรม ๓ ประการ คือ

๑.บุคคลกตัญูกตเวที

๒.บุคคลผูเปนกัลยาณมิตรมีความจริงใจ ดวยน้ําใสใจจริง ที่ตั้ง

อยูในเมตตากรุณา

๓.บุคคลผูชวยเหลือเกื้อกูล ดวยทํากิจของมิตรผูตกยากโดย

ความเต็มใจ

โดยสามารถสรุปเปนคําสั้นๆ ที่เต็มความหมายแหงคุณธรรม

ของสัตบุรุษ (คนดี) ไดวา...

คนดีจักเปนบุคคลที่มี ความใสใจ.. ความจริงใจ และ ความ

เต็มใจ.. ในการประกอบคุณความดีเพ� อผูอ� น แมในหมูมิตรที่ตกยาก.. 

หมูชนที่ลําบาก.. อยางไมเห็นแกประโยชนของตน.. โดยเฉพาะความ

ใสใจในพระคุณของผูมีอุปการคุณแกตน ที่พึงระลึกได นึกได ไมลืม

เลือน.. ดังกลาววา

..นึกถึงความรักความเมตตาที่ทานมี

..นึกถึงความดีที่ทานไดกระทํา

..นึกถึงคุณธรรมที่ทานไดบําเพ็ญ

..นึกถึงความ

รมเย็นที่ทานไดแผให…

ผูมีความกตัญู.. 

จึงนําไปสู.. ความมี

กตเวที.. อยางเปน

ธรรมดา.. ดวยเม� อรูคุณ

ทานจึง คิด พูด ทํา เพ� อประกาศคุณความดีของทานดวยวิธีการตางๆ 

นานา โดยที่สุดเพ� อประกาศบุญคุณความดีนั้นใหปรากฏ ซึ่งบุคคล

เบื้องแรกที่ควรระลึกถึง เพ� อบูชาคุณทาน.. เพ� อประกาศคุณทาน.. 

ที่สุดดวยการปฏิบัติบูชาอันถูกตองตามคําสั่งสอนที่เปนสัจธรรม.. อัน

เปนไปเพ� อประโยชน โดยธรรม คือ พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันต 

สัมมาสัมพุทธเจา.. บิดา มารดา ครูบาอาจารย.. และจอมกษัตริย

ผูทรงธรรม...

บุคคลทั้ง ๔.. ไดช� อวาเปนบุพการีบุคคล ดวยไดทําการอุปการะ

แกเรากอน.. ซึ่งไดช� อวาเปนบุคคลที่หาไดยากในโลกประการหนึ่ง.. 

อีกประการหนึ่งคือ ผูรูคุณทานและประกาศคุณทาน.. ที่ไดช� อวาเปน 

สัตบุรุษ (คนดี) ในพระพุทธศาสนาของเรา...

อีกสําคัญประการหนึ่งของคุณธรรมความเปนสัตบุรุษ คือ 

ฐานะของกัลยาณมิตร ผูมีความซ� อตรงตอมิตร.. ดวยการ ใสใจ.. 

จริงใจ.. และ เต็มใจ ที่จะชวยเหลือเกื้อกูลมิตร.. แมที่ตกยาก โดยไม

ปรารถนาสิ่งใดตอบแทน.. มากกวาการไดแสดงความเปนกัลยาณมิตร 

ผูมีจิตใจซ� อตรง มั่นคง แน�วแน�.. ตอการชวยเหลือเกื้อกูลมิตร.. ดวย

คุณความดีที่ตนมีอยู ดวยความรูที่ตนไดศึกษา.. ดวยจิตใจที่มีเมตตา

กรุณาธรรม.. มิเลือกเวนวามิตรจะมีภาวะฐานะอยางไร ก็ยินดีมิ

รังเกียจ.. จักมั่นคงในการสงเคราะหดวยคําพูดที่เปนประโยชน.. ดวย

ทานที่เปนเลิศ ดวยน้ําใจที่ประเสริฐโดยธรรม เพ� อเกื้อกูลชวยเหลือ

และตั้งตนเสมอ ไมถือตัว.. รวมทุกขรวมสุข.. ไมละทิ้งเพ� อนไป.. ยาม

ตกยาก...

ชาวไทยเราโชคดีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา.. มีพระมหา

กษัตริยผูทรงธรรม.. มีบรรพชนที่สงสืบตออารยธรรมกันมา.. และมี

สังคมครอบครัวที่ยังเขมแข็งมั่นคงในสุจริตธรรม

แตความโชคดี.. จะใชใหเกิดประโยชน เม� อแปรสู การกระ

ทําความดีอยางมี โชคชวย.. ดวยจิตที่พึงใจในชีวิตที่เกิดมาพบกับ

ความเปนมงคล.. บนแผนดินที่ทรงคุณคาทางธรรม 

ความโชคดี.. ที่เกิดมาบนแผนดินนี้.. จึงไดพบกับความอุดม

สมบูรณของทรัพยากร สิ่งแวดลอม มองไปทางไหนก็น�ายินดี..

ความพึงใจ.. จึงนําไปสูความเพียรชอบอยางตั้งใจ.. และใสใจ

ในการพิจารณา.. เพ� อความเขาใจในธรรม.. ที่

กําลังกระทําดวยความพึงใจ..

..ประโยชนสุข .. จักสําเร็จโดยธรรม

ประโยชนแหงธรรม .. จักสําเร็จดวย

จิตใจที่สงบสุข...

คนที่มีจิตใจสงบสุข.. จะเล็งเห็น .. 

เขาใจในทุกอยางที่ปรากฏอยางเปนธรรม... 

ปราศจาก อคติธรรม ใหกอเกิดความวิบัติแหง

จิตใจ.. จนมีแตความกาวราว คิดแตจะทําราย

ทําลาย.. ไรความกตัญูรูคุณ แมกับพอแม.. 

และแผนดิน.. จนลามปามไปถึงพระมหา

กษัตริย.. และพระพุทธศาสนา...

ความเลวแหงจิต.. จึงเปนบาปมิตร

ของคนชั่วที่ยากจะเขาใจในคุณความดี.. ของ

แผนดินที่แผกวาง ทองฟาที่กวางใหญให

ยากจะรูไดทั่วถึง.. จึงไมตองกลาวถึงสิ่งเล็กๆ 

นอยๆ ทั้งหลายที่ปรากฏมีอยูมากมาย แม

ประจักษตอหนาตน.. ที่คนบาปยากจะแลเห็น.. 

เพราะความชั่วปกปด.. ปดบังใหจักษุมืดมิด.. จนเกิดอกุศลจิตใหยาก

จะเขาใจ โดยเฉพาะใน สัจธรรม ของพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งลุมลึก 

ละเอียด ประณีต.... ที่แตกตางกับคนดีหรือสัตบุรุษโดยสิ้นเชิง...

แมวันนี้.. ในสังคม คนชั่วจะปรากฏตัวมากขึ้น.. แตคนดีที่

เรียกวาสัตบุรุษก็ยังมีจํานวนไมนอยเชนเดียวกัน.. เพียงแตบางครั้ง

คนดีสวนใหญยังปลอยใหคนชั่วกลาแข็ง.. คนชั่วจึงมีอิทธิพลตอสังคม

มากกวาคนดี...

แตก็มิน�าเปนหวงใดๆ.. ในสังคมอารยธรรมที่ยังชวยกันสืบสาน

คุณธรรมความดี.. ผานทางจิตวิญญาณ ดวยความรับผิดชอบจากรุน

สูรุน.. ซึ่งเปนหนาที่สําคัญของ คนดี (สัตบุรุษ) ที่จะตองปฏิบัติดวย

ความเคารพในธรรม.. เพ� อสืบสาน.. เผยแผคุณธรรมความดี.. ใหสืบ

เน� องตอไป อยาไดขาดตอนสิ้นไปในโลกนี้

ดังเม� อ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔.. ที่ผานมา ณ วัดปาพุทธพจนหริ

ภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภฯ อ.เมือง จ.ลําพูน ที่ สมเด็จพระเจา

ลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี 

สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไดเสด็จเปนองคประธานเปดสถานีน้ํา

ด� มพัชรธรรม มาตรฐาน อย. (สาธารณสุข) เพ� อประชาชนในพื้นที่

จังหวัดลําพูนจะไดด� มน้ําคุณภาพอยางดี.. ซึ่งปจจุบันมีประชาชน

มารับน้ําด� มพัชรธรรมไปบริโภคด� มกินกันมากมาย.. นอกจากจะถูก

สุขลักษณะตามมาตรฐานสาธารณสุขแลว ยังชวยประหยัดคาซื้อน้ํา

ด� มตอวัน.. ตอคน.. ตอครอบครัวไดมาก...

โดยเฉพาะเปนน้ําด� มจากน้ําพระทัยของพระองคทาน ที่

ไดพระราชทานปจจัยจัดซื้อเคร� องผลิตน้ําด� มอยางดี.. มาตรฐาน

โรงงานน้ําด� มคุณภาพมาติดตั้งเปน สถานีน้ําด� มพัชรธรรม จ.ลําพูน 

ซึ่งตั้งอยูดานหนาวัดปาพุทธพจนหริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภฯ 

ต.ตนธง อ.เมือง จ.ลําพูน .. ที่ปจจุบันจะไดเห็นภาพประชาชนนํา

ภาชนะมารองรับน้ําด� มพัชรธรรมไปบริโภคกันจํานวนมาก.. โดย

เรียกช� อกันใหมวา.. “น้ํามนตพัชรธรรม” ดวยเห็นพระภิกษุ.. ไป

สวดมนตกันบอยๆ...  

๑๓ ธันวาคม.. ที่ผานมา จึงมีการทําพิธีเปดอยางเปนทางการ.. 

เพ� อถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยู

หัว.. ซึ่งทรงสนับสนุนทุกโครงการที่เปนประโยชนแกพสกนิกรชาว

ไทย.. อันเปนวิสัยของพระราชาผูปกครองแผนดินโดยธรรม เพ� อ

ประโยชนสุขของมหาชนชาวไทยจริงๆ...

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com 

สายธารสัตบุรุษ .. สูสายน้ําพัชรธรรม!!

เลี้คิมฮวง

‘Net-Zero’ เปาหมายที่ไมทิ้ง ‘เอสเอ็มอี’ ไวขางหลัง

เ



ปิดตัวสวยหรู ดูดี มีราศี จนถูกจับตามอง มี โอกาสได ้

เป็น “ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร” ในการเลือกตั้งที่กำาลังจะ

เกิดขึ้นในอีกไม่เกินกลางปี 2565 ตามที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.                                                         

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ส่งสัญญาณเอาไว้ สำาหรับ “ดอกเตอร์เอ้” ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณ 

สวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

ท่ีเพ่ิงประกาศตัวลงสมัคร “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” 

ในนามพรรคประชาธิปัตย์

เพราะนอกจากทำาให้สังคมการเมืองตื่นตัว คนกรุงตื่นเต้น 

ที่มีตัวเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.เพิ่มขึ้นมาแบบน่าสนใจ 

ที่สำาคัญเหมือนเป็นน้ำาทิพย์ที่ทำาให้ “ประชาธิปัตย์” ต้น

สังกัดที่เคยห่อเหี่ยวในพื้นที่เมืองหลวงมาสักพักใหญ่ ได้บาน

สะพรั่ง ได้คึกคัก 

มีความหวังจะเรียกศรัทธา 

“คนกรุง” กลับคืนมาอีกครั้ง

ทว่าผลพวงจากวันเปิด

ตัวที่ “ดร.เอ้” เดี่ยวไมโครโฟน

แถลงนโยบายให้สมาชิกพรรค

ประชาธิปัตย์ แฟนคลับและคน                                       

กรุงได้รับฟัง ช่วงหนึ่งมีการ

อ้างประวัติการศึกษาจากการ                                       

จบปริญญาเอกด้านวิศวกรรม 

ศาสตร์ สาขาโยธา จากสถาบัน

เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ประ 

เทศสหรัฐอเมริกา 

“ผมลูกศิษย์ของ ศ.เฮอร์เบิร์ต ไอน์สไตน์ หลานแท้ๆ ของ 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลก”

ซึ่งเรียกเสียงปรบมือดังสนั่น!!!

แต่ผ่านไปแค่วันเดียวก็มีการอีเมลการสอบถามข้อเท็จจริง

จาก ศ.เฮอร์เบิร์ต ไอน์สไตน์ มาเปิดเผยว่าเป็นหลานอัลเบิร์ต 

ไอน์สไตน์ หรือไม่ ซึ่ง ศ.เฮอร์เบิร์ตยืนยันว่าไม่ได้เป็นหลาน 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เล่นเอา “ดร.เอ้” ก็ต้องสะดุดกึก 

จนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ ต้อง

รีบออกมาชี้แจง....

“เมื่อไปเรียนที่เอ็มไอที ก็ได้รับคำาบอกเล่าจากรุ่นพี่ที่เรียน

อยู่ก่อนว่าโชคดีมากที่ได้เรียนกับอาจารย์คนนี้ เพราะเป็นหลาน

ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งผมก็เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอด 

ไม่ได้มีเจตนาจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการหาเสียง ถ้าใครได้

ติดตามจะทราบว่าผมพูดถึงเรื่องนี้ในการบรรยายมาตลอด 4-5 

ปีที่ผ่านมา เพราะเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเช่นนั้นจริง”

แม้ “ดร.เอ้” จะแสดงความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้แอบอิงเป็น

หลานอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ มาหาเสียง มาเพิ่มดีกรีให้ตัวเอง แต่ก็

ดูเหมือนว่าก้าวแรกที่พลาดครั้งนี้ก็ทำาให้เสียรังวัดไปอักโข

จากนี้ต่อไปก็คงต้องมาดู “ดร.เอ้” จะเรียกศรัทธา เรียก

ความเชื่อถือ เรียกคะแนน กลับมาอย่างไรในอีก 5-6 เดือนก่อน

จะเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร” อย่างเต็มตัว

“ดร.เอ้” ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ เกิดวันท่ี 20 เม.ย.

2515 จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำาเร็จการศึกษาช้ันปริญญาโท ในสาขา                         

M.Sc. (Geotechnical Engineering) จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 

แมดิสัน สหรัฐอเมริกา ปี 2540, ปริญญาโทในสาขา M.Sc. 

(Technology and Policy) จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์                                                                                       

(MIT) สหรัฐอเมริกา ปี 2544 และปริญญาเอก Sc.D. (Geotechnical 

Engineering) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) สหรัฐอเมริกา 

ปี 2545.

นั้นจะแก่อ่อนกว่ากันก็ไม่เกิน ๕ ปี ผม ๘๐ กว่า เขา ๗๐ กว่า ถ้า

จะคิดถึงรูปร่าง หน้าตา ก็จะแปลกเปลี่ยนไปแน่นอน

ผมอ่านเรื่องของ นายไซกูเซ็ม ถ้าจะขยายความให้ล้ำาลึก

ไปกว่านี้ก็น่าจะกล่าวเล่ารายละเอียดเสริมว่า ไซกูเซ็ม มนุษย์

หลายหน้า

ทำาไมจึงเรียกเช่นนี้ ก็อาจจะตอบตามพฤติกรรมหลายๆ 

อย่างของเขาได้ อย่างที่ท่านเปลวกล่าว ปลงสังเวชเขาไว้ในช่วง

เวลาตั้งแต่เริ่มต้นของเขาที่มีหลากหลายศัพท์ตำาแหน่ง แต่ก็มี

ส่วนใหญ่ที่วนเวียนอยู่กับเรื่องของชีวิตที่ปนเปลืองไปกับเงินนับ

ล้าน ส่วนที่จะได้มากับการทำางานแลกเปลี่ยน

กำานัน ถึก ไม่ขอย้อนหลังเรื่องราวอันสุดโสมมที่เกินใน

ท่ามกลางความเคลื่อนไหว ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยแง่มุมของ

การ “คิดบวก” เสนอแน่นอนทุกครั้ง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง

ทางความคิดกับ “ไอ้ทักเกี้ยม” ได้ทุกห้วงหายใจ โดยเฉพาะจาก

ไอ้จอมโกงแสนแสบแห่งบูรพา ซึ่งท่านสมาชิกผู้อ่านจะ จับจิต 

ได้จากการ ได้รับอำานาจหนึ่งในพรรค “เพื่อนไห” คือตำาแหน่ง 

ประธานกรรมการคณะยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรค

เพื่อไทย (๓๑ ต.ต.๒๕๖๔ ร่างไว้เพื่อการทดลองในที่ประชุมใหญ่

ที่สำานักงานใหญ่ขอนแก่น)

ยุทธการของการระดมพละกำาลังทั้งสมอง สองมือ และ

ปัจจัยไซกูเซ็ม แยกออกเป็น

- เป็นตรา พื้นน้ำาเงิน (ทิ้งทั้งหมดเหลือซึมซับเพียง สีแดง

คล้ำา และ ขาว (เล็กๆ) หมายถึง มุ่งไปตัดรากถอนโคนในเรื่อง

ราวของราชวงศ์ด้วยการยกเลิก รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๒ และ 

๑๑๖..... นี่เป็นเพียงเริ่มต้น และเมื่อกษัตริย์ถอย พวกระยำาทั้ง

หลายก็จะ (ปลดทุกอย่างที่เป็นกษัตริย์ทิ้ง)

- กลุ่มสัญลักษณ์ ๓ กีบ จะเร่ง ดำาเนินการใต้ดิน ทุกวิถี

ทางที่จะเอาทางชนะการเลือกตั้ง โดยเร่งให้มีการลงมติประชุม

สภาให้ข้อบังคับอะไรที่ทำาให้ล่าช้าจะใช้ อำานาจเงินซื้อทุกอย่าง

เพื่อให้เกิดเดรัจฉานมติขึ้นในสภา โดยพวกนอกสภาจะสร้าง

ความวุ่นวาย ขึ้นให้ รัฐบาลกังวล

- ก่อให้เกิดความวุ่นวายในถนนสำาคัญ (เศรษฐกิจ) ทุก

ถนน เพียงต้องการโหวตและรัฐบาลไร้คะแนน สู้มติไม่ได้

- อาจมีการใช้อำานาจบีบบังคับให้รัฐบาล (ท่ีกำาลังเกิด เสียง

แตกแยกล้มรัฐบาลตัวเอง) ฯลฯ

สิ่งเหลือวิสัยต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นเหนือความอ่อนแอ

5บทความ

ห็นด้วยกับคุณรสนา โตสิตระกูล นะ...

“ศักดิ์ศรีของพรรคใหญ่ต้องส่งผู้สมัครเลือกตั้ง

สนามผู้ว่าฯ กทม.อย่างเปิดเผย ไม่ใช่แก้เกี้ยวด้วยคำา

สวยหรูว่าจะสนับสนุนผู้สมัครฝ่ายประชาธิปไตย

ดิฉันก็เคยเป็น ส.ว.กทม.ประชาธิปไตยจากการเลือกตั้ง 

ประกาศลงสนามแข่งขันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.แบบอิสระ ไม่มี

พรรคอีแอบหรือกลุ่มธุรกิจการเมืองใดที่เป็นไอ้ โม่งอยู่เบื้อง

หลัง

ขอถามว่าผู้สมัครคนไหนท่ีท่านอ้างว่าเป็นฝ่ายประชา 

ธิปไตย!?”

ถ้าพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ไม่กล้าส่งผู้สมัครในนาม

พรรค ถือว่าภายในพรรคนั้นมีปัญหา 

ไม่จำาเป็นต้องมาอ้าง เผด็จการ ประชาธิปไตย เพราะ

มันเป็นมุกเก่า 

ฝืดไปแล้ว!

ลีลาการเมืองอย่างหนึ่ง นิสัยดั้งเดิมก็อีกอย่างหนึ่ง 

คำาถามที่พรรคเพื่อไทยตอบไม่ได้มาตลอด ก็คือ การบริ 

หารพรรค ในพรรคเพื่อไทยเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่า

“หมอชลน่าน ศรีแก้ว” ได้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

เพราะใคร 

เพราะสมาชิกพรรคเลือก 

หรือ คนแดนไกลจิ้ม 

แล้วทำาไมต้องมีชื่อ “แพทองธาร ชินวัตร” มาบดบัง

รัศมีด้วย 

พรรคเพื่อไทยตอบไม่ได้ตั้งแต่วันที่ เลือก “ยงยุทธ วิชัย

ดิษฐ” เป็นหัวหน้าพรรค แต่ชู “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เป็นนายก

รัฐมนตรี 

ในวันที่ ตระกูล “ชินวัตร” ไม่ถูกส่งเข้าสู่การเมือง คือ

ช่วงเวลาท่ีเพื่อไทยเข้ารูปเข้ารอยพรรคการเมืองท่ีสุด ก็คือการ

เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 

เมื่อไม่มีลูกหลานนายใหญ่ เล่นการเมือง แคนดิเดต  

นายกฯ ของพรรคเพื่อไทยจึงส่งเต็มพิกัด ๓ คน 

“สุดารัตน์-ชัชชาติ-ชัยเกษม”

มาถึงวันที่ คนตระกูลชินวัตร พร้อมใช้งานอีกครั้ง “แพ

ประชาธิปไตยอะไรกัน

ทองธาร ชินวัตร” ก็เดินตามรอย “อาปู” 

“หมอชลน่าน” เป็นหุ่นเชิด เหมือน “ยงยุทธ”

แล้วมันประชาธิปไตยตรงไหน 

อ้างเสียจนน่าสะอิดสะเอียน จนไม่รู้ว่าความหมายของคำา

ว่า “ประชาธิปไตย” ในมุมมองพรรคการเมืองที่รอรับคำาสั่งนาย

ใหญ่มาต่อเนื่องยาวนานตลอดระยะเวลาการกำาเนิดพรรคนั้น 

มันหมายถึงอะไรกันแน่?

คัดลอกมาจากตำารา ก็ตามนี้ครับ...

ประชาธิปไตย (democracy) เป็นระบอบการปกครองแบบ                                                                            

หน่ึงซ่ึงการบริหารอำานาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมืองผู้เป็น

เจ้าของอำานาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อำานาจของตนด้วย

ตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เลือกไปใช้อำานาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตย

ยังเป็นอุดมคติท่ีว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมาย

และการปฏิบัติของรัฐ และกำาหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดง

ความยินยอมและเจตนาของตนเท่าเทียมกัน

หลักการสำาคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประ 

กอบด้วย

หลักความเสมอภาค

ความเสมอภาคทางการเมือง ประชาชนทุกคนสามารถมี

ส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมกัน – ความเสมอภาคทาง

เศรษฐกิจ ประชาชนทุกคนต้องไม่ถูกกีดกันในการประกอบอาชีพ 

การประกอบการต้องเป็นไปอย่างเสรี เป็นธรรม ไม่มีการผูกขาด

ทางการค้ารูปแบบการจัดแสดง

ความเสมอภาคทางโอกาส บุคคลสามารถจะได้รับการศึกษา 

การรักษาพยาบาลและการให้บริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน

หลักสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่

สิทธิ คือ อำานาจอันชอบธรรม หรือประโยชน์ที่กฎหมาย

รับรองและคุ้มครอง

เสรีภาพ คือ การมีอิสระที่จะกระทำาสิ่งใดๆ โดยต้องไม่

ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น

หน้าที่ คือ สิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นจากการปฏิบัติ 

บุคคลย่อมมีสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ ซึ่งการใช้สิทธิ เสรีภาพต้อง

ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้กฎ 

หมาย

หลักนิติธรรม

การใช้กฎหมายเป็นหลักในการบริหารประเทศ บุคคลทุก

คนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องใช้กฎหมายต่อทุก

คนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

หลักการใช้เหตุผล

คือ การใช้หลักเหตุผลมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ และ

หากมีการตัดสินปัญหาด้วยการออกเสียงต้องยอมรับมติของเสียง

ข้างมาก แต่ต้องเคารพสิทธิของเสียงส่วนน้อย

หลักการมีส่วนร่วมทางการเมือง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยน้ัน ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการปกครองประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง เช่น 

การออกเสียงประชามติ การเสนอถอดถอน ฯลฯ ทางอ้อม เช่น 

การเลือกตัวแทนเข้าไปทำาหน้าที่บริหารประเทศแทนตน

ทางตรง คือ การใช้สิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เช่น 

การแสดงความคิดเห็น การออกเสียงประชามติ การขอรับรู้ข้อ 

มูลข่าวสารราชการ การชุมนุม การร้องทุกข์ส่วนราชการ

ทางอ้อม คือ การเลือกตั้งตัวแทน เช่น ส.ส., ส.ว. ไปทำา

หน้าที่ในการออกกฎหมายและบริหารประเทศ

ฉะนั้น...ถามหน่อยอีกขั้วการเมืองที่ ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนั้น 

ไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหน 

มันก็อยู่บนพื้นฐานหลักการนี้ทั้งนั้น 

เลือกตั้งมาแล้วรอบหนึ่ง มีเสียงข้างมาก ข้างน้อยใน

สภา ด่ากันในสภาได้ นอกสภาก็ด่าไฟแลบ ในโซเชียลยิ่งแล้ว

ใหญ่ ด่าขุดโคตร

บังเอิญมีคนตั้งคำาถามกันหลายคนว่า เพื่อไทย-ทักษิณ 

อยู่ฝ่ายไหนกันแน่ 

“รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์” อดีตอาจารย์คณะเศรษฐ 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก 

ระบุว่า 

--------------

จนป่านน้ีแล้วยังมาอ้าง “ฉันยอมถอย เป็นผู้เสียสละ เรา

ฝ่าย ปชต.ด้วยกัน อย่าตัดคะแนนกัน”!?!

ฝ่ายเดียวกันที่แทงข้างหลังกี่ครั้งกี่หน ต่อหน้าพูดอย่าง 

ลับหลังทำาอีกอย่าง 

แอบเกี้ยเซี้ยฝ่ายตรงข้ามสารพัดเรื่อง 

แกนนำาแอบต้ังหน่วยไอโอ หนุนหลังให้ท้ายพวกแบกมา

ทำาสงครามโซเชียล ไล่ด่าทั้งพรรคและแกนนำา รุมด่าคนที่สนับ 

สนุนพรรค 

ทำาคลับเฮาส์ป่วนห้อง ด่าว่าเป็น “ปชป. กปปส. พธม.” 

“ตกปลาในบ่อเพื่อน” แก้กฎเกณฑ์เลือกตั้งเข้าหาตัวเอง เวลา

แพ้เลือกตั้งก็ด่าว่า “ตัดคะแนนกัน”

ฝ่ายไหนกันแน่? ปชต.หรือเกี้ยเซี้ยเผด็จการเพื่อ ปย.คน

ตระกูลเดียว?

---------------

มิใช่คนที่อยู่คนละขั้วการเมืองกับเพื่อไทยสงสัย นักวิชา 

การที่บอกว่าเขาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยก็สงสัย

ที่สงสัยเพราะพฤติกรรมมันไม่ใช่

“สันดาน” เป็นภาษาที่ใช้ในกฎหมาย

แปลตามพจนานุกรมก็คือ “นิสัยใจคอที่มีมาแต่กำาเนิด”   

มักใช้ในทางไม่ดี

ก็เพราะสันดานทางการเมืองนายสั่งข้ารับใช้มาตลอด  

ประชาธิปไตยจากปากคนถูกสนตะพาย

ต่างอะไรธรรมะจากปากโจร

เลิกได้แล้วมุก ฝ่ายประชาธิปไตย 

เพราะมันยิ่งทำาให้ประชาธิปไตยไทยดูแย่ลงไปเรื่อยๆ.

หวังดี ไม่หวังผล

ทำาดี ยังไม่ ได้ดี

ยังไม่ ถึงที่ ให้ผล

ยังทำาไม่พอหลุดพ้น

ตัวตน ตัณหา บ้าดี

ทำาดี มีผล ทุกครั้ง

ไม่รอ ไม่หวัง ฝังผี

ต่อเนื่อง ไม่ท้อ รอรี

บำาเพ็ญ บารมี ช่างมัน

พรุ่งนี้เพื่อไทย 

เรียน ท่าน บ.ก.อัตถ์ และ บ.ก.เปลว ที่รักนับถือยิ่ง 

หยิบ นสพ.ไทยโพสต์ฉบับ ๒ พ.ย. อ่านพาดหัวตัวเป้งพบ

ข้อความ เพื่อไทย ชื่อเก่าแต่มีสัญลักษณ์เก่าปรับปรุงเปลี่ยน 

แปลงใหม่ เปลี่ยนสีน้ำาเงินทิ้ง เหลือเพียง สีแดงแจ๋ แห่ความ

เป็น “แดงฮ้อ” อย่างออกนอกหน้าในสโลแกน “พรุ่งนี้เพื่อไทย 

เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” มี ส.ส.เขตจังหวัดขอนแก่น ชื่อ 

ชลน่าน (แต่เป็นคนน่าน) มายืนโชว์ตัวประกาศจะเป็น “แคน

ดิเดต” ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากรัฐมนตรีที่ชื่อ พลเอก

ประยุทธ์ แน่นอนฟังแล้วก็ แสบตา และคัน รูหู ไปพร้อมกัน 

คิดในใจว่า “กูเคยไปอยู่เมืองน่านมาตั้งแต่ยังเด็กๆ คนน่าน มี

แต่สุภาพ (ตามประสาคนยวนที่ ไม่เย่อหยิ่ง ไอ้หมอนี่ดูหน้ามัน

ก็ไม่ยิ่งใหญ่อะไร แค่เป็น นกม. เก่ามีคนเรียก ท่าน ส.ส. (แสน

เสือกมีบุญได้มาเป็น ส.ส.ขอนแก่น โล่งอกไปที) ก็ปล่อยให้คุย 

ยกหัว ไปก่อนถึงเวลา แคนดิเดต รอต่อกับ คนขอนแก่น (ที่คิด

ว่า เขาเป็นแดง เหมือนมึง) คงได้บทเรียนดีๆ ไปนั่งรันทดดูบ้าง

จากคนชอบยกตนข่มท่าน มองพลาดไปอีกครั้งตามโพยที่

ท่านเปลวท่านเขียนไว้มองผาดๆ ไประทม ทั้งเอาไปเทียบกับชื่อ

ว่าเคยเป็นอดีตท่านอัยการจังหวัดภูเก็ต พลิกอ่านเนื้อหาที่ท่าน

เปลวกับท่านอัตถ์ช่วยกันค้นมาเขียน ๒ เรื่อง ๒ แนว จับเอา

เรื่องที่ท่านเขียนไว้ที่หน้า ๓ อ่านแล้วก็เศร้าใจ เมื่อรื้อความทรง

จำาได้ว่า คนหน้าย่นคิ้วขมวดอย่างนี้ ไม่น่าไว้วางใจ

ที่ภูเก็ตย้อนหลังไปสิบกว่าปี ถือว่าเป็นเมืองที่ไม่สงบสงัด

สักเท่าไหร่ เพราะบรรดา ไต๋ “ไต้ก๋ง” หรือนายหัว (เสี่ยเจ้าของ

เรือประมงก็กำาลังก่ออำานาจย่านใครย่านมัน มีธุรกิจเหมืองแร่ที่

สร้างขึ้นมาจากอิทธิพลนักเลง ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว เมือง

แห่งสวรรค์ของนักท่องเที่ยว มีทั้งบ่อน ซ่อง สถานเริงรมย์ ฯลฯ

ผมมีญาติอยู่ ภูเก็ต ได้มีโอกาสไปช่วยญาติอีกคนหนึ่ง ทำา

หนังสือท้องถิ่นรายลอตเตอรี่ขนาดแทบลอยด์ ชื่อ ภูธร (เพราะ

เขาเป็นอดีตตำารวจเก่าระดับ หน.สน. ยศ พ.ต.ท. จึงมีโอกาส

ได้รู้จักมักคุ้นกับข้าราชการทั้งฝ่ายตำารวจและฝ่ายศาล ระดับ

ตั้งแต่ พลตำารวจ ไปยัน ผู้กำากับ ถ้าฝ่ายศาล ก็ไล่ไปตั้งแต่ ผู้

พิพากษา อัยการ ราชทัณฑ์ ลงไปถึงทนายความ ฯลฯ

ในช่วงที่ผมอยู่ที่ ภูเก็ต ได้ทำาข่าวดังข่าวหนึ่งเป็นข่าวใน                                                                   

วงการศาลปนเปกับพวกนายหัวนักเลง มีการฆาตกรรมผู้พิพาก 

ษา (กำาลังสับสนกับตำาแหน่งอาจเป็นอัยการ) เป็นเรื่องผิดพลาด 

ยิงผิดตัว โอละเห่....เพราะคนรับจ้างฆ่าให้มา ฆ่านายหัวใหญ่ 

ที่เป็นเพื่อนสนิทสนมเที่ยวกินกันกับ ผู้พิพากษาชื่อปรีดี (คนนี้

เป็น สามีนักร้องดัง ที่ชื่อว่า ดาวใจ ไพจิตร มีลูกกัน ๑ คน ส่วน 

ผู้พิพากษาปรีดี ก็มีภรรยาอยู่ก่อนแล้วมีบุตร ๒ คน เป็นเรื่อง

กงเกวียนกำาเกวียนโดยแท้ เรียกว่าผู้พิพากษาคนดีตายแทนคน

ชั่วไปโดยไม่รู้ตัว  

ส่วนชัยเกษมคนนี้ กำานัน ถึก รู้จัก แต่ไม่เคยใกล้ชิด ตอน

‘ดร.เอ้’เริ่มต้นก็สะดุด!

ของรัฐบาล จึงต้องระวังปฏิวัติซ้ำา

- พรรคฝ่ายค้าน มีเพียง ๓ ชุด ๓ พรรค พร้อมจะรวม

กำาลังรับ (ถ้ามีกำาลังพร้อมที่จะรบ จากอาวุธใต้ดินอย่างที่สันติ

บาลค้นพบแล้ว)

- ระวัง พลรบใต้ดิน ทหารรับจ้าง และ มนุษย์รับจ้าง ที่

ไม่มีทางออกตัดสินใจ รับจ้างคนไทยใต้ดิน ลอบรับแรงงานกับ

เงินเน่า (ขายยาเสพติด)

ทุกข้อดูประหนึ่งสันนิษฐาน แต่มันมีมูลเหตุบังเกิดอย่างนี้

มา และ...อย่าประมาท (ปะมาโท มัจจุ โนปะทัง)

ขอขอบคุณท่านอัตถ์...ท่านเปลว ที่ยอมรับฟังบ้าง

กำานัน ถึก

 

พรรคเพื่อไทยพยายามจะปรับเปล่ียนทิศทางของตัวเอง ไม่

ว่าจะเป็นโลโก้พรรค สโลแกนพรรค สีประจำาพรรค อ้างว่าเพื่อ

ความทันสมัย จดจำาง่าย แต่รายละเอียดในการเปล่ียนแปลง เป็น 

การบ่งบอกตัวตนที่ชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยคิดอย่างไร การตัด

สีน้ำาเงินออกไปก็เป็นสิทธิท่ีทำาได้ แต่สีน้ำาเงินเป็นสีสัญลักษณ์ของ

สถาบันพระมหากษัตริย์ พรรคเพื่อไทยไม่เคยอธิบายเรื่องนี้ ได้

ชัดเจน ทั้งที่รู้ว่าการเปลี่ยนในช่วงเวลานี้มีความละเอียดอ่อน 

สูง 

แต่ในเมื่อเปลีย่นแลว้กถ็อืวา่เปน็เจตนาในการเปลีย่น  ประ                                                                                                       

ชาชนก็มีสิทธิที่จะคิดและวิเคราะห์ตัดสินใจไปตามสถานการณ์ 

ก็เป็นที่รู้กันครับสำาหรับโลโก้พรรคเพื่อไทย ไม่มีที่ให้สีน้ำาเงินอีก

ต่อไป.

อรุณสวัสดิ์

 *  ตั้งแต่ใช้ “โทรศัพท์ติดตัว”

ก็มัวติดใจกับ “เครื่อง” เสมอ

แค่โทร “ออก” รับ “เข้า” ก็พอเออ

ไม่ละเมอกับ “ลูกเล่น” มากมาย

 * ไม่กี่ปีมานี้ลูกแนะนำา

เลิศล้ำาวิทยาการหลากหลาย

ของ “มือถือ” อันมากลวดลาย

เราก็กลายเป็น “มนุษย์เมามือถือ”

 * เช้าวันนี้สารมา “อรุณสวัสดิ์”

ใน “เครื่อง” พลัดหายไปไหนหรือ

ส่งออก “อรุณสวัสดิ์” ก็อื้ออือ

ติดตื้อในเครื่องไม่ส่งไป

 * ถามคนอยู่ด้วยก็เช่นนั้น

เขาเป็นกันทุกคนดูวุ่นไหว

เราค่อยค่อยสงบจิตทำาใจ

ก้าวไกล “วิทยาการ” ก็อนิจจังฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

เ
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ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลให้ประเทศ 

ไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ

การเดินหน้าด้านดูแลสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เนื่อง 

จากเป็นแนวทางที่ควรจะเป็น ซึ่งหลายโครงการที่ผ่านมาทำา 

ให้ประเทศไทยกำาลังเดินหน้าไปในแนวทางนี้ที่ดีมากยิ่งขึ้น 

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว หรือ บีซีจี โมเดล (BCG Model)

ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่สนใจและขานรับนโยบายของ

ประเทศ รวมถึงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม                                                                

ที่ออกแนวทางในการสนับสนุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย                                                               

ของประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีเพ่ิมมาก                                                                          

ข้ึน เพื่อขับเคลื่อนบีซีจี โมเดล โดยมุ่งเน้น 4 เป้าหมาย ได้แก่                                                                                

1.การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 2.การสร้างความมั่นคง 

ทางสังคม 3.การสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 4.การตอบ 

โจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เพื่อให้ โรงงานอุตสาหกรรม

อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

โดย ดีพร้อม ได้เร่งพัฒนาผู้ประกอบการที่ดำาเนินธุรกิจ

ในอุตสาหกรรมตามแนวทางนโยบายดังกล่าว ให้มีโอกาสเติบ                                                                      

โตในช่วงที่วิถีชีวิตของคนทั่วโลกที่กำาลังเปลี่ยนแปลง พร้อม

ผลักดันโอกาสในด้านการเข้าถึงองค์ความรู้ ช่องทางการตลาด 

รวมทั้งนำานวัตกรรมมาต่อยอดของเหลือใช้ หรือธุรกิจที่ลดใช้

ทรัพยากร-พลังงาน มีมูลค่าบนช่องทางการค้าที่มากขึ้น โดย

ดีพร้อมได้ทำาการศึกษาตลาดอุตสาหกรรมบีซีจี โมเดล ซึ่งพบ

ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตสูง

ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้น มีมูลค่ารวม 114,876 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีมูลค่า 98,006 ล้านบาท 

หรือเติบโต 17.21% (ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการส่ง 

เสริมการลงทุน : BOI) นอกจากนี้ บีซีจี โมเดล ยังเป็นส่วน

สนับสนุนให้ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เช่น 

เกษตรและอาหารแปรรูป การท่องเที่ยวและบริการ หรือ

อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุมีขีดความสามารถในการแข่ง 

ขันเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

โดย “เจตนิพิฐ รอดภัย” รองอธิบดีดีพร้อม กล่าวว่า                                                                                

จากนโยบายเพื่อขานรับกับมาตรการเร่งด่วนดังกล่าว ดีพร้อม 

จึงได้ดำาเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการ 

นำาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการออกแบบมาใช้

ในการผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 

และผลักดันการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน “อัปไซคลิ่ง (Up- 

cycling)”

ซึ่งเป็นแนวทางการแปรรูป-ผสมผสานการใช้ซ้ำา และ

การนำากลับมาใช้ใหม่ สิ่งเหลือใช้จากการผลิตสินค้าทั้งภาค

เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเท่ียว 

รวมไปถึงวัสดุเหลือใช้จากการอุปโภคและบริโภคในท้อง

ถิ่น และวัสดุรีไซเคิลอื่นๆ ให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการที่มี

มูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเพื่อเจาะตลาดธุรกิจและบริการรักษ์ โลกที่

ขณะนี้ผู้บริโภคตั้งแต่กลุ่ม Baby boomer จนถึงกลุ่ม Gen Z 

ที่กำาลังให้ความสำาคัญและมีอัตราการใช้จ่ายสินค้าที่มีความ

ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมในปริมาณที่สูง

โดยโครงการน้ีจะคัดเลือกกลุ่มเอสเอ็มอี นิติบุคคล หรือ 

บุคลากร เช่น ทายาทธุรกิจ พนักงานในอุตสาหกรรมแฟชั่น

และไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมเกษตร-อาหารแปรรูป และ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ มาร่วมบ่มเพาะกลยุทธ์ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากของเหลือใช้ ปรับให้เป็นแบรนด์                                                                                       

ที่รู้จักในท้องตลาด สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ รวม                                                                                      

ถึงปั้นผู้นำาเทรนด์ในด้านการออกแบบที่คำานึงถึงอรรถประ 

โยชน์และสิ่งแวดล้อมในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ไม่น้อย

กว่า 50 ราย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 

ธ.ค.2564 ผ่านช่องทาง www.diprom.go.th หรือ facebook.

com/dipromindustry”

โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ ดีพร้อม และบริษัท 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) หรือ PTTGC มี

ความตั้งใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมตามบีซีจีให้เกิดขึ้นอย่าง

จริงจัง และหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ

บางประเด็นทางเศรษฐกิจ-สังคมที่กำาลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้ 

เช่น ปัญหาของขยะพลาสติก ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหา

ของเหลือใช้ที่ยังไม่ได้ถูกนำามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที.่ 

แก้ปมสิ่งแวดล้อมผ่านSME

เศรษฐกิจ

ท่

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

มนารา” โครงการใหม่บ้านเดี่ยวสไตล์ญี่ปุ่น ทำาเล

ศักยภาพย่านศรีนครินทร์-บางนา หนึ่งในโครง

การอสังหาฯ แนวราบของ บมจ.พรีบิลท์ (PREB) 

ตอนนี้กำาลังไปได้สวย เปิดพรีเซลไปไม่ทันไรผลตอบรับดีเกิน

คาด เฮียวิโรจน์ เจริญตรา 

หลายคนสงสัย ทำาไม่ถึงตั้งชื่อ                                       

ว่า “พิมนารา” เฮียวิโรจน์แอบ                              

กระซิบว่า.. ที่มา-ที่ไปชื่อโครง                               

การมาจากชื่อเมืองนารา ประ 

เทศญี่ปุ่น ใครที่อยากสัมผัส

บรรยากาศการพักอาศัยสไตล์

และกลิ่นอายเจแปนยังอัดแน่น                                     

เต็มพื้นที่ มีอัตลักษณ์ความเป็น 

JAPANDI ท่ีผสมผสานวัสดุร่วม

สมัยลงในงานสถาปัตยกรรม 

ต้องไม่พลาดด้วยประการทั้ง

ปวงจ้า..

‘‘พิ

พิมนารา

วิโรจน์ 

เจริญตรา

ทล.กางแผนลงทุน9หมื่นล้าน 
พญาไท • ทล.กางแผนลงทุน

ปี 65 เฉียดแสนล้านบาท ลุย 

PPP 4 โครงการ มอเตอร์เวย์-

โทลล์เวย์-จุดพักรถ รับลูกเผย

มอเตอร์เวย์ 2 สาย M6 และ 

M81 คืบ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี                                                      

กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า                                                   

ในปี 2565 ทล.เตรียมเปิดประมูล                                                 

โครงการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP)                                                   

ประมาณ 4 โครงการ วงเงินรวม 

96,991 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง 

เมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 9 

(M9) สายถนนวงแหวนตะวันตก 

ช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน ระยะ

ทาง 36 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 

56,035 ล้านบาท

2.โครงการส่วนต่อขยาย    

ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอน

เมืองโทลล์เวย์) ช่วงรังสิต-บาง 

ปะอิน ระยะทาง 18 กม. วงเงิน 

39,956 ล้านบาท โดยจะใช้เงิน

จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้น

ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

(TFFIF) เพื่อชำาระหนี้คืนหลัง

จากโครงการมอเตอร์เวย์หมาย                                             

เลข 82 (M82) สายบางขุนเทียน-

บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว 

ระยะทาง 25 กม. ที่คาดว่าจะ

ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ภายในปี 2567

และอีก 2 โครงการคือ                                                  

การก่อสร้างจุดพักรถ (Rest Area) 

บนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 

(M7) ช่วงช่วงพัทยา-มาบตาพุด 

มูลค่า 300 ล้านบาท และช่วง

ชลบุรี-พัทยา มูลค่า 700 ล้าน

บาท ทั้ง 2 โครงการจะเสนอต่อ                                          

กระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็น

ชอบผลการศึกษาโครงการฯ ต่อไป

นายสราวุธ ยังกล่าวถึง

ความคืบหน้าโครงการมอเตอร์เวย์ 

หมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน-

นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม.                                          

วงเงิน 21,329 ล้านบาทนั้น                                         

ปัจจุบันความคืบหน้าการก่อสร้าง

งานโยธา 95% ส่วนโครงการทาง                                                      

หลวงพิเศษระหว่างเมืองหมาย 

เลข 81 (M81) สายบางใหญ่-

กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. วง   

เงิน 17,809 ล้านบาท นายสราวุธ

กล่าวว่า ปัจจุบันความคืบหน้าการ

ก่อสร้างงานโยธากว่า 60%.

มอบรางวัล • นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์

ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand)” แก่นางวิไล บุญเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

คาเฟ่ อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) หรือ OR ในโอกาสที่คาเฟ่ อเมซอน 

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มสินค้าประเภทร้านกาแฟ จากผลการ

วิจัยของภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมฯ 

อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปตท.เคาะงบ5ปี1.02แสนล. 
บอร์ดสั่งลุยเมกะโปรเจ็กต์

ชูเสริมความมั่นคงพลังงาน

ไทยโพสต์ • บอร์ด ปตท. อนุมัติงบลงทุน 5 ปี 1.02 แสนล้านบาท 

ลุยเมกะโปรเจ็กต์ ธุรกิจพลังงานสะอาด เสริมความมั่นคงพลังงาน ฟุ้ง

พร้อมเป็นหัวหอกผลักดันเศรษฐกิจไทยปีหน้า

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรม                                                 

การผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประ                                                    

ชุมคณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติ

แผนวิสาหกิจและงบลงทุน 5 ปี 

(พ.ศ.2565-2569) 102,165 ล้าน

บาท แบ่งเป็น เงินลงทุนในหน่วย

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 4% ธุรกิจท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติ 20% ธุรกิจการ

ค้าระหว่างประเทศและธุรกิจปิโตร                                     

เลียมข้ันปลาย 2% ธุรกิจใหม่และ                                                        

โครงสร้างพ้ืนฐานและสำานักงานใหญ่ 

8% และการลงทุนในบริษัทท่ี ปตท.

ถือหุ้น 100% จำานวน 25%

โดย ปตท.พร้อมเดินหน้า

ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจใน

ช่วง 5 ปีข้างหน้า ด้วยการลงทุนใน                                                  

ธุรกิจหลัก  เพื่อความม่ันคงทางพลัง                                                        

งานให้กับประเทศ อาทิ โรงแยกก๊าซ                                                        

ธรรมชาติหน่วยท่ี 7 เพื่อทดแทนโรง

แยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 และ                                                          

โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 8 

ซ่ึงนำาก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG 

มาแยกเป็นผลิตภัณฑ์อีเทนและ

แอลพีจี รวมถึงถังเก็บผลิตภัณฑ์

อีเทนและสถานีรับจ่ายเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการนำาเข้าผลิต 

ภัณฑ์อีเทน รวมทั้งโครงการท่อส่ง                                                  

ก๊าซฯ บางปะกง-โรงไฟฟ้าพระ 

นครใต้ และโครงการท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ทั้งยังมี

การลงทุนผ่านบริษัทที่ ปตท.ถือ                                      

หุ้น 100% อาทิ การขยายขีดความ

สามารถของสถานีรับจ่ายก๊าซ                                         

ธรรมชาติเหลว (LNG) แห่งที่ 2                               

(หนองแฟบ) โครงการพัฒนาท่า 

เรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะ

ที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือ

แหลมฉบังระยะที่ 3

นอกจากน้ี ปตท.ยังได้จัด

เตรียมงบลงทุนในอนาคตในระยะ 

5 ปีข้างหน้าอีกจำานวน 238,032 

ล้านบาท มุ่งเน้นธุรกิจพลังงาน

สะอาด ประกอบด้วย การลงทุน

ด้านพลังงานหมุนเวียน โดยวางเป้า                                                    

หมายกำาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลัง 

งานหมุนเวียนเป็น 12,000 เมกะ

วัตต์ ภายในปี 2573 และลงทุนใน

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร 

ตลอดจนการขยายการลง 

ทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็น

พลังงานเปล่ียนผ่าน โดยมุ่งเน้น

ในการขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของภาครัฐ และการขยาย

การลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

เหลวครบวงจรท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ และขยายการลงทุน

ในธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากพลังงาน 

อาทิ ธุรกิจยา อุปกรณ์และการวินิจฉัย                                                                          

ทางการแพทย์ รวมถึงธุรกิจโลจิส 

ติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานอีกด้วย

นายอรรถพลกล่าวว่า ใน

ส่วนของการดำาเนินงานเพื่อบรรเทา

และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก

วิกฤตโควิด-19 กลุ่ม ปตท.ยังคงเดิน

หน้าโครงการต่อเนื่อง อาทิ โครงการ 

“Restart Thailand” ปีท่ี 2 เพื่อ

สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมทักษะ

และสร้างความม่ันคงทางอาชีพให้

นักศึกษาจบใหม่และผู้ว่างงาน รวม

กว่า 23,000 อัตรา โดยรับสมัครผ่าน 

www.pttbsa.com จนถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 และร่วมกระตุ้นการ

ท่องเท่ียวผ่านโครงการ Refresh and 

Energize for The New Normal.

KTBฟันธง65เศรษฐกิจโต3.8%  

ส่งออกปัง/โอมิครอนไม่กระทบ

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ไทยโพสต์ • “กรุงไทย” ฟัน

ธงปี 2565 เศรษฐกิจไทยเริ่ม

ฟื้นตัวแต่ยังเปราะบาง จีดีพีโต

แตะ 3.8% หลังประเมินปีนี้จบ

ที่ 1% ส่งออกหนุนต่อเนื่อง Q4 

กิจกรรมในประเทศเริ่มคึกคัก 

แต่ยังมีหลายปัจจัยท้าทายฉุด

เศรษฐกิจไทยโตดีเลย์ ไปเป็นปี 

2566 ชี้โอมิครอนไม่สะเทือน

ศูนย์วิจัย “Krungthai 

COMPASS” ธนาคารกรุงไทย                             

คาดเศรษฐกิจไทยปี 2565 เติบ 

โต 3.8% สูงกว่าปี 2564 ที่โต

เพียง 1% โดยคาดว่าการแพร่

ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ โอ

มิครอนจะไม่กระทบกับการเติบ                        

โตของเศรษฐกิจโลกและไทย

มากนัก พร้อมทั้งประเมิน

ส่งออกยังโตได้ภายใต้ภาวะ

ต้นทุนแพงและการขาดแคลน

วัตถุดิบ ชี้เศรษฐกิจในประเทศ

มีแนวโน้มดีขึ้นหลังภาครัฐผ่อน

คลายมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาด และเปิดประเทศรับนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติ มองปี 2565 

เป็นจุดเปลี่ยนเข้าสู่กระแสการ

พัฒนาในโลกยุคนิวนอร์มอล

นายพชรพจน์ นันทรามาศ                                                       

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS 

ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า 

เศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะกลับ

เข้าสู่เส้นทางของการฟ้ืนตัว หรือ                                                       

Recovery Path ชัดเจนข้ึน การ                                                        

ฉีดวัคซีนท่ีครอบคลุมประชากร

ในสัดส่วนท่ีสูงข้ึนในหลายประ 

เทศ รวมถึงการปรับพฤติกรรมของ

คนให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิด-19 

จะช่วยรักษาโมเมนตัมการฟ้ืนตัว

ของเศรษฐกิจโลก ทำาให้ส่งออก

ไทยโตได้ต่อเนื่อง

ด้านอุปสงค์ ในประเทศ 

คาดว่าจะปรับตัวดีข้ึนตามกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตัวต้ังแต่ไตร 

มาสท่ี 4/2564 แต่ก็ยังมีหลายปัจจัย                                                       

ท้าทายท่ีทำาให้การกลับเข้าสู่ระดับ

ก่อนเกิดโควิด-19 ของเศรษฐกิจ 

ไทยต้องล่าช้าไปเป็นปี 2566

“แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี                             

หน้าจะฟ้ืนตัวชัดเจนข้ึน แต่เป็น 

การเติบโตหลังจากท่ีสะดุดลง

จากการแพร่ระบาดใหญ่ มีความ

เปราะบางท้ังจากการฟ้ืนตัวท่ีไม่

พร้อมเพรียงกัน และปริมาณหน้ี

ในระดับสูง ทำาให้เศรษฐกิจไทย

จะยังไม่กลับเข้าสู่ก่อนเกิดวิกฤต      

โควิด-19 และยังต้องอาศัยการ

ผ่อนคลายนโยบายการเงินและ

กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการ

คลัง” นายพชรพจน์กล่าว.

พาณิชย์จับกุมลักลอบนำาเข้ามันสำาปะหลัง

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า 

เมื่อวันท่ี 14 ธ.ค.2564 ท่ีผ่านมา สายตรวจกรมการค้าภายใน ได้สนธิ

กำาลังร่วมกับตำารวจทางหลวง ดำาเนินการตรวจสอบการขนย้ายมัน

สำาปะหลังในพ้ืนท่ี อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พบรถบรรทุกพ่วงจำานวน 1 

คัน กำาลังขนย้ายหัวมันสำาปะหลังสดนำาเข้ามาจากประเทศกัมพูชา เจ้า

หน้าท่ีจึงเรียกตรวจสอบ และผู้ขับรถบรรทุกพ่วงได้แสดงใบอนุญาต

ขนย้ายมันสำาปะหลังสดและมันเส้น โดยมีต้นทางจากด่านช่องจอม 

อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ปลายทาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา น้ำา

หนักท่ีได้รับอนุญาตขนย้ายอยู่ท่ีจำานวน 31,250 กิโลกรัม

บางจากหนุน ม.เกษตรศึกษาคุมคาร์บอน

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน

บริหารความย่ังยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน 

จำากัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แหล่งหญ้าทะเลเพื่อช่วยในการกักเก็บ

ก๊าซเรือนกระจก” ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ว่า การลงนามดังกล่าวเพื่อสนับสนุนคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แหล่งหญ้าทะเลเพื่อช่วยในการกักเก็บ

ก๊าซเรือนกระจกในแนวปะการังบริเวณเกาะหมากและเกาะกระดาด 

จังหวัดตราด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์

‘อารียา’ ผุดโครงการใหม่ย่านบางนา

นางสาวพัทธมล เลาหพูนรังษี ผู้อำานวยการอาวุโส บมจ.อารี

ยา พรอพเพอร์ต้ี เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวโครงการ AREN บางนา-

วงแหวนฯ บ้านสไตล์ Modern Minimal พร้อม Private Courtyard 

กลางบ้าน เป็นโปรดักต์แฟล็กชิปแห่งปี ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าคนรุ่น

ใหม่ผู้ชื่นชอบการใช้ชีวิตในแบบมินิมอลสุดขีด บนทำาเลท่ีดีท่ีสุดย่าน

บางนา ใกล้ศูนย์การค้าและแหล่งช็อปปิง การเดินทางสะดวกท้ัง

สถานีรถไฟฟ้าและทางด่วน จำากัดจำานวนเพียง 25 ยูนิต เร่ิมต้น 3.99 

ล้านบาท เตรียมเปิด Pre-sales ในวันท่ี 18-19 ธันวาคม 2564

PTTEP คาดเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณได้ต้นปี 65

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.ปตท. 

สำารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) เปิดเผยว่า ปตท.

สผ.เตรียมลงนามในสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าพ้ืนท่ีแปลง  G1/61 หรือ                                                                                                               

แหล่งเอราวัณ กับผู้รับสัมปทานปัจจุบันภายในส้ินปีน้ี คาดเข้าพ้ืนท่ีได้

ในเดือนมกราคม 2565 หลังล่าช้ามากว่า 2 ปี ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างย่ิง

ต่อการผลิตก๊าซฯ ให้กับประเทศตามเงื่อนไขในสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

ขณะน้ีกำาลังเตรียมตัวในการเข้าเป็นผู้ดำาเนินการ (Operator) แหล่ง

เอราวัณ เพื่อให้การผลิตเป็นไปด้วยความราบรื่นและปลอดภัย

เอกาลุยขยายการผลิตเจาะอินเดีย

นายชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เอกา 

โกลบอล จำากัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ติดต้ังเครื่องจักรเพื่อขยายกำาลังการ

ผลิตเพ่ิมข้ึนอีก 15% จากเดิม 2,500 ล้านช้ินต่อปี มาอยู่ท่ี 2,850 ล้าน

ช้ินต่อปี เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดภูมิภาคเชียและท่ัวโลก และ

เตรียมขยายการลงทุนในประเทศอินเดียมากข้ึน โดยในปี 2565 เตรียม

ต้ังโรงงานใหม่ท่ีอินเดีย 1 แห่ง ในเมือง PUNE โดยคาดว่าจะใช้เงิน

ลงทุนประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มองว่าเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพ

สูงในอุตสาหกรรมอาหาร ท้ังในมิติของขนาดตลาดอาหารท่ีใหญ่เป็น

อันดับ 6 ของโลก และอินเดียมีจำานวนประชากรสูงสุดเป็นอันดับ 2 

ของโลก ขณะท่ีเศรษฐกิจของอินเดียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง.

แนะอุตฯไทย

ปรับตัวรับวิถี

เน็กซ์นอร์มอล

ไทยโพสต์ • นายกอบชัย สังสิทธิ                                                        

สวัสด์ิ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

เปิดเผยในงานประจำาปีของ                                            

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาห 

กรรม (สศอ.) หรือ OIE Forum 

ปี 2564 ในหัวข้อ “Thailand In   

dustry Beyond Next Normal :                                      

อุตสาหกรรมไทยก้าวไกล สู่

ยุคใหม่ที่ยั่งยืน” ว่า ปัจจุบัน

อุตสาหกรรมไทยยังอยู่ในภาวะ

ที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย

ใหม่ๆ จากการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่ง

ผลต่อระบบเศรษฐกิจ ภาคการ

ผลิต การจำาหน่าย และการส่ง

ออก ขณะเดียวกันการดำาเนิน

ชีวิตของทุกคนทั่วโลกต้องปรับ

ตัวเพื่อก้าวสู่วิถีต่อไปในการ

ดำารงชีวิต (เน็กซ์นอร์มอล) เช่น

เดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มี

การปรับสายการผลิตสู่ระบบ

การผลิ ตแบบอั ต โนมั ติ เพื่ อ

ทดแทนการใช้แรงงาน อีกทั้ง                     

การเกิดโอกาสใหม่ในบางอุตสาห 

กรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่อง

มือแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร 

เป็นต้น

ด้าน นายรักษ์ วรกิจโภ 

คาทร กรรมการผู้จัดการธนาคาร

เพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง

ประเทศไทย (EXIM BANK) 

เปิดเผยว่า ทางรอดของธุรกิจ

ในโลกยุค Next Normal ที่ทั่ว

โลกต้องเผชิญความท้าทาย คือ 

การเชื่อมโยงธุรกิจและผลิต

สินค้าที่สร้างผลกระทบในเชิง

บวกต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัล และการดูแล

รักษาสุขภาพของประชากร

โลก อาทิ การดำาเนินธุรกิจที่ลด                                        

การปล่อยมลพิษ การใช้แพลต 

ฟอร์มการค้าออนไลน์เป็นช่อง

ทางส่งออกสินค้า ซึ่งคาดว่าภาย 

ในปี 68 ประชากรของโลกจะ

ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

จำานวนสูงถึง 60% และบริโภค

สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพมากยิ่ง

ขึ้น.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.98 33.70
ยูโร 37.06 38.06
ปอนดสเตอรลิง 43.37 44.56
เยน (100 เยน) 28.70 29.55
หยวนจีน 4.93 5.33
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,200 28,300
ทองรูปพรรณ 27,697 28,800
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

89,098.47

16/12/64

 1,645.32
+21.66

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 4,886.14 5,013.07 -126.93
 9,373.14 8,891.46 481.68
 41,599.40 36,936.84 4,662.56
 33,239.79 38,257.10 -5,017.31
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อากาศหนาวแล้ว ประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ก็เริ่มคลี่คลาย คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนเตรียมวางแผนเดินทาง

รับลมหนาวกันแล้ว ยิ่งช่วงปลายเดือนธันวาคมและช่วงวันหยุด

ยาวขึ้นปีใหม่ 2565 ซึ่งหลายคนก็มีพิกัดในใจแล้ว เชียงใหม่ และ

ถ้าใครยังไม่มีที่พักก็ไม่ควรพลาด  “ยินดีเจ้า Hostel จ๋อมตอง” 

แหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม่  บริการห้องพักทั้งหมด 5 ห้อง พักได้ห้องละ 4 คน 

ราคาห้องละ 500 บาท (ห้องน้ำารวมแยกชาย-หญิงด้านนอกห้อง

พัก) ตั้งอยู่ในวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่าง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 65 กม. บนถนนหมายเลข 1009 

สนใจติดต่อได้ที่ Facebook : แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัย

การอาชีพจอมทอง หรือ Line ID : 0898518817 หรือ โทร.ครูนุ้ย 

09-4754-2882 ครูแพม 09-0114-5879 ครูภูพิงค์ 06-4341-1706 

ครูแอนนี่ 08-2445-9714  ...•

ร่วมฉลองคริสต์มาสอีฟ ในค่ำาคืนวันที่ 24 ธันวาคม 2564 

ที่ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ มาอิ่มหนำาสำาราญกับอาหารบุฟเฟ่ต์

นานาชาติรวมซูชิพรีเมียมและซีฟู้ด  อาทิ ฟัวกราส์ วากิว         

กั้งกระดาน หอยนางรม 

กุ้ง หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ 

ตามด้วยเมนูพิเศษ เป็ด

ปักกิ่ง ไก่งวง เมนูยุโรปอีก

มากมาย ผู้ใหญ่เพียงท่าน

ละ 999 บาท เด็ก 500 

บาท ระหว่างเวลา 18.00–

22.00 น. และฉลองส่งท้าย

ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่อิ่มไม่

อั้น ทั้งเป็ดปักกิ่ง ไก่งวง 

ฟัวกราส์ วากิว กั้งกระดาน 

หอยนางรม กุ้ง หอยแมลง

ภู่นิวซีแลนด์ ผู้ใหญ่ท่านละ 999 บาทถ้วน เด็ก 500 บาทถ้วน     

ที่ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ...•

เช่นเดียวกับ อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดโปรฉลอง

ต้อนรับปีใหม่ให้ลูกค้าซื้อของขวัญชิ้นสำาคัญ กับแคมเปญ “ผ่อน

ทอง กับอิออน” แบบสบายๆ พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ 

0% นานถึง 6 เดือน หรือเลือกผ่อนนานสูงสุด 18 เดือนกับอัตรา

ดอกเบี้ยต่ำาเพียง 0.59% ต่อเดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 

1,000 บาท เมื่อมียอดชำาระตามที่กำาหนด ผ่านโปรแกรม “อิออน 

แฮปปี้ เพย์ หรืออิออน แฮปปี้ แพลน ...•

ด้าน ไทยเวียตเจ็ท จัดโปรส่งท้ายปี ตั๋วดีลักซ์ ซูเปอร์เซล 

เริ่มต้น 1,139 บาท สำาหรับเดินทางทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้น

ทางบินภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ท บัตรโดยสารแบบดีลักซ์

ฏจักรขาขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์

ในรอบนี้ค่อนข้างจะผันผวน

รุนแรงกว่าในอดีตที่ผ่านมา 

ราคาน้ำามันพุ่งขึ้นอยู่ในระดับสูงที่ 80 

ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนทองคำาก็

อยู่ในระหว่างการไต่ขึ้นทำาราคาสูงเช่น

กันที่มากกว่า 1,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อ

ออนซ์แล้ว

น้ำามัน ทองคำา และสินค้า

โภคภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่ถูกซื้อขายแลก

เปลี่ยนในรูปของดอลลาร์สหรัฐมา

หลายสิบปีแล้ว กลุ่มประเทศผู้ผลิต

น้ำามัน OPEC ร่วมกันตกลงอย่างเป็น

‘ความสัมพันธ์น้ำามัน-ทองคำา-ดอลลาร์สหรัฐ’
ทางการในการซื้อขายน้ำามันดิบในรูป

ของค่าเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 

1975 เงินดอลลาร์สหรัฐตกลงถูกนำามาใช้

เสมือนทองคำาโดยธนาคารกลางประเทศ

ต่างๆ เพื่อปรับความไม่สมดุลของดุลการค้า

หรือเงินสำารองระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 

1944 ถึงปี 1971 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ราคา

ทองคำาถูกกำาหนดตายตัวที่ 35 ดอลลาร์

สหรัฐต่อออนซ์ และราคาของน้ำามัน

ผันผวนน้อยมากที่ระดับราคาประมาณ 

3 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล การยกเลิก

อัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวระหว่างเงิน

ดอลลาร์สหรัฐและทองคำา (Gold-USD 

Convertibility) ตั้งแต่ปี 1971 ทำาให้กลุ่ม

ประเทศ OPEC จำาเป็นต้องแลกเงินสำารอง

ของตนเองในรูปดอลลาร์สหรัฐให้อยู่ในรูป

ของทองคำามากขึ้น โดยการเข้าซื้อในตลาด

ซื้อขายทองคำา ผลก็คือ ราคาของทองคำา

และน้ำามันเพิ่มสูงมากขึ้นโดยกลไกของ

ตลาดจนในที่สุดราคาน้ำามันขึ้นมาอยู่ที่ 40 

ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และทองคำาขึ้น

มาอยู่ที่ 850 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ใน

ขณะนั้น

นอกเหนือจากปัจจัยของความเสี่ยง

การเมือง (Geopolitical Risk) ในกลุ่ม

ประเทศผู้ผลิตน้ำามัน และอุปทานที่เพิ่มสูง

ขึ้นอย่างรวดเร็วจากประเทศกำาลังพัฒนา 

ปัจจุบัน ปัจจัยที่ทำาให้ราคาทองคำาและ

น้ำามันเพิ่มสูงขึ้นได้แก่ การด้อยค่าลงของ

เงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

- การเพิ่มขึ้นมากเป็นประวัติการณ์

ของอุปทานเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดการ

เงินการลงทุนจากมาตรการเสริมสภาพ

คล่องโดยธนาคารกลางเพื่อแก้ไขวิกฤต

เศรษฐกิจ

- การขาดดุลการค้ามหาศาลของ

สหรัฐ และ

- ปริมาณหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ 

ส่วนของระบบเศรษฐกิจสหรัฐ

ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา 

ราคาทองคำาและน้ำามันโดยทั่วไปเคลื่อนไหว

ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำาคัญ 

โดยมีค่าสหสัมพันธ์ในเชิงบวก (Positive 

Correlation) มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดย

เฉลี่ยแล้ว ราคาทองคำาในรูปของราคา

น้ำามันเท่ากับ “น้ำามัน 16 บาร์เรล = 

ทองคำา 1 ออนซ์”

อย่างไรก็ดี อาจจะมีบางช่วงเวลา

ที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจจะเบี่ยงเบน

ไปบ้างขึ้นกับจิตวิทยาการลงทุนของนัก

ลงทุนในขณะนั้นๆ กรอบดังกล่าวค่อนข้าง

จะผันผวนรุนแรงระหว่าง น้ำามัน 10-30 

บาร์เรลต่อทองคำา 1 ออนซ์

โดยสรุปแล้ว ราคาน้ำามันน่าจะมี

แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นหากภาวะของเศรษฐกิจ

โลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างแท้จริง เนื่องจาก

ความไม่สมดุลกันของอุปสงค์และอุปทาน 

ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าของโลหะมีค่ารวมถึง

ทองคำาเพิ่มสูงมากขึ้นจากความสัมพันธ์

ดังกล่าว ปัจจุบัน ปัจจัยของการหลีกเลี่ยง

การถือครองดอลลาร์สหรัฐของนักลงทุน

โดยการกระจายความเสี่ยงไปสู่เงินตราต่าง

ประเทศอื่นมากขึ้น อาทิ เงินยูโร ยังช่วย

เร่งให้ทองคำามีราคาสูงมากขึ้นไปอีก

มื่อผู้หญิงเริ่มมีอายุ 40 ปีขึ้นไป                                       

จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

ฮอร์ โมนตามธรรมชาติ ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงนี้จะทำาให้เกิดอาการ

ร้อนวูบวาบ เหงื่อออกมาก หงุดหงิดเหว่ียง

ง่าย นอนไม่ค่อยหลับ ช่องคลอดแสบแห้ง 

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท้ังของตัวเองและคน

รอบข้าง อาการเหล่าน้ีเรียกว่า “ช่วงวัยทอง”

แพทย์จีนเชน ปรีชาวณิชวงศ์ แพทย์

แผนจีนประจำาหยินหยางคลินิก เปิดเผย

ว่า “หลายๆ คน มีความเข้าใจว่า วัยทอง

คือช่วงวัยที่หมดประจำาเดือนแล้ว แต่ใน

ความเป็นจริง ภาวะวัยทองนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่

ช่วงก่อนหมดประจำาเดือน โดยจะมีอาการ

ที่นำามาก่อนคือ ประจำาเดือนมาไม่ปกติ มา

ไม่สม่ำาเสมอ อาจจะทิ้งช่วงไป 3-4 เดือน

ก่อนกลับมามีประจำาเดือนอีกครั้งก็ได้ หรือ

ปริมาณเลือดประจำาเดือนมากขึ้นหรือน้อย

ลง บางท่านประจำาเดือนมาต่อเนื่องและมา

มากเป็นเดือน หากประจำาเดือนไม่มาเป็น

เวลา 1 ปีเต็ม เราจึงจะถือว่าเป็นภาวะหมด

ประจำาเดือนโดยสมบูรณ์

วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติที่ผู้หญิง

และผู้ชายทุกคนต้องเจอ เพียงแต่ฮอร์ โมน

เพศหญิงจะลดลงอย่างฉับพลัน อาการจึง

แสดงออกมาอย่างชัดเจน ขณะที่ฮอร์ โมน

เพศชายจะค่อยๆ ลด  จึงสังเกตอาการไม่

ค่อยออก แม้ว่าเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยง

ได้ แต่เราสามารถที่จะผ่านช่วงวัยทองไปได้

อย่างสุขสบายตามอัตภาพ

การรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบัน

นั้น มีทั้งการให้ฮอร์ โมนทดแทน รวมถึง

วิตามินและอาหารเสริมต่างๆ ซึ่งสามารถ

จะลดอาการต่างๆ ของวัยทองได้อย่าง

รวดเร็ว โดยเฉพาะฮอร์ โมน แต่มีรายงาน

การวิจัยว่า การกินฮอร์ โมนทดแทนเพื่อ

รักษาอาการวัยทองนั้นอาจเพิ่มความเสี่ยง

ต่อการเป็นมะเร็งมดลูก มะเร็งเต้านม และ

วั

รวมน้ำาหนักกระเป๋าสัมภาระเช็กอินฟรี 20 กิโลกรัม สิทธิในการ

เลือกที่นั่งฟรี ช่องทางพิเศษสำาหรับเช็กอิน และสิทธิในการเปลี่ยน

เที่ยวบินได้ไม่จำากัดจำานวนครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ผู้ โดยสาร

สามารถสำารองบัตรโดยสารได้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เดินทาง

ได้ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564-28 กุมภาพันธ์ 2565 (ยกเว้น

วันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ www.vietjetair.com ...•

ส่วน สายการบินไทยสมายล ์ไม่น้อยหน้า จับมือกลุ่มธุรกิจ

โคคา-โคล่า ในประเทศไทย ปล่อยโปรโมชั่นสุดพิเศษ “อร่อยฟิน…

บิน กิน เที่ยว” ให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์อร่อยฟินสุดซ่า พร้อม

บิน และเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า ด้วยสิทธิพิเศษมากถึง 2 ต่อ! ต่อที่ 1 : 

รับทันที! สิทธิ์ในการซื้อชุดอาหารและเครื่องดื่ม “โค้ก” ราคาพิเศษ 

ในมากกว่า 50 ร้านค้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการ เพียงลูกค้าแสดง 

บอร์ดดิ้งพาสสายการบินไทยสมายล์ หรือสายการบินไทย และต่อ

ที่ 2 : รับทันที! ส่วนลดบัตรโดยสารสายการบินไทยสมายล์ 10% 

สำาหรับบัตรโดยสารประเภท Smile Value และ Smile Flexi และ

ส่วนลด 15% สำาหรับบัตรโดยสารประเภท Smile Plus จากราคา

ปกติ เพียงสั่งชุดอาหารคู่กับเครื่องดื่ม “โค้ก” มูลค่า 300 บาทต่อ

ใบเสร็จ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รับโค้ดส่วนลดทันที สำาหรับการ

จองบัตรโดยสารที่ www.thaismileair.com  ...•

มาที่ อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ เดินหน้าปลุกโมเมนตัมธุรกิจ

ร้านสะดวกซัก ส่งเครื่องอบผ้ารุ่นใหม่ “Tempest” ที่มาพร้อม

เทคโนโลยีการทำางานของเครื่องแบบใหม่ด้วยระบบรวมอินเวอร์

เตอร์ กับจุดเด่นที่ชุดมอเตอร์ในส่วนของถังอบและชุดพัดลมดูด

อากาศแยกส่วนชัดเจน ทำาให้ง่ายและสะดวกต่อการดูแลรักษา 

และยังถูกออกแบบให้มีระบบตรวจเช็กความปลอดภัยถึง 8 จุดที่จะ

ทำาการตรวจสอบก่อนสั่งงานระบบทำาความร้อน ซึ่งหากตรวจสอบ

พบความบกพร่อง ระบบทำาความร้อนก็จะไม่ทำางาน เตรียมพร้อม

ออกสู่ตลาดแล้วในเดือนธันวาคม 2564 ...•

ปิดท้ายที่ กรุงศรีเฟิร์ส 

ช้อยส ์ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วน

บุคคลและบัตรเครดิต จัด

แคมเปญสมัครบัตรใหม่สุดคุ้ม กับ

สิทธิพิเศษสำาหรับทั้งการสมัคร

บัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อส่วน

บุคคล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564-

31 มกราคม 2565 สมัครบัตร

เครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า 

แพลทินัม รับดับเบิลแคชแบ็กรวม

สูงสุด 6% ต่อที่ 1 รับเครดิต

เงินคืนสูงสุด 3% หรือสูงสุด 

2,500 บาท ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านวงเงินบัตร

เครดิตและ/หรือผ่อนสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันอนุมัติบัตร                            

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% หรือสูงสุด 13,000 บาท   

ตลอดรายการ เมื่อรูดใช้จ่ายในหมวดช็อปออนไลน์, ซูเปอร์มาร์เก็ต, 

ห้างสรรพสินค้า, แฟชั่น, ร้านอาหาร, เติมน้ำามัน, โรงแรม/                                                                               

ตั๋วเดินทาง และสินค้าตกแต่งบ้าน สำาหรับบัตรสินเชื่อ สมัคร

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รับสิทธิ์กดเงินสดไม่มีดอกเบี้ย 0% นาน

สูงสุด 30 วัน เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสดตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้น

ไป และเลือกชำาระแบบขั้นต่ำาเท่านั้น ไม่จำากัดจำานวนครั้ง และ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% หรือสูงสุด 2,500 บาทตลอดรายการ                      

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำาหนด) ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/FC-

ACQNov21 ...•

แบบศูนย์การเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำาและการบำาบัดน้ำาเสีย

อย่างง่ายให้แก่ชุมชนโดยรอบโรงเรียน

ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะนำาศักยภาพ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ

ในการบริหารจัดการน้ำาที่มีอยู่  มาสร้างสรรค์พัฒนาต่อโครงการต่างๆ 

ให้เกิดความย่ังยืนบนพ้ืนฐานความร่วมมือกันระหว่างอีสท์ วอเตอร์ กับชุมชน 

เพื่อปลุกจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำา

สะอาด  และมีน้ำาเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค

ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่เกิดขึ้น

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา อีสท์ วอเตอร์ยังได้สนับสนุน

งบประมาณและสนับสนุนน้ำาดื่มและสิ่งของ 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน 

เพื่อตอกย้ำาว่าไม่ว่าจะสถานการณ์ใด อีสท์ วอเตอร์ 

จะอยู่เคียงข้างทุกคนเสมอ

“สายน้ำาคือแหล่งกำาเนิดชีวิต” และเป็นทรัพยากรอันล้ำาค่าที่

จำาเป็นต่อการใช้ชีวิต เริ่มตั้งแต่การใช้น้ำาในชีวิตประจำาวันของคนทุกคน

จนกระทั่งไปถึงการใช้น้ำาเพื่อประกอบกิจการในภาคเกษตรกรรมและ

ภาคอุตสาหกรรมอันเป็นเศรษฐกิจสำาคัญของประเทศไทย เมื่อการ

ขับเคลื่อนธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการน้ำา ใส่ใจการนำาทรัพยากรไปใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดก้าวไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

นั่นหมายถึง สายน้ำา คือ ตัวแทนสายสัมพันธ์แห่งชีวิตที่ยั่งยืน ตลอด

ระยะเวลาเกือบ 30 ปี ของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาค

ตะวันออก จำากัด ( มหาชน ) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ดำาเนินธุรกิจด้วย

ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และไม่ลดทอนคุณภาพชีวิตของชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

“อีสท์ วอเตอร์บริหารจัดการน้ำาเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยคำานึงถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมโดยรวม” 

คือนโยบายหลักท่ีอีสท์ วอเตอร์กำาหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืน 

เพื่อคืนกำาไรสู่สังคม ผ่านกรอบการพัฒนาชุมชน 3 ด้าน ได้แก่ โครงการ

ส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน้ำาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โครงการส่งเสริม

การเรียนรู้ และโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

โครงการส่งเสริมสาธารณูปโภคด้านน้ำาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

อีสท์ วอเตอร์ แบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  ต้นน้ำา  

กลางน้ำา และปลายน้ำา จัดอยู่ในพื้นที่

บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำา  แหล่งน้ำาต่างๆ 

ที่เป็นต้นทุนน้ำาดิบของบริษัท รวมถึง

ผืนป่าต้นน้ำาท่ีเป็นเขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

ภาคตะวันออก ได้แก่ โครงการฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำา เช่น 

โครงการเพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า ภาค

ตะวันออก โครงการบำารุงดูแลรักษา

และฟื้นฟูป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในป่าชุมชนรอยต่อ 5 

จังหวัด โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

และรักษาพันธุ์สัตว์น้ำาบริเวณป่าชายเลนของแม่น้ำาบางปะกง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น โครงการเครือข่ายอีสท์วอเตอร์

รักษ์น้ำา ค่ายเยาวชนอีสท์วอเตอร์รักษ์น้ำา และมอบทุนการศึกษา เพื่อ

สร้างเครือข่ายเยาวชนอีสท์ วอเตอร์ รักษ์น้ำา เพื่อเฝ้าระวังและตรวจ

สอบคุณภาพน้ำาในพ้ืนท่ี เพื่อสร้างให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์น้ำาอย่างย่ังยืน 

โครงการควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการ

ร่วมกับโครงการ Fix it center) เพื่อพัฒนาการใช้งานระบบประปา

ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาการขาดแคลนน้ำาอุปโภคบริโภค 

โครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำาบัดน้ำาเสียโรงอาหาร เพื่อเป็นต้น

อีสท์ วอเตอร์ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด

สร้างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ 

กอช. เป็นหน่ึงกลไกหลักของการออมเพื่อ

การชราภาพท่ีรัฐบาลได้จัดต้ังและให้การ

สนับสนุนอย่างเต็มท่ี  คนไทยท่ีมีสิทธ์ิ

ออมผ่าน กอช. พร้อมรับเงินสมทบจาก

รัฐบาลตามช่วงอายุของสมาชิก สูงสุด 

100% หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี ได้แก่ 

คนไทยท่ีประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น

แรงงานนอกระบบ มีอายุ 15–60 ปี ไม่

อยู่ในระบบสวัสดิการบำาเหน็จ-บำานาญ

ของรัฐหรือนายจ้าง โดยสามารถแบ่งเงิน

ส่วนหน่ึงมาออมกับกองทุนการออมเงิน

แห่งชาติ (กอช.) ได้ เพราะเป็นรูปแบบ

การออมท่ีให้สิทธ์ิผู้ประกอบอาชีพอิสระได้

ออมเงินเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐบาลตาม

ช่วงอายุ (เงื่อนไขเป็นไปตาม พ.ร.บ.กอช.) 

และเมื่อออมเงินจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์  

ก็จะได้เงินกลับคืนมาในรูปแบบเงินบำานาญ 

ไว้ใช้ยามเกษียณ.  

เนื้องอกต่างๆ ได้ด้วย ซึ่ง

แพทย์จะตรวจร่างกาย

ของคุณก่อนว่ามีความ

เสี่ยงจากการทาน

ฮอร์ โมนหรือไม่

ทุกวันนี้ยังมี

บทความการวิจัยต่างๆ 

มากมายว่า อาหารมี

ส่วนช่วยเรื่องวัยทองได้ อาทิ 

ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่มีไฟโตเอส

โตรเจนหรือเอสโตรเจนจากพืช มา

ช่วยชดเชยฮอร์ โมนที่ขาดหาย นมไขมัน

ต่ำาที่เอามาช่วยเติมเต็มแคลเซียมที่ลดลง 

ป้องกันกระดูกพรุน รวมถึงสิ่งที่ควรหลีก

เลี่ยง เช่น เครื่องดื่มมีกาเฟอีนอย่างชา 

กาแฟ น้ำาอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

อาหารรสจัด ซึ่งบางท่านจะรู้สึกได้ว่าหาก

ทานเข้าไปแล้ว อาการร้อนวูบวาบมักจะ

รุนแรงขึ้น อีกทั้งกาเฟอีนยังทำาให้การดูดซึม

แคลเซียม

ไม่ดีด้วย 

จึงยิ่งแย่ต่อโรคกระดูก

พรุนในวัยทองเข้าไปใหญ่ 

แพทย์แผนจีนมองว่าเมื่อผู้หญิงอายุ

ข้ึน 35 ปี 

พลังท่ีไตซ่ึง

คอยควบคุม

ระบบสืบพันธ์ุ ก็จะ

เร่ิมน้อยลงตามธรรมชาติ  

ไตน้ันเป็นอวัยวะของธาตุน้ำา 

เมื่อพลังไตน้อยลง ธาตุน้ำาใน

ร่างกายก็จะน้อยตามไปด้วย พอน้ำาน้อย

ก็ย่อมแพ้ไฟ ธาตุไฟพอเผาผลาญลุกโชนจึง

เกิดเป็นอาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออก หากไฟ

ไปเผาท่ีใจก็จะหงุดหงิดง่าย นอน

ไม่หลับ ธาตุน้ำาไม่พอจึงทำาให้ช่อง

คลอดแสบแห้ง นอกจากน้ัน ไต

ยังเป็นอวัยวะท่ีดูแลเรื่องกระดูก 

พอไตพร่องลง กระดูกจะเปราะ

บาง ส่งผลให้เป็นโรคกระดูกพรุน

น่ันเอง จะเห็นได้ว่าอาการในช่วง

วัยทองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ี ล้วน

แต่สัมพันธ์กับอวัยวะไตเป็นหลัก 

และธาตุน้ำาท่ีกล่าวมาน้ีไม่สามารถ

ทดแทนได้ด้วยน้ำาท่ีเราดื่มเข้าไป

วิธีการรักษา แพทย์จีน

จึงใช้ยาสมุนไพรจีนและการฝัง

เข็มเพื่อบำารุงธาตุน้ำาที่ไต ขณะ

เดียวกันก็ลดธาตุไฟที่หัวใจลง 

เมื่อน้ำากับไฟในร่างกายเกิดความ

สมดุลแล้ว อาการต่างๆ จะหาย

ไปในที่สุดโดยที่ไม่ต้องรับฮอร์ โมน

ทดแทน และสามารถใช้ชีวิตใน

ช่วงวัยทองได้อย่างมีคุณภาพ ใน

ตำาราแพทย์จีน มีเมนูอาหาร

ชนิดหนึ่งที่เอาไว้รักษาอาการหงุดหงิด 

กระวนกระวายในช่วงวัยทอง เรียกว่า “กัน

ม่ายต้าจ่าวทัง” มีส่วนผสมอยู่เพียง 3 อย่าง 

คือ ข้าวสาลี 30 กรัม ชะเอมเทศ 6 กรัม 

และพุทราจีน 20 กรัม นำาวัตถุดิบทั้ง 3 

ชนิดมาใส่น้ำา ต้มทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที 

โดยจะทานเป็นข้าวต้มหรือทานเฉพาะน้ำาได้

ตามใจชอบ ตำารับนี้มีสรรพคุณทำาให้จิตใจ

สงบ บำารุงเลือดและลมปราณได้ แถมยังมี

รสชาติหวานกลมกล่อมทานง่ายอีกด้วย”

เ

ก้าวสู่วัยทอง..อย่างมั่นใจ

ด้วยแนวคิดแพทย์แผนจีน
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

ทรงให้จัดสำ�เภ�ทำ�ก�รค้�กับจีน และ
ช�ติอื่นๆ นำ�เงินเข้�พระคลังเป็นจำ�นวนม�ก
ยังทรงข�นพระน�มพระเจ้�ลูกเธอ กรมหมื่น
เจษฎ�บดินทร์ว�่ เจ้�สัว เพร�ะค�้ข�ยเก่ง

พระบ�ทสมเด็จพระนั่งเกล�้เจ้�อยู่หัว
พระมห�เจษฎ�ร�ชเจ้� รัชก�ลที่ ๓

พระน�มเดิมว่� พระองค์เจ�้ทับ เป็นพระ
ร�ชโอรสพระองค์ใหญ่ ในพระบ�ทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล�้นภ�ลัย และสมเด็จพระศรี

สุล�ลัย (เจ้�จอมม�รด�เรียม)

เสด็จพระร�ชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มีน�คม 
พุทธศักร�ช ๒๓๓๐ ณ พระร�ชวังเดิม

ด้วยมีพระพักตร์ละม�้ยเหมือนสมเด็จพระบรมอัยก�ธิร�ช (ปู่) 
พระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช

 จึงทรงเป็นที่สนิทเสน่ห�

ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศ�สด�ร�ม
แล้วเสด็จฯ ไปประทับจำ�พรรษ� ณ วัดพลับ
(วัดร�ชสิทธ�ร�ม) บ�งกอกใหญ่ ธนบุรี

เมื่อสมเด็จพระบรมชนกน�ถ 
เสด็จดำ�รงสิริร�ชสมบัติแล้ว 

พุทธศักร�ช ๒๓๕๖ ทรงได้รับ
ก�รสถ�ปน�เป็น พระเจ้�ลูกเธอ 

กรมหมื่นเจษฎ�บดินทร์

ทรงได้รับคว�มไว้ว�ง
พระร�ชหฤทัย ให้ดูแล
ร�ชก�รต่�งพระเนตร

พระกรรณ ให้ว่�ร�ชก�ร
กรมท่� กรมพระคลัง

มห�สมบัติ กรมพระคลัง
สินค้� และกรมพระตำ�รวจ

ว่�คว�มฎีก�

ทรงรอบรู้ในร�ชก�รบ�้นเมือง
เป็นแม่กองสร�้งป้อมปร�ก�ร
หัวเมืองช�ยทะเล สวนขว�ใน
พระบรมมห�ร�ชวัง และขัดต�

ทัพพม�่ที่ก�ญจนบุรี

ทรงส่งสำ�เภ�ไปค้�ข�ยเมืองจีน เพื่อนำ�เงิน
ม�แก้ไขคว�มฝืดเคืองในร�ชก�ร

อ่�นต่อฉบับวันจันทร์

พระร�ชลัญจกรประจำ�พระองค์รัชก�ลที่ ๓

เป็นตร�ง� ลักษณะกลม รูปพระมห�ปร�ส�ท
เป็นสัญลักษณ์ของพระปรม�ภิไธยว่� ทับ คว�มหม�ยคือ ที่อยู่ หรือ เรือน

รัชก�ลที่ ๓
เลิศล้ำ�เศรษฐกิจ
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9กีฬา

ศิวกร,มงคลชัย,ต่อพงษ์สอบผ่านผู้ตัดสินฟีฟ่า2022

กรุงเทพฯ • สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ประกาศรายชื่อ

ผู้ตัดสินไทยที่ผ่านการรับรองให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินระดับ

นานาชาติ ปี 2022 แล้ว สำาหรับปีนี้เป็นปีแรกที่ผู้ตัดสินไทย 3 คน ได้

รับคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินวีดิทัศน์ระดับนานาชาติ (Video 

Match Official) ซึ่งประกอบด้วย ศิวกร ภูอุดม, มงคลชัย เพชรศรี 

และต่อพงษ์ สมสิงห์ นอกจากนี้ มงคลชัย เพชรศรี ยังได้รับคัดเลือก

ให้เป็นผู้ตัดสินระดับนานาชาติ ปีที่ 13 ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2010) 

ส่วน ศิวกร ภูอุดม ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ตัดสินระดับนานาชาติปีที่ 

10 ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2013) สำาหรับผู้ตัดสินไทยที่ได้รับการรับรอง

มีดังนี้ ผู้ตัดสินฟุตบอลชาย 1.ศิวกร ภูอุดม 2.มงคลชัย เพชรศรี,

3.วิวรรธน์ จำาปาอ่อน 4.สงกรานต์ บุญมีเกียรติ 5.ต่อพงษ์ สมสิงห์ 

6.วรินทร สัสดี ผู้ตัดสินฟุตบอลหญิง 1.พรรษา ชัยสนิท 2.สุนิตา ทอง

ถวิล 3.สุไพรี เทศถมยา ผู้ช่วยผู้ตัดสินฟุตบอลชาย 1.ราวุฒิ นาคฤทธิ์ 

2.ธเนศ ชูชื่น 3.ภัทรพงศ์ กิจสถิต 4.อภิชิต โนพวน 5.ราเชนทร์ ศรี

ชัย 6.คมสันต์ คำาแผ่น 7.โชติระวีย์ ทองดวง 8.วรพงษ์ ประเสริฐศรี 

ผู้ช่วยผู้ตัดสินฟุตบอลหญิง 1.สุภาวรรณ หินทอง 2.นวลนิจ ดอนจัง

หรีด 3.สุวิดา วงค์ไกรษร ผู้ตัดสินวีดิทัศน์ 1.ศิวกร ภูอุดม 2.มงคลชัย 

เพชรศรี 3.ต่อพงษ์ สมสิงห์ ผู้ตัดสินฟุตซอลชาย 1.ยุทธกร ไม้เกตุ 

2.พรณรงค์ ไกรรอด 3.เบญจพล หมู่เจริญทรัพย์ 4.ชลกาญจน์                  

เหลืองสอาด ผู้ตัดสินฟุตซอลหญิง 1.ปนัดดา โคตรเสนาภัทร ผู้ตัดสิน

ฟุตบอลชายหาด 1.สุวัฒน์ วงศ์สุวรรณ และ 2.ศุภฤทธิ์ อุตมา

‘สิรวิชญ์’ เข้าเมนดรอว์ลุยต่อเทนนิส ปท.ชิงเงินล้าน

เมืองทอง • เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

81 ประจำาปี 2564 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ณ ศูนย์

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2564 

ในประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือกรอบสุดท้าย สิรวิชญ์ สุดเนตร 

นักเทนนิสจาก กทม. มืออันดับ 36 ของไทย และมือวาง 3 ของ

รอบคัดเลือก ชนะ พาทิศ เกียรติไทยพิพัฒน์ (กทม.) ขาดลอย 

2-0 เซต 6-0, 6-1 สิรวิชญ์ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ ซึ่งจะแข่งวันที่ 

17-25 ธ.ค.2564 ทางด้านนักเทนนิสเต็ง 1 และเต็ง 2 ของรอบ

คัดเลือกก็ตีตั๋วสู่รอบเมนดรอว์ได้ตามคาด โดยชญานนท์ แก้ว

สุทอ (สระบุรี) มืออันดับ 9 ของไทย และมือวาง 1 ของรอบคัด

เลือก ชนะ ภูดิท เกียรติไทยพิพัฒน์ (กทม.) 2-0 เซต 6-1, 6-1 

ส่วน กฤติน โกยกุล (พังงา) มืออันดับ 13 ของไทย และมือวาง 

2 ของรอบคัดเลือก ชนะ บุญญฤทธิ์ กังวานวณิชย์กุล (กทม.) 2-0 

เซต 6-1, 6-1 สำาหรับคู่อื่นๆ ประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือกรอบ

สุดท้าย อกนิษฐ์ พุ่มจิตร (กทม.) ชนะ ศุภเศรษฐ์ สินเจริญวัฒนา 

(ชุมพร) 6-1, 6-0 ปราบ วิรุฬห์เศรษฐวิทย์ (กทม.) ชนะ มุ่งมั่น โอม

อารักษ์ (นครศรีธรรมราช) 6-0, 6-3 พชร ใจน้อย (ตาก) ชนะ ณ

ภัทร ฮวดเจริญ (นนทบุรี) 6-1, 6-4 กฤช จิตโรภาส (ชลบุรี) ชนะ 

พงศธร ขันติกิจ (อำานาจเจริญ) 6-1, 3-0Ret.(ท้องเสีย) และธาม                         

โรจนสุนทร (กทม.) ชนะ เรวัต กิจประเสริฐสกุล (นนทุบรี) 6-4, 6-4  

ทีมสิงห์เชียงใหม่แชมป์โปรแอม ‘สิงห์ ไทยแลนด์’

เชียงราย • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ALL 

THAILAND GOLF TOUR ร่วมกับพันธมิตร จัดการแข่งขันกอล์ฟ

ระดับอาชีพออลไทยแลนด์ กอล์ฟทัวร์ ประจำาปี 2564 รายการสิงห์ 

ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2021 (Singha Thailand Masters 2021) 

ขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อกระตุ้นการเดินทางของกลุ่มนัก

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความสนใจในกีฬากอล์ฟ และส่งเสริม

ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อทำาให้

ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในใจเสมอ (TOP OF 

MIND) โดยการแข่งขันออลไทยแลนด์ กอล์ฟทัวร์ ประจำาปี 2564 

รายการสิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2021 กำาหนดจัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 16-19 ธันวาคม 2564 ณ สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรี คลับ 

จังหวัดเชียงราย และได้จัดกิจกรรมการแข่งขันรอบโปร-แอม ขึ้น

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า โปร

ธรรมนูญ ศรีโรจน์ นำาทีมสิงห์เชียงใหม่ ประกอบด้วย สุภกิจ พร

พิสุทธิ์, สุนันทรักษ์ เวชกามา และศิระภัทร สุริยะศักดิ์ หวดสกอร์

รวม 21 อันเดอร์พาร์ คว้าแชมป์ไปครอง ท่ามกลางบรรยากาศการ

แข่งขันที่สนุกสนาน ภายใต้ระเบียบและมาตรการด้านสาธารณสุข

ของ ศบค.และจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด.

‘พาณิภัค’คว้านักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น
หัวหมาก • ‘เทนนิส’ เรืออากาศตรีหญิงพาณิภัค 

วงศ์พัฒนกิจ นักเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 

2020 รับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น ส่วน

สมัครเล่นชายดีเด่นตกเป็นของ นายกันตภณ หวัง

เจริญ นักแบดมินตัน สำาหรับนักกีฬาอาชีพดีเด่น

ตกเป็นของ “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ นัก

กอล์ฟวัย 22 ปี ขณะที่ “โค้ชเช” รับผู้ทรงคุณค่า

ทางการกีฬา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดี

เด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำาปี 2564 ร่วม

ด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายโชติ ตราชู 

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักด 

ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 

พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา

ร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 

อย่างเคร่งครัด ที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก การ

กีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อ 16 ธันวาคม 2564

สำาหรับงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและ

บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ                                                                 

ประจำาปี 2564 มีการประกาศรางวัลรวม 13 ประ 

เภท 39 รางวัล ดังนี้

รางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่น ซึ่งมีจำานวน 2 

รางวัล โดยรางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่น ตกเป็นของ 

“โปรเหมียว”

ปภังกร ธวัชธนกิจ นักกีฬากอล์ฟวัย 22 ปี ที่

แจ้งเกิดจากการคว้าแชมป์เมเจอร์ แรกของปี 2021 

ศึกเอเอ็นเอ อินสปิเรชั่น ในช่วงต้นเดือนเมษายน 

ก่อนพัฒนาฟอร์มการเล่นจนก้าวมาเป็นนักกอล์ฟ

ระดับหัวแถวของแอลพีจีเอทัวร์ และคว้ารางวัล

โรเล็กซ์ แอนนิกา เมเจอร์ อวอร์ด ซึ่งเป็นรางวัล

สำาหรับนักกอล์ฟที่มีผลงานดีสุดในการแข่งขัน 5 

เมเจอร์ของปี 2021 พร้อมกันนี้ยังคว้ารางวัลรุกกี้

แห่งปี หรือผู้เล่นดาวรุ่งแห่งปี 2021 ของแอลจีพีเอ

ทัวร์มาครองได้อีกด้วย 

ส่วนนักกีฬาอาชีพรองดีเด่น ตกเป็นของ 

“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟวัย 18 ปี มือ 

18 ของโลก และเจ้าของมือ 1 เลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ 

2021 ที่เพิ่งคว้าตั๋วเข้าไปเล่นในแอลพีจีเอทัวร์ ฤดู 

กาล 2022 ได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ เรือ

อากาศตรีหญิงพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควัน

โด ที่พลิกสถานการณ์กลับมาชนะคู่แข่งช่วง 7 วินาที

สุดท้าย ในรอบชิงชนะเลิศ คว้าเหรียญทองโอลิมปิก

เกมส์ 2020 รุ่น 49 กก.หญิง ซึ่งก็นับเป็นเหรียญ

ทองเดียวของทัพนักกีฬาไทยในโตเกียวโอลิมปิก 

และยังเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์เหรียญแรก

ของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยด้วย โดย

รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงรองดีเด่น อีก 2 รางวัล

เป็นของ เรือตรีหญิงสุดาพร สีสอนดี เจ้าของเหรียญ

ทองแดงมวยสากลสมัครเล่นหญิงโอลิมปิกเกมส์ 

2020 และนางสาวบุศนันทน์ อึ๊งบำารุงพันธุ์ นัก

แบดมินตันชุดทำาศึกโอลิมปิกเกมส์ 2020

ขณะที่รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น 

ตกเป็นของ นายกันตภณ หวังเจริญ นักกีฬา

แบดมินตัน ส่วนรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายรองดี

เด่น อีก 2 รางวัลเป็นของ นายรามณรงค์ เสวกวิ

หารี นักกีฬาเทควันโดชุดทำาศึกโอลิมปิกเกมส์ 2020 

และนายฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี นักกีฬามวยสากล ชุด

ทำาศึกโอลิมปิกเกมส์ 2020  

ผ่านไปด้วยดีสำาหรับงาน ‘วันกีฬาแห่งชาติ’ ประจำาปี                

2564 ได้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น

ประธานในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น ร่วมด้วย นาย

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

ที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อ 

16 ธันวาคม 2564..••..แฟนบอลไทยพลาดไม่ได้ด้วยประการ

ทั้งปวง กับศึก ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 

2020 แมตช์สำาคัญตัดสินแชมป์กลุ่ม A ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม

นี้ ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติสิงคโปร์ ทั้ง 2 ทีมผ่านมา 3 นัดเก็บ 

9 แต้มเต็ม แต่ “ช้างศึก” ได้เปรียบลูกได้เสีย เกมนี้ถ่ายทอด

สดให้ชมกันอย่างเต็มอิ่ม จุใจเช่นเดิม เริ่มเวลา 19.30 น. (ตาม

เวลาไทย) ทางช่อง 7 HD และรับชมผ่าน AIS PLAY ทุกช่อง

ทาง ทั้งบนมือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน, กล่อง AIS PLAYBOX, 

SAMSUNG Smart TV, Apple TV..••..อภิมหากาพย์มวยไทย

ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก กับรายการมวย Thai Fight ในรอบชิงชนะ

เลิศ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำาปี 2020 จำานวน 

4 รุ่น “แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม, ป.ต.ท.ว.รุจิรวงศ์ 

กิตติ ส.จ.แดนระยอง, เต็งหนึ่ง ศิษย์เจ๊สายรุ้ง, ไทรโยค พุ่ม

พันธ์ม่วง, ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย และ เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อ

โรงต้ม” ดวลกับยอดมวยฝีมือระดับพระกาฬจากทั่วโลก ร่วมกัน

ส่งแรงใจเชียร์ทัพนักมวยไทยชื่อดังให้คว้าชัยชนะมาครองให้ได้

มากที่สุด โดยม ีช่อง 8 ถ่ายทอดสดจากลานวัดเขาอ้อ จ.พัทลุง 

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็น..••..สนาม

ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

จัด งานเล้ียงขอบคุณผู้สนับสนุนและสื่อมวลชน วันอังคารที่ 21 

ธันวาคม 2564 เวลา 17.30-21.00 น. ณ โรงละครอักษรา คิง 

เพาเวอร์ ชั้น 3 โดยมี นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอล 

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และประธานสนามช้าง อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์                                                                                           

กิต เป็นประธาน งานก็เร่ิมกันต้ังแต่ 17.30-18.00 น. จากน้ันก็เข้าสู่                                                      

การแสดง การจับสลากรางวัลมากมาย จนเวลา 19.25-21.00 น.                                                                           

แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วม รับประทานอาหารเย็น บริเวณ 

Thai Taste Hub สื่อฯ ของจริงตัวจริงแวะเวียนไปร่วมงาน

ได้..••..The Fighter World Boxing กำาหนดชั่งน้ำาหนักคู่มวย

อย่างเป็นทางการ วันศุกร์ที่ 17 ธ.ค.64 เวลา 11.00 น. ณ ชั้น 8 

ทุ่งทองมวยไทยยิม สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ส่วนวันชก

และสถานที่ คือ วันเสาร์ที่ 18 ธ.ค.64 เวลา 14.30 น. ณ ชั้น C 

โรงละครเดอะบาซาร์ เธียเตอร์ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก 

(สถานที่จอดรถด้านหลังอาคาร เข้าทางอาคารประตูที่ 6 เท่านั้น)

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

อาร์เตตาเตรียมถกปัญหาโอบาเมย็อง
ลอนดอน • อาร์เซนอลแสดงให้เห็นว่าพวก

เขาเอาตัวรอดได้แม้ไร้สตาร์อย่าง ปิแอร์-เอ

เมริก โอบาเมย็อง หลังเปิดบ้านชนะ เวสต์

แฮม ยูไนเต็ด 2-0 ขยับขึ้นอันดับ 4 ของตาราง

พรีเมียร์ลีก ในเกมลอนดอนดาร์บี เมื่อวันที่ 16 

ธ.ค.ที่ผ่านมา

เกมลอนดอนดาร์บีที่เอมิเรสต์ สเตเดียม 

กาเบรียล มาร์ติเนลลี และเอมิล สมิธ โรว์ ยิง

คนละประตูในช่วงครึ่งหลัง ขณะที่ วลาดิเมียร์ 

โซวฟาล ของเวสต์แฮมโดนใบเหลืองแดงไล่

ออกตั้งแต่นาทีที่ 67

อาร์เซนอลมี 1 คะแนนเหนือกว่า เวสต์

แฮม ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 5 ของตาราง หลัง 

คว้าชัยชนะ 2 แมตช์ติดต่อกัน พร้อมกับหยุด

ดรามาที่ มิเกล อาร์เตตา ผู้จัดการทีมปืนใหญ่

ตัดสินใจปลด ปิแอร์-เอเมริก โอบาเมย็อง จาก

ตำาแหน่งกัปตันทีม 

ลูกทีมของอาร์เตตาขึ้นมาอยู่ท็อปโฟว์

บนตารางพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรก หลังจากพวก

เขาออกสตาร์ทฤดูกาลด้วยการพ่ายแพ้รวด 3 

แมตช์ติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ 67 ปี 

“ผลการแข่งขันที่ออกมาแสดงให้เห็นทุก

อย่าง ทั้งฟอร์มการเล่นและทัศนคติ รวมไปถึง

ความมุ่งมั่นของบรรดานักเตะได้แสดงให้เห็น

แล้วว่าพวกเราอยู่ตรงไหน”  อาร์เตตากล่าว “พวก                                                                      

เรามีกลุ่มผู้เล่นชั้นนำา และผมคาดหวังว่าพวก

เขาจะยึดมั่นในค่านิยมของเรา”

ก่อนหน้านั้นมีเสียงเรียกร้องให้ปลดอาร์

เตตาออกจากตำาแหน่งกุนซือหลังจากทำาทีมพ่าย

แพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี แบบยับเยิน 5-0 เมื่อ

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ผู้จัดการทีมชาว

สเปนก็ยังรักษาตำาแหน่งไว้อย่างเหนียวแน่น แม้

จะมีปัญหากับโอบาเมย็องก็ยังเอาตัวรอดมาได้

นับตั้งแต่ โอบาเมย็องถูกปลดออก

จากตำาแหน่งกัปตันทีม เขาก็ไม่มีชื่ออยู่ในทีม

ชุดใหญ่อีกเลยอันเนื่องจากความผิดทางวินัย 

ซึ่งโอบาเมย็องกลับมาช้าและไม่ลงฝึกซ้อม 

เนื่องจากไปเยี่ยมคุณแม่ที่ป่วยในฝรั่งเศส

เมื่อถามว่าโอบาเมย็องจะมี โอกาส

กลับมาติดทีมอีกหรือไม่ อาร์เตตากล่าวว่า 

“เราจะพูดคุยเรื่องนี้กันในอนาคต ไม่ใช่ตอน

นี้ เขาไม่มีสิทธิ์สำาหรับเกมนี้ และตอนนี้เกม

นี้ก็ผ่านพ้นไปแล้ว เราจะหารือเรื่องนี้ใน

อนาคตอันใกล้”

ส่วนเกมระหว่างวัตฟอร์ดที่ ไปเยือน

เบิร์นลีย์ ในวันเดียวกันนั้น ทางพรีเมียร์ได้

สั่งยกเลิกตามมาตรการทางการแพทย์ หลัง

จากผู้เล่นของวัตฟอร์ดหลายรายติดเชื้อจน

ไม่มีนักเตะมากพอที่จะลงเล่นได้

แถลงการณ์ของพรี เมียร์ลีกระบุ

ว่า “เป็นเรื่องน่าเสียใจที่ต้องเลื่อนแมตช์ระ

หว่างเบิร์นลีย์กับวัตฟอร์ด การตัดสินใจนี้

เกิดขึ้นมาจากคำาแนะนำาทางด้านการแพทย์

หลังเกิดการระบาดของโควิด-19 ภายใน

สโมสรวัตฟอร์ด”

นับเป็นเกมพรีเมียร์ลีกแมตช์ที่ 3 ใน

รอบ 4 วันที่ต้องเลื่อนการแข่งขันจากการ

แพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ ใหม่อย่างโอ

มิครอน.

สิงคโปร์ • ความพร้อมของนักเตะ “ช้าง

ศึก” ทีมชาติไทย ในการแข่งขันฟุตบอลชิง

แชมป์อาเซียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 

รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่จะพบกับสิงคโปร์ 

ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ ในวันที่ 18 

ธันวาคม 2564 เวลา 19.30 น. ตามเวลา

ประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 

เวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ยี่

ซุ่น สเตเดียม ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ทำาการ

ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง การฝึกซ้อมดังกล่าวใช้

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยเน้นไปที่การแก้ไข

ข้อผิดพลาดจากเกมที่ชนะฟิลิปปินส์ 2-1

สถานการณ์ปัจจุบัน ทีมชาติไทยผ่านเข้า

รอบรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วจากการชนะ 3 

นัดรวด มี 9 คะแนนเต็ม โดยนัดสุดท้ายขอแค่

ผลเสมอก็เพียงพอที่จะเป็นแชมป์กลุ่มเอ

ลอนดอนดาร์บีแมตช์ • อเลซ็องดร์ ลากาแซ็ตต์ (ขวา)  ผู้เล่นของอาร์เซนอล เกือบฉก

บอลจากการเปิดของ ลูคัส ฟาเบียนสกี ผู้รักษาประตูของ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ในเกมลอน

ดอนดาร์บีแมตช์ ที่เอมิเรสต์ สเตเดียม ซึ่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลชนะไป 2-0

เรามีซ้อมในช่วงเช้าด้วย”

“การทำางานกับมาโน เขาเป็นโค้ชท่ีมีความ

เป็นกันเอง เขาบอกแท็กติกอย่างละเอียด ส่วน

ภายในทีม เราพูดคุยกัน คอยให้กำาลังใจกัน และ

ประตูทั้ง 3 คน เรียกได้ว่าพยายามช่วยเหลือ

กันอยู่ตลอดเวลา”

“ฝากถึงแฟนบอล ทุกคนช่วยเชียร์ให้                                                        

เราเอาแชมป์เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ กลับประ 

เทศไทยให้ได้ พวกเราก็มุ่งมั่นเต็มที่เพื่อที่

จะทำาให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนมีความสุข

ในช่วงปีใหม่ครับ”

สำาหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติ

ไทยจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ ที่สนาม

กีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ ในวันที่ 18 

ธันวาคม 2564 เวลา 19.30 น. 

ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอด

สดทางช่อง 7HD.

ก่อนการฝึกซ้อม ‘กัน’ ธนวัฒน์ ซึ้งจิต

ถาวร กองกลางทีมชาติไทย กล่าวว่า “ผมคิดว่า

เราเล่นได้ดี ผมคิดว่าเราสามารถเล่นแบบนี้ ได้

ทุกเกม และคว้าแชมป์รายการนี้มาครอง”

“การประสานงานกับรุ่นพี่ ทุกคนต่างมี

คุณภาพ ผมคิดว่าเราเป็นทีมที่มีคุณภาพและ

แข็งแกร่ง ไม่ใช่แค่ 3-4 คน แต่ทุกคนในทีม”

“เกมต่อไปกับสิงคโปร์ ผมมั่นใจเหมือน

กับทุกเกม เรามีเป้าหมายที่จะเอาชนะให้ได้ใน

ทุกเกม สุดท้ายผมฝากให้แฟนบอลชาวไทยส่ง

กำาลังใจให้พวกเราในเกมต่อไปด้วยนะครับ”

ทางด้าน ‘แชมป์’ ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน ผู้

รักษาประตูทีมชาติไทย ยืนยันว่า เหล่าผู้รักษา

ประตูในทีมต่างพยายามช่วยเหลือกันอย่างเต็ม

ที่เพื่อให้ผลงานของทีมออกมาดีที่สุด

“ที่ผ่านมาการฝึกซ้อมค่อนข้างที่จะเข้ม

ข้น เพราะว่าช่วงแข่งมันห่างพอสมควร และ

ช่วยเหลือครอบครัว • นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนัก

ข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วม

งานสวดพระอภิธรรม นายสร้อย มั่งมี ผู้สื่อข่าวกีฬา นสพ.ข่าวสด 

พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท ให้ภรรยาและบุตรรับมอบ 

ณ วัดมูลจินดาราม คลอง 5 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา

‘ธนวัฒน์’มั่นใจช้างศึกชนะได้ต่อเนื่อง

รางวัลผู้ทรงคุณค่าทางการกีฬา จำานวน 1 

รางวัล ได้แก่ MR.เช ยอง ซอก ผู้ฝึกสอนกีฬาเท

ควันโดทีมชาติไทย

รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น จำานวน 4 รางวัล 

คือผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นาย

เทศนา พันธ์วิศวาส (แบดมินตัน), ผู้ฝึกสอนนักกีฬา

อาชีพดีเด่น ได้แก่ นายดุสิต เฉลิมแสน (ฟุตบอล), 

ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น ได้แก่ นายศรี

ทัศน์ วิรัศวา (ยิงปืน จังหวัดสกลนคร) และรางวัล

ผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น ได้แก่ นายสุพรต 

เพ็งพรุ่ง กรีฑา (วีลแชร์เรสซิ่ง)

สำาหรับงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและ

บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 

ประจำาปี 2564 มีรางวัลรวม 13 ประเภท 39 รางวัล 

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลนักกีฬาที่ได้รับรางวัล

นักกีฬาดีเด่นของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำา

ปี 2564 อีกจำานวน 154 

รางวัลด้วย.

‘น้องเทนนิส’ เรืออากาศตรีหญิงพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ รับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น จากพล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

‘โค้ชโอ่ง’ ดุสิต เฉลิมแสน หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ฟุตบอล สโมสรบีจี ปทุมฯ รับรางวัลฝึกสอน

นักกีฬาอาชีพดีเด่น

‘กัน’ ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

าถามว่าคนจนคือคนแบบไหน เป็นคนที่มีรายได้ต่ำา ไม่มี

อันจะกิน ขาดแคลนปัจจัยสี่ในการดำารงชีวิต หรือเป็น

คนมีอาชีพมีรายได้ แต่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ ไม่ถูก

ต้อง เล่นการพนัน เล่นหวย ติดเหล้า หรือเป็นคนมีที่ดินของตัว

เอง พอมีเงินเลี้ยงชีพ แต่ยังขาดอะไรบางอย่างที่เป็นคุณภาพ

ชีวิต หรือเป็นคนพอมีฐานะ มีธุรกิจแต่มีหนี้สิน ที่คนภายนอกไม่

เคยรู้ หรือเป็นคนไม่มีโอกาสทางการศึกษา หรือเป็นคนพอมีกินมี

ใช้ แต่มีปัญหาสุขภาพ แล้วยังมีอีกมากมายสารพัด ที่บ่งบอกว่า

คนคนนั้นยังยากจน  

รูปแบบความยากจนที่มีหลากหลายนี้ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่อยู่

ในตัวชี้วัดตาม “นิยาม” ความยากจนของความจำาเป็นขั้นพื้นฐาน 

(จปฐ.) ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดทำาขึ้นเป็น

ชุดข้อมูลการระบุเกี่ยวกับลักษณะ ความจนของคนไทยเอาไว้

ความจำาเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2525 

ซึ่งมาจากแนวความคิดของ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ได้กำาหนดรูปแบบลักษณะ

ของสังคมไทยและคนไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต โดยกำาหนดเป็น

เครื่องชี้วัดความจำาเป็นพื้นฐานของคนไทย ซึ่งได้ข้อสรุปว่า “การมี

คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยจะต้องผ่านเกณฑ์ความจำาเป็นพื้นฐาน

ทุกตัวช้ีวัด” ต่อมาในปี 2533 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการ

พัฒนาชุมชน ได้ดำาเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐานของ

คนไทยเป็นประจำาทุกปี และมีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดทุก 5 ปี ให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในการทำาวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ

พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อค้นหาและสอบทาน “คนจน” 

เพื่อให้ได้ตัวเลขที่แท้จริงของกลุ่มคนจนนั้น ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์  

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง 

(มรภ.ลำาปาง) เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย บพท.ในการ

เก็บข้อมูลคนจนใน จ.ลำาปาง ซึ่งเป็น 1 ใน 20 จังหวัดการค้นหา

คนจนนำาร่องของการวิจัย โดย มรภ.ลำาปาง ได้เก็บข้อมูลภายใต้

ชื่อ “โครงการฐานข้อมูลระดับตำาบล” กล่าวว่า ลำาปางเป็นเมือง

เหมืองแร่ แต่พบว่ามีความเหลื่่อมล้ำาเยอะมาก มีคนไม่ได้เรียนต่อ 

เนื่องจากสภาพปากท้อง ซึ่งในการเก็บข้อมูลหาคนจน ตอนแรกดู

จาก จปฐ.ปี 2562-3563 พบว่าข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้อง

ไปสอบทาน ค้นหาคนจน ว่ามีเท่าไหร่ จนด้วยเรื่องอะไร  และเขา

มีศักยภาพอะไรในการจะทำาให้จนลดลง หรือหายจน  เพื่อเราจะ

ได้มาทำาโมเดลแก้จน

ในการเก็บข้อมูลนักวิจัย ทางนักวิจัยไม่ได้เลือกพื้นที่เอง จะ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลือก เช่น นายอำาเภอ ระดับจังหวัด และ

นักวิจัยไม่สามารถสอบถามทุกครอบครัวได้ ต้องให้คนในชุมชน

ช่วยเหลือ และมีนักวิจัยคอยประกบ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ตัวเลขที่แท้

จริง เราพบว่าคนจนนอกระบบมีมากจริงๆ  ทำาให้ตัดสินใจว่าควร

ลดพื้นที่การวิจัยในลำาปาง จากตอนแรกคิดว่าจะสำารวจ 13 อำาเภอ 

เหลือ 5 อำาเภอ เพื่อให้ได้ตัวเลขแท้จริง  

“ตามหลักของ บพท.คือ เก็บข้อมูลท้ังครอบครัว ไม่ใช่แค่

หน่ึงคน ซ่ึงบางครอบครัวเราไม่ได้เก็บ เพราะเขาไม่ยอมให้เก็บ 

และไม่ต้องการให้ชื่อของเขาไปอยู่ในกลุ่มคนจน ซ่ึงเราก็ต้อง

เคารพสิทธิ์ของเขา”

เมื่อถามว่าจากการเก็บข้อมูล พอจะนิยามความจนได้หรือ

ไม่ว่าคนแบบไหนที่เข้าข่ายว่าจน อ.ดวงใจบอกว่า จากการเก็บ

ข้อมูลพบว่าครอบครัวหนึ่งขายวัสดุก่อสร้าง แต่มีหนี้สินเยอะมาก 

ถ้าดูตามข้อกำาหนดของ จปฐ.ก็ถือว่าเข้าข่ายจน หรือคนไม่ออก

กำาลังเกิน 3 วัน จปฐ.ก็ระบุว่าเป็นคนจน เพราะการไม่ออกกำาลัง

อาจทำาให้มีปัญหาสุขภาพตามมา และจะไปกระทบต่อการดำารง

ใคร?คือ‘คนจน’ประเทศไทย(2)

ชีวิต อาชีพการงาน กระทบต่อสังคม  

อ.ดวงใจยังบอกอีกว่า การเก็บข้อมูลทำาให้รู้ว่าข้อมูลของ 

จปฐ.คลาดเคลื่อนมาก ซึ่งอาจจะมาจากกลไกในพื้นที่ มีข้อจำากัด

ในเรื่องของเวลา ให้เวลาอาสาสมัครทำางานน้อยเกินไป  จึงทำาให้

ข้อมูลที่ได้ไม่สมบูรณ์ อีกทั้งนโยบายเป้าหมายของการเก็บข้อมูล

ยังขาดความชัดเจน ว่าเพื่อต้องการอะไร และต้องมีการยอมรับ

ให้ได้กับข้อมูล เช่น ถ้าพื้นที่ตนเองมีคนจนมาก ก็อย่าเมกข้อมูล

เพื่อให้ตัวเลขน้อยลง เป็นต้น  

“ในฐานะนักวิจัยเราต้องสกัดออกมาให้ได้ว่า มีคนจนกี่คน 

แล้วคนไหนที่จน จนเพราะอะไร และเขามีต้นทุน มีทรัพยากรอะไร

บ้าง ที่จะนำามาใช้เพื่อแก้ปัญหาให้เขา” อ.ดวงใจกล่าว

สิ่งที่ ได้จากการทำาวิจัยโครงการนี้ อ.ดวงใจกล่าวว่า สิ่งที่

คุ้มค่าที่สุดคือการทำาให้นักวิจัยที่อยู่แต่ในห้อง ได้มาเห็นของจริง 

และเรามีการบูรณาการข้อมูลที่ ได้กับ 6 คณะใน มรภ.ลำาปาง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น

“การแก้ปัญหาคนจนทำาโดยลำาพังไม่ได้ และการช่วยเหลือ

ไม่ควรให้ปลากับเขา แต่ควรให้เบ็ดไปหาปลา ไม่ใช่ช่วยสักพักเขาก็

กลับไปเหมือนเดิมอีก ซึ่งการวิจัยต้องไม่มองแต่ปัญหา ต้องมองหา

ศักยภาพของเขาให้เจอด้วย สำาหรับลำาปาง เราต้องดึงหน่วยงาน

ระดับจังหวัด ภาคเอกชน ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) เอสซีจีเข้ามาช่วยเหลือบูรณาการเรื่องนี้ด้วย”

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ บพท. นัก

วิจัยผู้มีประสบการณ์เคยทำาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาความยากจนของ

ประเทศไทยมาก่อนเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว กล่าวว่า การทำาวิจัยเกี่ยว

กับคนจน ก็เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองของ

เรา โดยเชื่อว่าในประเทศเรายังมีศักยภาพในพื้นที่มหาศาล แต่

ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ปัญหาบางอย่างทำาไมแก้ไม่ได้ ก็เพราะ

เราขาดข้อมูลการวิจัย ซึ่งก็เหมือนการขาดเข็มทิศ และทำาให้ 

การบูรณาการเกิดขึ้นไม่ได้

“ที่ผ่านมา ข้อมูลเกี่ยวกับคนจน Error มหาศาล การเก็บ

ข้อมูลของ จปฐ. ทำามา 30 ปี เป็นข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แต่

การเก็บข้อมูลทำาแบบบอกวันนี้จะเอาข้อมูลพรุ่งนี้ ข้อมูลเมื่อ 30 ปี

ที่แล้ว อาจจะใช่ในตอนนั้น แต่ไม่ใช่ในตอนนี้” อ.สีลาภรณ์กล่าว

จากที่เคยมีประสบการณ์ทำาวิจัยเกี่ยวกับคนจนมาก่อน อ.สี

ลาภรณ์บอกว่า เมื่อกว่า 10 ปีก่อน เคยใช้ฟังก์ชันดูจากคนจนที่มี

หนี้แบบธรรมดา ที่ซึ่งจากบัญชีรายรับ-รายจ่ายของเขา แต่กลุ่มนี้

ไม่ใช่คนจนล่างสุด แต่การวิจัยของ บพท. ได้จำาแนกคนจนออกเป็น 

ถ้

1.พออยู่ได้ เป็นพวกมีบัญชีครัวเรือน รายรับ-รายจ่าย 2.อยู่ลำาบาก 

มีอาชีพมีรายได้ แต่อาจจะไม่พอ 3.อยู่ยาก พวกจนที่ช่วยเหลือตัว

เองไม่ได้ และ 4.อยู่ได้ แม้จะไม่ร่ำารวย

“เมื่อ 30 ปีก่อน รูปแบบคนจนไม่เปลี่ยน จะเหมือนๆ กัน 

แต่ตอนนี้คนจนเปลี่ยนไป บางคนเข้าข่ายจนเพราะไม่พอ หรือ

เป็นคนจนไม่พอ อยากมีมือถือ อยากมีมอเตอร์ ไซค์ ซึ่งตอนนี้ 

Standard Living ของคนไทยเปลี่ยนไป เราสูงกว่าประเทศเพื่อน

บ้านบางประเทศ ซึ่งคนที่ควรช่วยจริงๆ คือคนจนไม่มีจะกิน กิน

มื้อนี้ ไม่รู้มื้อไหนจะได้กินอีก”

การแก้ปัญหาคนจน อ.สีลาภรณ์กล่าวว่า ต้องใช้รูปแบบ 

Area base ทำาในระดับพื้นที่ ซึ่งต้องใช้ทุนที่เป็นเงิน ทุนทรัพยากร

และทุนทางสังคมเข้ามาช่วย พยายามทำาให้เกิดระบบการผลิตใน

พื้นที่ ระบบสวัสดิการช่วยเหลือมากเกินไป ที่เป็นประชานิยมก็

ไม่ใช่สิ่งที่ดีในการแก้ปัญหา ซึ่งเรื่องยากจนนี้ สภาพัฒน์เองก็ต้อง

ทำาในเชิงรุก

ยังมีแง่มุมอีกมากมายที่เกี่ยวกับความจนในประเทศไทย   ที่

กล่าวมานี้ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหา แต่การวิจัยของ บพท.

ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ ที่จะรุกเข้าไปแก้ปัญหาความยากจน 

ซึ่งหากสำาเร็จผลที่ ได้จะไม่ได้มีแค่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ

ประชาชนเท่านั้น แต่ยังมีข้อดีอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย อย่างที่

คาดไม่ถึง.

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์

กรุงเทพฯ • อว.ยันมติ กกอ.ถอดถอน

ตำาแหน่งทางวิชาการคณาจารย์ ม.พิษณุโลก 

51 ราย เป็นไปตามกระบวนการที่ตรง

ระเบียบทุกอย่าง และมีการตั้งกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายบุคคล ส่วน

ทางมหาวิทยาลัยจะฟ้องร้องก็ทำาได้ตาม

กรอบของกฎหมาย 

ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(กกอ.) มีมติมีให้ถอดถอนตำาแหน่งทาง

วิชาการ ท้ังตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ 

(รศ.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ของ

คณาจารย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำานวน  

51 ท่าน แต่มหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้มี

หนังสือแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยฯ ยืนยัน

กลับมายัง กกอ.ว่า การดำาเนินการแต่งตั้ง

คณาจารย์มหาวิทยาลัยทั้ง 13 ราย ถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกอ.กำาหนด

แล้ว แต่ปรากฏว่าทางคณะกรรมการการอุดม 

ศึกษา (กกอ.) กลับยืนยันว่า กระบวนการ

พิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

พิษณุโลกทั้ง 51 ราย ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

กกอ. ทำาให้มหาวิทยาลัยพิษณุโลกและ

คณาจารย์ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง

และเกียรติคุณเป็นอย่างมาก และยืนยัน

จะเดินหน้าฟ้องกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ

ยังฟ้องสำานักข่าวแห่งหนึ่งที่นำาข้อมูลมาเผย

แพร่ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาให้ถึงที่สุดนั้น

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง 

เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต 

กรรม (เลขาฯ รมว.อว.) ในฐานะโฆษก อว. 

กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวทาง กกอ.ดำาเนิน

การไปตามกระบวนการและตรงตาม

ระเบียบทุกอย่างแน่นอน ตนมั่นใจ ส่วน

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจะมีความ

เห็นที่แตกต่างออกไป และดำาเนินการฟ้อง

ดำาเนินคดีก็เป็นสิทธิที่สามารถทำาได้ตาม

กรอบของกฎหมาย โดยในส่วนของ อว.ก็

คงต้องว่ากันไปตามกฎหมายเช่นกัน หาก

มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น

ด้านนายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด 

อว. กล่าวว่า เรื่องดังกล่าว กกอ.ดำาเนิน

การอย่างละเอียดและถี่ถ้วน พร้อมทั้งมี

เอกสารอย่างครบถ้วน เพราะเราได้มีการ

ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงเป็นราย

บุคคล ซึ่งได้พบว่าแต่ละบุคคลมีคุณสมบัติ

ไม่ครบถ้วนตามที่กำาหนด.

อว.ยันถอด51รศ.-ผศ.‘ม.พิษณุโลก’ถูกต้อง

เป็นไปตามระเบียบกกอ.ต้ังกก.สอบรายบุคคล/ทางมหา’ลัยฟ้องก็ไม่ว่า

สาธารณสุข • อย.แจง ยังไม่มีการขึ้น

ทะเบียนชุดตรวจ ATK แบบอม ขึ้น

ทะเบียนแบบตรวจจากโพรงจมูกและ

ตรวจจากน้ำาลายเท่านั้น แนะประชาชน

ตรวจสอบยี่ห้อว่าขึ้นทะเบียนหรือไม่

จาก อย.

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รอง

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

เปิดเผยว่า ขณะนี้ชุดตรวจ ATK ที่ขึ้น

ทะเบียนกับสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) มี 2 แบบ คือ 

แบบตรวจจากโพรงจมูกและตรวจ

จากน้ำาลาย โดยการตรวจจากน้ำาลาย

จะมีรูปแบบการใช้งานตามคู่มือคำา

แนะนำาของชุดตรวจแต่ละยี่ห้อ เช่น 

บางยี่ห้อเก็บตัวอย่างน้ำาลายโดยใช้

ถ้วยเก็บ และใช้หลอดดูดน้ำาลายไป

หยดในช่องใส่ตัวอย่างบนแถบตรวจ 

หรือเก็บโดยใช้ ไม้เก็บตัวอย่างจาก

การป้ายน้ำาลายในช่องปาก และนำาไป

จุ่มในหลอดน้ำายาจากนั้นใช้หลอดดูด

น้ำายาที่ผสมกับน้ำาลายแล้ว ไปหยดลง

ในช่องใส่ตัวอย่างบนแถบตรวจ ทั้งนี้ 

ปัจจุบัน อย.ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนชุด

ตรวจ ATK ที่เก็บตัวอย่างจากน้ำาลาย

โดยใช้การอมปลายแถบตรวจโดยตรง 

เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัย

ในด้านต่างๆ เช่น การเกิดพิษเมื่อใช้

ติดต่อกันหลายคร้ัง หรือการยืนยันว่า

จะไม่มีสารเคมีอันตรายที่อยู่บนแถบ

ตรวจไหลกลับสู่ปากขณะอม หรือการ

รับรองการใช้ในเด็กอายุต่ำากว่า 12 ปี 

หากกัดจนชุดตรวจเกิดความเสียหาย

จะไม่มีสารเคมีอันตรายรั่วซึมออกมา 

รองเลขาธิการ อย. กล่าวย้ำา

ในตอนท้ายว่า ขอให้ประชาชนเลือก

ใช้ชุดตรวจ ATK ที่ ได้รับการขึ้น

ทะเบียนจาก อย.และปฏิบัติตามคู่มือ

คำาแนะนำาการใช้งานให้ถูกต้องตามชุด

ตรวจแต่ละยี่ห้อ เพื่อความปลอดภัย

และประสิทธิภาพในการตรวจ โดย

สามารถตรวจสอบชุดตรวจ ATK ที่ได้

รับอนุญาตจาก อย. ได้ทางเว็บไซต์ อย. 

หรือทางคิวอาร์ โค้ด ทั้งนี้ ชุดตรวจ ATK 

เป็นชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นเหมาะ

กับผู้ท่ีมีประวัติความเส่ียงสูงในการติด

เชื้อโควิด-19 ในกรณีที่มีเชื้อจำานวนไม่

มากหรืออยู่ในช่วงการติดเชื้อระยะแรก 

ผลที่ได้อาจเป็นลบ แต่ถ้ามีประวัติเสี่ยง

สูงหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ขอให้มีการ

เฝ้าระวังตนเองและดำาเนินการตรวจ

ซ้ำาอีกครั้งใน 3-5 วัน.

กรุงเทพฯ • “สมพงษ์” ห่วงถ้าเด็กหลุด

นอกระบบการศึกษานานเกิน 3 เดือน ทั้ง

สาเหตุมาจากผลพวงโควิดและการเรียน

รู้ถดถอยในช่วงเรียนออนไลน์ จะทำาให้

เข้าสู่วงจรสีเทา ชี้ต้องเร่งหยุดวิกฤตด้วย

มาตรการเร่งด่วน แก้ปัญหามองครบ 

ทุกมิติ

16 ธ.ค.2564 นายสมพงษ์ จิตระดับ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า 

สถานการณ์ปัจจุบันมีเด็กเส่ียงท่ีจะหลุด

จากระบบการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก

ผลกระทบจากโควิด-19 ช่วงสองปีเศษ 

ทำาให้ครอบครัวคนไทยที่มีรายได้เป็นเงิน

เดือน ลูกจ้างรายวันทั้งหลาย เกิดสภาพ 

‘ตายดิบ’ หรือ ‘ตายครึ่งตัว’ มีนักเรียน

ยากจนพิเศษเพิ่มขึ้นสูงเป็นสถิติใหม่ถึง 

1,244,591 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.98 

ของนักเรียนทั้งหมด สร้างสถิติสูงสุดจากที่

ผ่านมา เปรียบเทียบจากเทอม 1/2563 ที่

มีนักเรียนยากจนพิเศษจำานวน 994,428 คน 

‘อย.’แจงยังไม่มี‘ATK’

ตรวจแบบอมทางปาก

ได้รับการขึ้นทะเบียน    

ห่วงเด็กหลุดระบบเกิน3เดือนเข้าสู่วงจรสีเทา

หรือเพิ่มขึ้นจำานวน 250,163 คน กสศ.

และเครือข่ายภาคีในพื้นท่ี ได้รวบรวม

สาเหตุการหลุดจากระบบการศึกษาใน

ช่วงที่ผ่านมา พบว่ามาจาก 2 ประเด็นหลัก

คือ 1.หลุดจากความยากจนฉับพลัน จาก

สึนามิไวรัสโควิด-19 สองปีสถานการณ์

ความเหลื่อมล้ำากลับมาหนักขึ้น ทั้งคน

ตกงาน ต้องย้ายถิ่นฐาน ไม่มีรายได้ และ 

2.หลุดจากเรียนออนไลน์ ออนแฮนด์ 

ทำาให้เกิดความถดถอยทางการศึกษาไป

ถึงร้อยละ 50 เด็ก ป.1-ป.3  อ่านไม่ออก 

เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่ได้ การเรียนรู้จาก

ระบบออนไลน์มีประสิทธิภาพแค่ร้อยละ 

50 มีความเหลื่อมล้ำาในประเด็นอุปกรณ์

ไอที การสำารวจของ กสศ. เด็กนักเรียนใน 

29 จังหวัด ประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ถึงร้อยละ 87 เมื่อเรียนไม่ทันเด็ก

ติดศูนย์ ติด ร. เปิดเทอมไม่มาเรียนหายตัว

ไปจากระบบการศึกษาแบบเงียบๆ แม้จะ

ยังมีชื่ออยู่ในระบบก็ตาม

นายสมพงษ์กล่าวต่อว่า การแก้ไข

ปัญหาช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งให้รอดไม่ใช่

แค่เรื่องทุนการศึกษาอย่างเดียว ต้องมอง

ให้ครบมิติเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดจากระบบ

ซ้ำาอีก 1.สุขภาพกาย เช่น การเข้าถึงวัคซีน 

ภาวะโภชนาการ 2.สุขภาพใจ เด็กกลุ่มนี้มี

แนวโน้มมีภาวะความเครียด ซึมเศร้า มี

แรงกดดันความกังวลในช่วงการกลับเข้า

มาเรียนอีกครั้ง 3.สังคม ภาวะโดดเดี่ยว

ไม่มีเพื่อน การทำางานที่เสี่ยงอันตราย หรือ

ถูกเอาเปรียบค่าแรง 4.ด้านการศึกษา 

ความรู้ที่ถดถอย เรียนไม่ทันเพื่อน 

“ที่น่าเป็นห่วงคือช่วงสามเดือน

อันตราย ถ้าเด็กหลุดจากระบบการศึกษา

นานถึงสามเดือนจะเสี่ยงที่พวกเขาจะเข้า

สู่วงจรสีเทา ท้ังติดเพื่อน ติดเกม ติดยา

เสพติด หรือถ้าเราไม่ทำาอะไรแล้วพวก

เขาเข้าไปในสถานพินิจ พอออกมาสาม

เดือนก็มีโอกาสกลับเข้าไปซ้ำาได้อีก ตรง

นี้เป็นบทเรียนที่เราเริ่มเห็นแล้วว่า สังคม

ไม่อาจปล่อยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป

แบบลำาพัง ต่างคนต่างทำาไม่ได้ แต่ต้อง

ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเด็กยากจนด้อย

โอกาส ช่วยกันซ่อมชีวิต ซ่อมจิตวิญญาณ

ให้เขากลับมาใช้ชีวิตตามปกติ” นายสม

พงษ์กล่าว.

สมพงษ์ จิตระดับ



สียฤกษ์เสียยามไปหมด สำาหรับ นาวินต้าร์ หรือต้าร์-

นาวิน เยาวพลกุล ท่ีต้องเลื่อนการเข้าไปอยู่บ้านหรูหลัง

ใหม่ราคาเกือบ 150 ล้าน เพราะบริษัทเฟอร์นิเจอร์

ชื่อดังท่ีมีสาขาใหญ่ย่านถนนเลียบด่วนรามอินทรา ส่ง

เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งไม่ครบและเลื่อนอย่างไม่มีกำาหนด

งานน้ีเจ้าตัวยอมรับว่าไม่พอใจเป็นอย่างมาก เพราะ

ทุกอย่างได้ถูกเตรียมการไว้หมดแล้ว ฤกษ์ก็หาไว้แล้ว ซ่ึงเจ้า

ตัวได้เปิดเผยว่า “ตกลงกันไว้คือจะส่งสินค้าและติดต้ังภายใน 

45 วัน พอถึงเวลาก็บอกเลื่อนเป็น 90 วัน ก็อดทนรอจนครบ 

90 วัน แต่ปรากฏถึงวันมาส่งของ สินค้าท่ีจัดส่งมาไม่ครบ

ตามจำานวน ช้ินส่วนก็ไม่ครบ พอสอบถามเจ้าหน้าท่ีว่าจะได้

สินค้าครบวันไหน กลับได้คำาตอบว่ายังไม่มีกำาหนด

เราก็อยากทำาบ้านให้เสร็จจะได้ย้ายเข้ามาอยู่สักที แต่

สุดท้ายก็ต้องเลื่อนวันเข้าอยู่ไปอีก แต่ทางบริษัทเฟอร์นิเจอร์

กลับให้คำาตอบไม่ได้ว่าจะส่งสินค้าท่ีเหลือให้สมบูรณ์ได้

วันไหน ท้ังท่ีมีการตกลงวันส่งกันไปแล้วแต่ได้ของไม่ครบ 

เหนื่อยใจ ไม่เหมือนตอนไปส่ังซ้ือ บริการดี แต่พอซ้ือแล้วไม่

รับผิดชอบ ตามท่ีตกลงมันคืออะไร”.

กแสดงตลก เจโทร นักร้องและสแตนด์อัปคอมิเดียน                                                            

ผู้ โด่งดังของอังกฤษ กลายเป็นอีกหนึ่งคนดังที่เสีย

ชีวิตจากโควิด-19 ทิ้งเสียงหัวเราะไปในวัย 73 จาก

การยืนยันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

เจโทร หรือชื่อจริงคือ เจฟฟรีย์ โรว์ นักแสดงบท

ตลกคนดังของอังกฤษ วัย 73 เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสเมื่อ

วันอังคาร ก่อนที่จะมีการยืนยันข่าวนี้ในวันถัดมา

ในแถลงการณ์มีใจความว่า “มันเป็นความเศร้า

เสียใจอย่างยิ่งที่เราต้องประกาศยืนยันการจากไปของ เจ

โทร นักแสดงตลกชาวคอร์นิช ผู้เป็นที่ชื่นชอบและโด่งดัง

เป็นที่รู้จักของทุกคน”

“เจโทรจากไปในวันที่ 14 ธันวาคม 2021 หลังจาก

ติดเชื้อโควิด-19”

เจโทรทิ้งหลายชีวิตไว้เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นคู่

ชีวิต เจนนี ลูกชาย 2 คน คือ เจสซี กับแลนยอน ลูกสาว
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

เล่นหนังต้องระวังกฎหมาย?

งแต่ พ.ศ.2479..

เรื่องราวของ “แม่นากพระโขนง” ได้ถูกนำามาเล่าผ่านสื่อ 

“ภาพยนตร์” จากท่ีวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี บันทึกจำานวน

ท้ังส้ิน 24 คร้ัง (ล่าสุดปี 2557)

ด้าน “ละครโทรทัศน์” เร่ิมผลิตคร้ังแรกปี พ.ศ.2522 ฉาย

ทางช่อง 7 สี และในปี 2564 น้ีก็ยังมีเรื่องเล่าของแม่นากให้ได้ดู

อยู่ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30..

อวสานรึยังไม่รู้ แต่ท่ีรู้ น่ีเป็นการผลิตในเวอร์ช่ันท่ี 9 

เข้าไปแล้ว!

และปีหน้า ก็เห็นข่าวจากไทยโพสต์ออนไลน์รายงานว่า..

เวิร์คพอยท์ได้จับมือกับคุณยอร์ช-ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ ผู้จัดบริษัท 

รฤก โปรด๊ักช่ัน จำากัด 

ผลิตละครแนวดรามาคอมิดีเร่ือง “นางนาค สะใภ้

พระโขนง” โดยได้ “เก้า-จิรายุ ละอองมณี” มาประกบคู่กับ 

“มายด์-อาทิตยา ตรีบุดารักษ์” (มายด์ วง 4EVE) เป็นคร้ังแรก

และได้ทำาพิธีบวงสรวง ไหว้ศาลย่านาคเพื่อเป็นสิริมงคล

กันไปแล้วเมื่อวันก่อน

น่ี..ลองว่าใช้ชื่อ “นางนาค สะใภ้พระโขนง” เรื่องราวท่ีเล่า 

ก็น่าจะพิสดาร-แปลกแหวกแนวไปจากอดีตท่ีเคยเห็นมาเป็นแน่ 

แต่ท่ียังคงไว้เหมือนเดิม..

ก็..ฉากแม่นากเอ้ือมมือยาวลงมาจากร่องบนพ้ืนเรือนเพื่อ

เก็บมะนาวใต้ถุนบ้าน เพราะถ้าขาดฉากน้ี ถือว่าไม่ใช่ “แม่นาก

พระโขนง” ด้ังเดิม-ของแท้!

อ้อ..กระซิบบอกไว้นิด ปีหน้า-มีนา ยังจะมีภาพยนตร์เรื่อง 

“แดงพระโขนง” ท่ีเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับ “แม่นาก” ให้ได้ดูกันอีก

ด้วย ได้ยินว่า.. “ฮาข้ีแตกข้ีแตน”

ส่วนน่ี..ยังไม่รู้จะฮาจะซ้ึงหรือจะเศร้า แค่อยากกระซิบ (อีก

ที) ให้รู้.. ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ “แรมโบ้อีสาน” ท่านกำาลัง

จะเป็น “ผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์” แล้วนะ

นัยว่าหลังอ่านโครงเรื่องย่อ บทภาพยนตร์ ฟังเพลง

ประกอบ ท่ีคุณสมยศ ศรีสมบูรณ์ สื่อสายข่าวบันเทิงนำาเสนอ 

แล้วให้รู้สึกชอบ-ประทับใจ..

ในฐานะคนอีสาน จึงเลยรับปากจะเป็นผู้บริหารจัดการ

ด้านหาเงินทุนสนับสนุนให้สร้างหนังเรื่อง “สวรรค์บ้านนอก & 

กกกอกเดอะซีร่ีส์” แบบไม่ลังเล!

และไม่เพียงแต่จะเป็นนายทุนสร้าง แรมโบ้อีสานยังได้ตก

ปากรับคำาท่ีจะร่วมเข้าฉากแสดงหนังเรื่องน้ีด้วย ส่วนจะรับบท

ผู้ดี-ผู้ร้าย หรือแค่ “คนขับรถ” ก็รอไว้ดูในหนัง..

ไม่พอแค่น้ัน..แรมโบ้อีสานยังจะได้ร้องเพลงประกอบให้

หนังอีกต่างหาก..อืมม ชักอยากฟังข้ึนมาแล้วสิ?

ทุ่มเทท้ังกำาลังทรัพย์-กำาลังกายเต็มท่ีอย่างน้ี ก็คงจะม่ันใจ

และเล็งเห็นแล้วว่าหนังเรื่องน้ีจะเป็นท่ีนิยมของคนดู ซ่ึงก็กำาหนด

จะเปิดกล้องในวันท่ี 18 ธันวา.น้ี 

สถานท่ี-โลเกช่ัน จะปักหลักถ่ายทำาท่ีบ้านกกกอก ต.กก

ตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร..บ้าน “ลุงพล” เด็กป้ันของสื่อทีวี 2 

สำานักน่ันแหละ!

อย่างไรก็ตาม การแสดงหนัง-เล่นละครของนักการเมือง

ก็เป็นเรื่องท่ีต้องศึกษาทางกฎหมายเอาไว้หน่อยก็ดี และคนท่ี

เหมาะให้คำาปรึกษา ผมใคร่ขอแนะนำาอดีตพระเอกดัง คุณกรุง 

ศรีวิไล..

ผู้เคยประสบชะตากรรมด้วยตัวเอง!.

ตั้

• โปรเจ็กต์พิเศษ ชวนน้องมาร้องเพลง ท่ี

รวมเหล่าคนดังมาร่วมร้องเพลงท่ีพวกเขาประทับ

ใจ ล่าสุดสัปดาห์น้ีถึงคิวของหนุ่มบาส SB FIVE ท่ี

คร้ังน้ีนำาเพลง บอกตัวเอง ของ แว่นใหญ่ มาทำาเป็น

เวอร์ช่ันในแบบของตัวเอง โดยสาเหตุท่ีเลือกเพลง

ของแว่นใหญ่มาร้องเพราะว่าชอบ

ความหมายของเพลง ชอบการ

ร้อง และชอบเทคนิคทุกอย่างของ

เพลงน้ี

• ต่อเนื่องกับโปรเจ็กต์

พิเศษ RShomecoming เพื่อฉลอง

ครบรอบ 40 ปี อาร์เอส พร้อม

รวบรวมศิลปินทุกรุ่นกลับมาส่งผลงานเพลงท้ังใหม่

แกะกล่องและเพลงเก่าท่ีเรียบเรียงใหม่ในแบบท่ี

แฟนเพลงต้องเซอร์ไพรส์ ซ่ึงล่าสุด ศิลปินเท้าไฟใน

ตำานาน ทัช ณ ตะก่ัวทุ่ง ได้ขอกลับมาให้แฟนๆ หาย

คิดถึง ด้วยบทเพลง อย่าพูดเลย เพลงฮิตของ RAP-

TOR ท่ีนำากลับมาให้ฟินกันอีกคร้ัง โดยปรับสไตล์

เพลงใหม่ให้มีจังหวะมากข้ึน เสริมด้วยท่อนแรปเท่ๆ 

แบบไม่ท้ิงลายแรปเปอร์รุ่นแรกของเมืองไทย

• ชิน-ชินวุฒ อินทรคูสิน รับบทเป็นหนุ่ม

ข้ีเล่น เฟรนด์ล่ี ผสมความกะล่อนหน่อยๆ ท่ีมาใน

บทบาทของ อาร์ท จากละครเรื่อง The Mes-

senger กามเทพผิดคิว ทางพีพีทีวี งานน้ีเลยถูก

ท้ังเพื่อนๆ รวมถึงแฟนคลับอดแซวไม่ได้ว่าท่ีแสดง

บทบาทน้ีออกมา ถ่ายทอดจากความเป็นตัวเองล้วนๆ 

ถึงได้สมบทบาทขนาดน้ี เห็นฟีด

แบ็กมาแนวน้ีไม่รู้ว่า ชินจะดีใจดี

ไหม แฟนๆ ละครห้ามพลาด The 

Messenger กามเทพผิดคิว ทุก

วันจันทร์-อังคาร เวลา 21.30-       

22.45 น. ทางพีพีทีวี ช่อง 36  

• กลับมาปังต้ังแต่เร่ิมรีรัน

วันแรกเลย สำาหรับละคร นางชฎา นำาแสดงโดย 

ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ และ กันต์ กันตถาวร หลังจาก

เปิดตัวออกอากาศตอนแรก (15 ธันวาคม 2564) ก็

ทำาเรตต้ิง 4.1 มีผู้ชมกว่า 2.6 ล้านคนเลยทีเดียว กา

รันตีความหลอน ลุ้น ระทึก เข้มข้น ถึงใจขนาดน้ี 

แฟนละครห้ามพลาด ติดตามชมนางชฎา รีรัน ได้

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.45 น. ทางช่อง 7HD 

กด 35.

รักชิด

พัทยา เคาต์ดาวน ์• สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา, วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ตัวแทนสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน 

ทเวนตี้ ไนน์ และสรรวรส พุทธเจริญลาภ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ตรีเพชรอี

ซูซุเซลส์ จำากัด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานพัทยา เคาต์ดาวน์ 2022 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29-

31 ธันวาคม 2564 นี้ ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) จังหวัดชลบุรี. 

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘นาวินต้าร์’ฉุนจัด! เสียฤกษ์เข้าบ้านใหม่

เหตุบ.เฟอร์นิเจอร์ไม่ส่งของตามกำาหนด

นั

เ

ตลกดงัเมอืงผูด้ตีดิโควดิ-19 จากไปในวยั 73

บุญธรรม ซาราห์ และลูกสะใภ้ สเตซีย์ รวมไปถึงหลานๆ 

อีกหลายคน

“เราขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาที่เศร้าใจมาก 

และให้เวลาเราได้เสียใจในช่วงนี้”

“เราจะยังคงเป็นกำาลังใจให้กันและกัน เพราะรู้ว่า

ชีวิตของเราจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วเมื่อไม่มีเขา”

หลังจากเจโทรได้รับความนิยมมากขึ้นในคอร์นวอลล์

และเดวอนช่วงทศวรรษ 80 ก่อนที่จะได้ออกรายการทีวี

ระดับชาติครั้งแรกในปี 1990 ใน Des O’Connor Show 

แล้วได้ไปปรากฏตัวอีกหลายครั้งหลังจากนั้น

นอกจากนั้นแล้ว เขาก็ยังเคยได้ออกรายการดังของ

จิม เดวิดสัน ด้วยเช่นกัน

เจโทรเพิ่งมาวางมือเมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยในปี 2020 

เดือนกุมภาพันธ์ เขาประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่า เขาขอ

วางไมค์และรีไทร์จากการแสดงตลกหลังอยู่ในวงการมา 

50 ปี แต่ยังไงก็จะเคารพงานที่รับไว้ก่อนนั้น ซึ่งเป็นทัวร์

การแสดงต่างๆ เพียงแต่ต่อมาโปรแกรมก็ต้องถูกเลื่อนออก

ไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

เขาแทบไม่ได้ออกรายการทางโทรทัศน์อีกแล้วก่อน

หน้านั้น แต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดเขาขายโชว์ที่ต้องเดินสาย

ไปทั่วประเทศ ลือกันว่าขายไปแล้วรวม 250,000 ที่นั่ง

ตลอดระยะเวลา 1 ปี  

‘ต่าย อรทัย’ศิลปินลูกทุ่งหญิงคนแรก

ได้ขึ้น Billboard Times Square NYC

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายปี 2564 กันเลยทีเดียว สำาหรับ GMM Grammy และ

วงการเพลงลูกทุ่งของไทย ท่ี ต่าย อรทัย ศิลปินลูกทุ่งจากสังกัดแกรมม่ี โกลด์ ฉายาสาว

ดอกหญ้า ได้ปรากฏตัวบน Billboard Times Square กลางมหานครนิวยอร์ก ในแคมเปญ 

Spotify EQUAL ในเดือนธันวาคม เพื่อป่าวประกาศความเท่าเทียมผ่านโลกดนตรีท่ีจะไม่มี

คำาว่าเพศมาแบ่งก้ันอีกต่อไป

โดยแคมเปญ Spotify EQUAL เร่ิมมาต้ังแต่เดือนมีนาคม 2564 ซ่ึงเป็นเดือนท่ีมี

วันสำาคัญอย่าง International Women’s Day เป้าหมายของแคมเปญน้ีคือ ต้องการให้ทุก

คนสนับสนุนในความสามารถและเห็นความสร้างสรรค์ในด้านดนตรีของผู้หญิง ซ่ึงความ

น่าสนใจของแคมเปญน้ีคือ Spotify รวบรวมโลคัลเพลย์ลิสต์ 35 เพลย์ลิสต์ โดยนำามาจาก

ศิลปินกว่า 100 ชีวิตท่ัวโลก และมากไปกว่าน้ัน เพลย์ลิสต์เหล่าน้ีจะถูกนำาไปขยายให้คน

กว่า 178 ประเทศท่ัวโลกได้ฟัง ซ่ึงท้ังหมดถูกรวบรวมเข้าไปอยู่ใน EQUAL hub 

โดยเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา ศิลปินหญิงจาก GMM Grammy ได้แก่ Palmy ก็ได้

ข้ึนปกเพลย์ลิสต์ EQUAL Thailand มาแล้ว และในเดือนธันวาคมเป็น ต่าย อรทัย นับเป็น 

2 ศิลปินหญิงของ GMM Grammy ท่ีได้ข้ึน Billboard Times Square NYC 2 เดือนต่อ

เนื่องจากแคมเปญน้ี 

เมื่อวันก่อน มีเรื่องพิลึกเกิดขึ้นในสนามแข่งขันฟุตบอล เป็นเกมนัดชิงชนะ

เลิศบอลถ้วยซะด้วย แต่มีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้น เมื่อผู้ตัดสินควัก

ใบแดงไล่ผู้รักษาประตูฝ่ายหนึ่งออกจากสนามทั้งที่ยังไม่เริ่มเกมการแข่งขัน สาเหตุ

ก็มาจากที่ VAR จับภาพได้ว่าเขาไปแสดงท่าทางยั่วยุแฟนบอลทีมตรงข้าม

จีน เฟร์นานเดส นายทวารทีมแซร์ โร ปอร์ติโน ได้มีส่วนร่วมในเกมนัดชิง

ชนะเลิศซูเปอร์คัพ ปารากวัย ในเกมกับโอลิมเปียเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็แค่การ

ไปป้วนเปี้ยนเตรียมตัวเองอยู่หน้าประตูก่อนเกมเท่านั้น ปัญหาทั้งหมดก็มาจาก

การที่เขาหันไปหากองเชียร์ตรงนั้น ซึ่งเป็นโซนของแฟนบอลทีมตรงข้าม แล้วทำา

สัญญาณมือไป เอานิ้วทำาเหมือนปาดคอให้กับแฟนบอลทีมฝ่ายตรงข้ามเห็น

เขาถูกสั่งให้ไปที่วงกลมกลางสนาม เจ้าหน้าที่ VAR ตรวจสอบภาพรีเพลย์

ของการกระทำาของเขา ก่อนที่ เอแบร์ อากีโน จะไล่เขาออกจากสนามโดยที่เขายัง

ไม่มีโอกาสได้เซฟแม้แต่ครั้งเดียว

การที่ แซร์ โร ปอร์ติโน เสียผู้รักษาประตูไปตั้งแต่ก่อนเกมแบบนี้ก็พอจะเดา

กันได้ว่าผลจะลงเอยอย่างไร สุดท้ายทีมของเขาก็แพ้ไป 3-1

เฟร์นานเดส ซึ่งถูกยืมตัวมาจากเซาเปาโล ประท้วงคำาตัดสินทางโซเชียล 

มีเดีย โดยอ้างว่ามันเป็นการเข้าใจผิดของพวกผู้ตัดสิน โดยยืนยันว่าที่เขาทำาเป็น

ท่าทางแบบดนตรีฟังก์ของบราซิล ที่เรียบว่า เวป ซึ่งในประเทศบ้านเกิดของเขานัก

ฟุตบอลมักทำาท่าแบบนี้เพื่อเฉลิมฉลอง.

 interthaipost69@gmail.com

ใบแดงที่ ไวสุดในประวัติศาสตร์

ประตูโดนไล่ตั้งแต่ยังไม่คิกออฟ



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นายวีระว ิ อัคร ราดล ผอ.ศูนย

เมล็ดพัน ขาวสรา ร าน ี เปดเผยวา ศูนย

เมล็ดพันธุขาวสุราษ รธานีมีภารกิจหลัก คือ

ผลิตเมล็ดพันธุขาวทั้งชั้นพันธุขยายและช้ัน

พันธุจําหนาย ซึ่งแตละปมีเปาหมายการผลิต

อยูที่ ,  ตัน แบงเปน ขาว กข  และ ขาว

ปทุมธานี  แตในป  จะเพ่ิมเปาหมาย เปน 

,  ตัน เปนภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามศักยภาพ

ของโรงงานที่ ไดมีการปรับปรุง ทั้งนี้ศูนย มี

ในสวนภารกิจที่เปนนโยบายของรัฐบาล คือ 

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

ซึ่งดําเนินการตั้งแตป  มีอยู  จังหวัดท่ี

ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุราษ รธานี ไปดําเนินการ

สงเสริม คือ จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษ รธานี 

มีพื้นที่รวมโครงการ  ประมาณ ,  ไร 

ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุราษ รธานีใหการสนับสนุน

ใหความรูกับเกษตรกรในการจัดทําแปลงผลิต

เมล็ดพันธุ ไวใชเอง สนับสนุนเมล็ดพันธุ ให

กับเกษตรกรกลุมนาแปลงใหญตาง ซึ่งเปน

โครงการที่รัฐบาลจัดสรรใหแตละปอยูแลว 

ซึ่งแตละกลุมรัฐบาลจัดสรรให  ปติดตอกัน 

ซึ่งรวมทั้งหมดของศูนยสุราษ รตั้งแตป  

จนถึงปจจุบันมีทั้งหมด  แปลง 

สิ่งสําคัญที่กรมการขาว โดยศูนยเมล็ด

พันธุขาวสุราษ รธานี ใหความเอาใจใสเกษตรกร

มากท่ีสุดคือการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตขาว ซ่ึงส่ิงท่ีจะเก้ือหนุนใหเปนไปตาม

เปาหมายมีหลัก  ประการ คือ ประการแรก 

เร� องเมล็ดพันธุ ซึ่งกรมการขาวมีการผลิต

เมล็ดพันธุทั้งพันธุหลักและพันธุขยาย เมล็ด

พันธุขาวที่ดีทําใหคุณภาพการผลิตในแปลง

นาดีข้ึน คุณภาพขาวเปลือกดีข้ึน มีความตานทาน

ตอโรคและแมลง ลดตนทุนการบริหารจัดการ

สวนนี้ เกษตรกรจึงมีรายไดเพิ่มขึ้น พรอมกันนี้ 

ยังไดสงเสริมใหเกษตรกรปฏิบัติตามแนวทาง 

 ตองทํา  ตองลด ไดแก ตองใชเมล็ดพันธุ

ท่ีมีคุณภาพผานการรับรองพันธุจากกรมการขาว

ตองทํานาไมเกินปละ  คร้ัง ตองมีการจดบันทึก  

สวนตองลดประกอบดวย ตองลดอัตราการใช

เมล็ดพันธุขาวจากเดิมใช -  กก./ไร เหลือเพียง 

-  กก./ไร ลดการใชปุยเคมี ลดการใชสารเคมี

ประการท่ีสอง คือการถายทอดองคความรู

และเทคโนโลยีการผลิตขาว ศูนยเมล็ดพันธุ

ขาวสุราษ รธานี มีเจาหนาที่คอยถายทอด

องคความรูเร� องขาวตั้งแตกระบวนการผลิต

ในแปลงนาจนถึงการเก็บเก่ียวตลอดจนวิทยาการ

หลังการเก็บเก่ียว เพ� อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ

ตรงตามความตองการของตลาด ประการสุดทาย 

คือการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต ศูนย

สงเสริมและสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

ศูนยเมล็ดพัน ขาวสรา ร านี ชูมาตรการ

ชวยนาแปลงใหญลดตนทนการผลิต เพิ่มประสิท ิภาพผลผลิต

และการผลิตขาว ตามมาตรฐาน  ดาน  

เพ� อแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

การเพ่ิมมูลคาขาว การบริหารจัดการ และการตลาด 

ใหสามารถแกไขปญหาตาง  ของกลุม รวมท้ัง

เตรียมการพั นาเกษตรกรแปลงใหญเขาสู

การตรวจรับรอง เพ่ิมมูลคาสินคาขาวโดยการยก

ระดับมาตรฐานการผลิตขาวคุณภาพ การฝก

อบรมใหความรูดานการผลิตใหไดตามมาตรฐาน 

 การย� นขอรับรองมาตรฐาน  สงผลให

เกษตรกรที่เปนสมาชิกนาแปลงใหญสามารถ

เพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตขาว มีความปลอดภัย

ตอตนเองและผูบริโภค ผลผลิตเพิ่มขึ้น ขาว

คุณภาพดีสรางรายไดที่มากขึ้นอยางยั่งยืน

รางวัลแด ี ร      วิภา อัมพุช ผูอํานวยการใหญบริหารสินคา บจก.เดอะมอลล กรุป ประธาน

พิธีเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลพนักงานนักกีฬา ีโรโตเกียวพาราลิมปก  ไดแก วิษณุ  

วดประดิษฐ, สายสุนีย  จะนะ และ อนุรักษ ลาววงษ โดยมี ณัฐศมน วงศกิตติพั น,  

ผุสดี พันธุมพันธ, อมร อมรกุล และคณะนักกีฬาโตเกียวพาราลิมปก  พนักงาน บจก. 

เดอะมอลล กรุป รวมแสดงความยินดี ที่ เดอะมอลล รามคําแหง    

จัดเต็มความอรอย บฟเฟตนานาชาติมื้อกลางวัน และ บารบีคิวบฟเฟตมื้อเย็น      

รงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน จัดเต็มความอรอย บุฟเฟตนานาชาติม้ือกลางวัน 

พิเศษ  บาท อาทิ ซุปครีมเห็ด สลัดพาสตา อกไกซอสพริกไทยดํา ซี่ โครงหมูบารบีคิว 

ซุปเย� อไผ ปลาสามรส ซูชิ 

หมูเทอริยากิ ตมแซบซี่โครงหมู 

ยําหมูยอ สมตํา สลัดบาร สวน

ม้ือเย็นเนนเปนบารบีคิวบุฟเฟต 

เพียงทานละ  บาท พรอม

ปลอดภั ยกับมาตรการการ

ปองกัน ที่หองอาหารเปรม

ประชากร โรงแรม มิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.

- -

พลังบญทิพยรวมสราง ครั้งที่  วัดพระ าตลําปางหลวง วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษา

กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ทิพยประกันภัย พรอมหนวยหนุมานทิพยจิตอาสา และ

กัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการพลังบุญทิพยรวมสราง คร้ังท่ี  เพ� ออุทิศถวายเปนพระราชกุศล

แด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวโดยกราบสักการะพระธาตุลําปางหลวง ซึ่ง

ภายในเปนที่ประดิษฐานของพระเกศา (เสนผม) และพระอัฐิธาตุจากพระนลา ขางขวา 

(หนาผาก) พระศอดานหนาและดานหลัง (ลําคอ) ของพระพุทธเจาและถวายผาหมองคพระธาตุ 

กราบสักการะพระเจาลานทอง นอกจากน้ียังกราบถวายจตุปจจัยไทยธรรม แดพระครูพิธานนพกิจ 

เจาอาวาสวัดพระธาตุลําปางหลวง รองเจาคณะอําเภอเกาะคา เพ� อความเปนสิริมงคลและ

สืบสานพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธาตุลําปางหลวง จ.ลําปาง

นายกรั มนตรีมอบรางวัลรั บาลดิจิทัลประจําป      

ย้ํา  แนวทางสําคัญมงพั นารั บาลดิจิทัลดาน ขอมูล แพลตฟอรมกลาง พั นาบคลากร

ภาครั      พลเอก ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานมอบรางวัลรัฐบาล

ดิจิทัลประจําป      แกหนวยงานภาครัฐที่มีการ

ปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง จํานวนทั้งสิ้น  รางวัล พรอมดวย 

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ดร.วีรพงศ ไชยเพิ่ม ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการสํานักงานพั นารัฐบาลดิจิทัล สุพจน เธียรวุ ิ ผูอํานวยการสํานักงานพั นา

รัฐบาลดิจิทัล ไอรดา เหลืองวิไล รองผูอํานวยการสํานักงานพั นารัฐบาลดิจิทัล และรักษา

การผูอํานวยการสถาบันพั นาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล อภิณหพร อังคกมลเศรษฐ รอง

ผูอํานวยการสํานักงานพั นารัฐบาลดิจิทัลและรักษาการตําแหนงผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 

ณัฐวัชร วรนพกุล รองผูอํานวยการสํานักงานพั นารัฐบาลดิจิทัล  พิชญา เทพรอด ผูชวย

ผูอํานวยการสํานักงานพั นารัฐบาลดิจิทัล จัดขึ้นโดย สํานักงานพั นารัฐบาลดิจิทัล (องคการ

มหาชน) หรือ  เพ� อเปนตนแบบที่ดีใหกับหนวยงานภาครัฐ ในวันที่  ธันวาคม  

ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพ

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย (มสวท.) จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ 

บุคคลคุณภาพแหงป โดยมี เกษม จันทรแกว 

(องคมนตรี) เปนประธานในพิธี มอบโล

เกียรติยศใหกับ นันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ 

กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่

บริหาร บริษัท เนเจอร เ ิรบ อินเตอร 

เนช่ันแนลโ ลด้ิง ผูนําดานสมุนไพรบํารุงรางกาย 

ในฐานะที่ ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ  

โดยไดผานการเสนอช� อ และกลั่นกรองจาก

คณะกรรมการใหเปนบุคคลคุณภาพตัวอยาง

ในภาคธุรกิจของใชสวนตัวและเวชภัณ  

เพ� อประกาศเกียรติคุณและเปนการยกยอง

บุคคลที่ประสบความสําเร็จในการดําเนิน

ชีวิต ทั้งชีวิตสวนตัว ชีวิตการทํางาน และ

การอุทิศตนทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ

สังคมและประเทศชาติในดานตาง  ซ่ึงสมควร

เปนแบบอยางที่ดีและควรคาตอการสงเสริม 

เพื่ อประกาศเชิดชู เกียรติยศแห่งความ

ภาคภูมิใจ ณ หองแกรนด บอลรูม ชั้น  

โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น ถนน

วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพ  เม� อวันที่  

ธันวาคม  ที่ผานมา

ดานคุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ 

กรรมการผูจัดการและเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เนเจอร เ ริบ อินเตอรเนช่ันแนล โ ลด้ิง 

ผูจัดจําหนายยาแคปซูลสมุนไพร ตรา   

เปดเผยวา การที่ ไดรับคัดเลือกใหไดรับ

รางวัลนี้ ถือเปนรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด

แกตนเองและวงศตระกูล ที่ ไดถูกยกยอง

ขึ้นบนทําเนียบเกียรติยศของมูลนิธิสภา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

(มสวท.) เปนครั้งที่  กับการเปนบุคคลผู

ประสบความสําเร็จในดานการงาน และการ

อุทิศตนเพ� อทําประโยชนแกสังคม ซึ่งรางวัล

ที่ ไดรับครั้งนี้ถือเปนกําลังใจสําคัญในการ

ดําเนินชีวิตและขับเคล� อนธุรกิจของบริษัท  

โดยมีนโยบายและอุดมการณที่มีความตั้งม่ัน

แนวแนในการทําธุรกิจควบคูไปพรอมกับการ

ทําคุณประโยชนเพ� อตอบแทนคืนสูสังคมไทย

ตอไป

 เนเจอร เ ิรบ รับรางวัลบคคลคณภาพแหงป  

จากมูลนิ ิสภาวิทยาศาสตรและเทค น ลยีแหงประเทศไทย (มสวท.)

เ ลิม ลองเทศกาลแหงความสขสงทายป

กับดินเนอรสุดพิเศษจากเชฟแอรเว แฟรรารด

ที่พระรามสี่ บิสโตร โรงแรมมณเ ียร สุรวงศ กรุงเทพ      

ผอนคลายความเม� อยลาระหวางวัน ดวยหมอนรองคอและเบาะเพ� อสุขภาพ  

  รุน    ที่มาพรอมกับดีไซนสุดนารัก ภายในบรรจุ   

คืนตัวไดดี ไมยุบตัวงาย รองรับน้ําหนักและสรีระของผูใชงานไดเปนอยางดี เนื้อผาทอขนสั้น

ใหสัมผัสนุม กระบวนการผลิตผาผานการรับรองตามมาตรฐาน -    

ดูแลทําความสะอาดงาย สามารถถอดปลอกแยกซักได ใน  ประกอบไปดวย เบาะ

พิงหลังแบบรองรับการพิงเต็มแผนหลัง เบาะพิงหลังแบบสั้น เบาะรองนั่งทรงกลม และหมอน

รองคอ หาซื้อไดแลววันนี้ที่โ มโปร ทุกสาขา หรือที่ . . .

ไอเท็มสําหรับชาวออฟฟศที่ตองมี 

จาก    คอลเลกชั่น 

หากคุณกําลังมองหาสถานที่ฉลอง

เทศกาลคริสตมาสและเคาทดาวนวันสิ้นป

ในบรรยากาศที่ ไมซ้ําใคร รงแรมมณเ ียร 

สรวงศ กรงเทพ  ขอแนะนําคอรสดินเนอร

สุดพรีเมียมที่ พระรามสี่ บิสโตร จัดเสิรฟ

ดินเนอร  คอรส จาก เชฟแอรเว แฟรรารด 

เชฟระดับมาสเตอรชาวฝรั่งเศส รังสรรคเมนู

คลาสสิก โดดเดนดวยเอกลักษณสไตลยูโรเปยน

กล่ินอายฝร่ังเศส ไมวาจะเปน - , 

       

,    , 

      

 เปนตน

มอบความประทับใจใหกับคนที่คุณรัก

ในคืนพิเศษ หรือปารตี้สงทายปกับกลุมเพ� อน

ในบรรยากาศสุดชิคดวยมื้อค่ําแหงความสุข 

พรอมด� มด่ําไวนรสเลิศที่บิสโตรบารแหงใหม

ใจกลางเมือง ราคา ,  ตอทาน เฉพาะ

วันที่ -  และ  ธันวาคมนี้ สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่ง โทร. - -

12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นายวีระว ิ อัคร ราดล ผอ.ศูนย

เมล็ดพัน ขาวสรา ร าน ี เปดเผยวา ศูนย

เมล็ดพันธุขาวสุราษ รธานีมีภารกิจหลัก คือ

ผลิตเมล็ดพันธุขาวทั้งชั้นพันธุขยายและช้ัน

พันธุจําหนาย ซึ่งแตละปมีเปาหมายการผลิต

อยูที่ ,  ตัน แบงเปน ขาว กข  และ ขาว

ปทุมธานี  แตในป  จะเพ่ิมเปาหมาย เปน 

,  ตัน เปนภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามศักยภาพ

ของโรงงานที่ ไดมีการปรับปรุง ทั้งนี้ศูนย มี

ในสวนภารกิจที่เปนนโยบายของรัฐบาล คือ 

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 

ซึ่งดําเนินการตั้งแตป  มีอยู  จังหวัดท่ี

ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุราษ รธานี ไปดําเนินการ

สงเสริม คือ จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษ รธานี 

มีพื้นที่รวมโครงการ  ประมาณ ,  ไร 

ศูนยเมล็ดพันธุขาวสุราษ รธานีใหการสนับสนุน

ใหความรูกับเกษตรกรในการจัดทําแปลงผลิต

เมล็ดพันธุ ไวใชเอง สนับสนุนเมล็ดพันธุ ให

กับเกษตรกรกลุมนาแปลงใหญตาง ซึ่งเปน

โครงการที่รัฐบาลจัดสรรใหแตละปอยูแลว 

ซึ่งแตละกลุมรัฐบาลจัดสรรให  ปติดตอกัน 

ซึ่งรวมทั้งหมดของศูนยสุราษ รตั้งแตป  

จนถึงปจจุบันมีทั้งหมด  แปลง 

สิ่งสําคัญที่กรมการขาว โดยศูนยเมล็ด

พันธุขาวสุราษ รธานี ใหความเอาใจใสเกษตรกร

มากท่ีสุดคือการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตขาว ซ่ึงส่ิงท่ีจะเก้ือหนุนใหเปนไปตาม

เปาหมายมีหลัก  ประการ คือ ประการแรก 

เร� องเมล็ดพันธุ ซึ่งกรมการขาวมีการผลิต

เมล็ดพันธุทั้งพันธุหลักและพันธุขยาย เมล็ด

พันธุขาวที่ดีทําใหคุณภาพการผลิตในแปลง

นาดีข้ึน คุณภาพขาวเปลือกดีข้ึน มีความตานทาน

ตอโรคและแมลง ลดตนทุนการบริหารจัดการ

สวนนี้ เกษตรกรจึงมีรายไดเพิ่มขึ้น พรอมกันนี้ 

ยังไดสงเสริมใหเกษตรกรปฏิบัติตามแนวทาง 

 ตองทํา  ตองลด ไดแก ตองใชเมล็ดพันธุ

ท่ีมีคุณภาพผานการรับรองพันธุจากกรมการขาว

ตองทํานาไมเกินปละ  คร้ัง ตองมีการจดบันทึก  

สวนตองลดประกอบดวย ตองลดอัตราการใช

เมล็ดพันธุขาวจากเดิมใช -  กก./ไร เหลือเพียง 

-  กก./ไร ลดการใชปุยเคมี ลดการใชสารเคมี

ประการท่ีสอง คือการถายทอดองคความรู

และเทคโนโลยีการผลิตขาว ศูนยเมล็ดพันธุ

ขาวสุราษ รธานี มีเจาหนาที่คอยถายทอด

องคความรูเร� องขาวตั้งแตกระบวนการผลิต

ในแปลงนาจนถึงการเก็บเก่ียวตลอดจนวิทยาการ

หลังการเก็บเก่ียว เพ� อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ

ตรงตามความตองการของตลาด ประการสุดทาย 

คือการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต ศูนย

สงเสริมและสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

ศูนยเมล็ดพัน ขาวสรา ร านี ชูมาตรการ

ชวยนาแปลงใหญลดตนทนการผลิต เพิ่มประสิท ิภาพผลผลิต

และการผลิตขาว ตามมาตรฐาน  ดาน  

เพ� อแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

การเพ่ิมมูลคาขาว การบริหารจัดการ และการตลาด 

ใหสามารถแกไขปญหาตาง  ของกลุม รวมท้ัง

เตรียมการพั นาเกษตรกรแปลงใหญเขาสู

การตรวจรับรอง เพ่ิมมูลคาสินคาขาวโดยการยก

ระดับมาตรฐานการผลิตขาวคุณภาพ การฝก

อบรมใหความรูดานการผลิตใหไดตามมาตรฐาน 

 การย� นขอรับรองมาตรฐาน  สงผลให

เกษตรกรที่เปนสมาชิกนาแปลงใหญสามารถ

เพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตขาว มีความปลอดภัย

ตอตนเองและผูบริโภค ผลผลิตเพิ่มขึ้น ขาว

คุณภาพดีสรางรายไดที่มากขึ้นอยางยั่งยืน

รางวัลแด ี ร      วิภา อัมพุช ผูอํานวยการใหญบริหารสินคา บจก.เดอะมอลล กรุป ประธาน

พิธีเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลพนักงานนักกีฬา ีโรโตเกียวพาราลิมปก  ไดแก วิษณุ  

วดประดิษฐ, สายสุนีย  จะนะ และ อนุรักษ ลาววงษ โดยมี ณัฐศมน วงศกิตติพั น,  

ผุสดี พันธุมพันธ, อมร อมรกุล และคณะนักกีฬาโตเกียวพาราลิมปก  พนักงาน บจก. 

เดอะมอลล กรุป รวมแสดงความยินดี ที่ เดอะมอลล รามคําแหง    

จัดเต็มความอรอย บฟเฟตนานาชาติมื้อกลางวัน และ บารบีคิวบฟเฟตมื้อเย็น      

รงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน จัดเต็มความอรอย บุฟเฟตนานาชาติม้ือกลางวัน 

พิเศษ  บาท อาทิ ซุปครีมเห็ด สลัดพาสตา อกไกซอสพริกไทยดํา ซี่ โครงหมูบารบีคิว 

ซุปเย� อไผ ปลาสามรส ซูชิ 

หมูเทอริยากิ ตมแซบซี่โครงหมู 

ยําหมูยอ สมตํา สลัดบาร สวน

ม้ือเย็นเนนเปนบารบีคิวบุฟเฟต 

เพียงทานละ  บาท พรอม

ปลอดภั ยกับมาตรการการ

ปองกัน ที่หองอาหารเปรม

ประชากร โรงแรม มิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.

- -

พลังบญทิพยรวมสราง ครั้งที่  วัดพระ าตลําปางหลวง วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษา

กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ทิพยประกันภัย พรอมหนวยหนุมานทิพยจิตอาสา และ

กัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการพลังบุญทิพยรวมสราง คร้ังท่ี  เพ� ออุทิศถวายเปนพระราชกุศล

แด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวโดยกราบสักการะพระธาตุลําปางหลวง ซึ่ง

ภายในเปนที่ประดิษฐานของพระเกศา (เสนผม) และพระอัฐิธาตุจากพระนลา ขางขวา 

(หนาผาก) พระศอดานหนาและดานหลัง (ลําคอ) ของพระพุทธเจาและถวายผาหมองคพระธาตุ 

กราบสักการะพระเจาลานทอง นอกจากน้ียังกราบถวายจตุปจจัยไทยธรรม แดพระครูพิธานนพกิจ 

เจาอาวาสวัดพระธาตุลําปางหลวง รองเจาคณะอําเภอเกาะคา เพ� อความเปนสิริมงคลและ

สืบสานพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธาตุลําปางหลวง จ.ลําปาง

นายกรั มนตรีมอบรางวัลรั บาลดิจิทัลประจําป      

ย้ํา  แนวทางสําคัญมงพั นารั บาลดิจิทัลดาน ขอมูล แพลตฟอรมกลาง พั นาบคลากร

ภาครั      พลเอก ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานมอบรางวัลรัฐบาล

ดิจิทัลประจําป      แกหนวยงานภาครัฐที่มีการ

ปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง จํานวนทั้งสิ้น  รางวัล พรอมดวย 

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ดร.วีรพงศ ไชยเพิ่ม ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการสํานักงานพั นารัฐบาลดิจิทัล สุพจน เธียรวุ ิ ผูอํานวยการสํานักงานพั นา

รัฐบาลดิจิทัล ไอรดา เหลืองวิไล รองผูอํานวยการสํานักงานพั นารัฐบาลดิจิทัล และรักษา

การผูอํานวยการสถาบันพั นาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล อภิณหพร อังคกมลเศรษฐ รอง

ผูอํานวยการสํานักงานพั นารัฐบาลดิจิทัลและรักษาการตําแหนงผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 

ณัฐวัชร วรนพกุล รองผูอํานวยการสํานักงานพั นารัฐบาลดิจิทัล  พิชญา เทพรอด ผูชวย

ผูอํานวยการสํานักงานพั นารัฐบาลดิจิทัล จัดขึ้นโดย สํานักงานพั นารัฐบาลดิจิทัล (องคการ

มหาชน) หรือ  เพ� อเปนตนแบบที่ดีใหกับหนวยงานภาครัฐ ในวันที่  ธันวาคม  

ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพ

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย (มสวท.) จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ 

บุคคลคุณภาพแหงป โดยมี เกษม จันทรแกว 

(องคมนตรี) เปนประธานในพิธี มอบโล

เกียรติยศใหกับ นันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ 

กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่

บริหาร บริษัท เนเจอร เ ิรบ อินเตอร 

เนช่ันแนลโ ลด้ิง ผูนําดานสมุนไพรบํารุงรางกาย 

ในฐานะที่ ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิ  

โดยไดผานการเสนอช� อ และกลั่นกรองจาก

คณะกรรมการใหเปนบุคคลคุณภาพตัวอยาง

ในภาคธุรกิจของใชสวนตัวและเวชภัณ  

เพ� อประกาศเกียรติคุณและเปนการยกยอง

บุคคลที่ประสบความสําเร็จในการดําเนิน

ชีวิต ทั้งชีวิตสวนตัว ชีวิตการทํางาน และ

การอุทิศตนทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ

สังคมและประเทศชาติในดานตาง  ซ่ึงสมควร

เปนแบบอยางที่ดีและควรคาตอการสงเสริม 

เพื่ อประกาศเชิดชู เกียรติยศแห่งความ

ภาคภูมิใจ ณ หองแกรนด บอลรูม ชั้น  

โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น ถนน

วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพ  เม� อวันที่  

ธันวาคม  ที่ผานมา

ดานคุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ 

กรรมการผูจัดการและเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เนเจอร เ ริบ อินเตอรเนช่ันแนล โ ลด้ิง 

ผูจัดจําหนายยาแคปซูลสมุนไพร ตรา   

เปดเผยวา การที่ ไดรับคัดเลือกใหไดรับ

รางวัลนี้ ถือเปนรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด

แกตนเองและวงศตระกูล ที่ ไดถูกยกยอง

ขึ้นบนทําเนียบเกียรติยศของมูลนิธิสภา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

(มสวท.) เปนครั้งที่  กับการเปนบุคคลผู

ประสบความสําเร็จในดานการงาน และการ

อุทิศตนเพ� อทําประโยชนแกสังคม ซึ่งรางวัล

ที่ ไดรับครั้งนี้ถือเปนกําลังใจสําคัญในการ

ดําเนินชีวิตและขับเคล� อนธุรกิจของบริษัท  

โดยมีนโยบายและอุดมการณที่มีความตั้งม่ัน

แนวแนในการทําธุรกิจควบคูไปพรอมกับการ

ทําคุณประโยชนเพ� อตอบแทนคืนสูสังคมไทย

ตอไป

 เนเจอร เ ิรบ รับรางวัลบคคลคณภาพแหงป  

จากมูลนิ ิสภาวิทยาศาสตรและเทค น ลยีแหงประเทศไทย (มสวท.)

เ ลิม ลองเทศกาลแหงความสขสงทายป

กับดินเนอรสุดพิเศษจากเชฟแอรเว แฟรรารด

ที่พระรามสี่ บิสโตร โรงแรมมณเ ียร สุรวงศ กรุงเทพ      

ผอนคลายความเม� อยลาระหวางวัน ดวยหมอนรองคอและเบาะเพ� อสุขภาพ  

  รุน    ที่มาพรอมกับดีไซนสุดนารัก ภายในบรรจุ   

คืนตัวไดดี ไมยุบตัวงาย รองรับน้ําหนักและสรีระของผูใชงานไดเปนอยางดี เนื้อผาทอขนสั้น

ใหสัมผัสนุม กระบวนการผลิตผาผานการรับรองตามมาตรฐาน -    

ดูแลทําความสะอาดงาย สามารถถอดปลอกแยกซักได ใน  ประกอบไปดวย เบาะ

พิงหลังแบบรองรับการพิงเต็มแผนหลัง เบาะพิงหลังแบบสั้น เบาะรองนั่งทรงกลม และหมอน

รองคอ หาซื้อไดแลววันนี้ที่โ มโปร ทุกสาขา หรือที่ . . .

ไอเท็มสําหรับชาวออฟฟศที่ตองมี 

จาก    คอลเลกชั่น 

หากคุณกําลังมองหาสถานที่ฉลอง

เทศกาลคริสตมาสและเคาทดาวนวันสิ้นป

ในบรรยากาศที่ ไมซ้ําใคร รงแรมมณเ ียร 

สรวงศ กรงเทพ  ขอแนะนําคอรสดินเนอร

สุดพรีเมียมที่ พระรามสี่ บิสโตร จัดเสิรฟ

ดินเนอร  คอรส จาก เชฟแอรเว แฟรรารด 

เชฟระดับมาสเตอรชาวฝรั่งเศส รังสรรคเมนู

คลาสสิก โดดเดนดวยเอกลักษณสไตลยูโรเปยน

กล่ินอายฝร่ังเศส ไมวาจะเปน - , 

       

,    , 

      

 เปนตน

มอบความประทับใจใหกับคนที่คุณรัก

ในคืนพิเศษ หรือปารตี้สงทายปกับกลุมเพ� อน

ในบรรยากาศสุดชิคดวยมื้อค่ําแหงความสุข 

พรอมด� มด่ําไวนรสเลิศที่บิสโตรบารแหงใหม

ใจกลางเมือง ราคา ,  ตอทาน เฉพาะ

วันที่ -  และ  ธันวาคมนี้ สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่ง โทร. - -

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๓๙/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวอภิญญา ภูผานี หรือฟาเรทเตรท กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสิน ตกเปนของแผนดิน ตามพ

ระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบ

มาตรา ๕๑

 ศาลนัด นัดไตสวนคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา 

๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง ขอใหศาลมีคําส่ังใหนําทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด 

ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการส่ังใหทรัพยสินทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา (บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๓๓๗๙๒ หนาสํารวจ ๕๗๓๗ 

ตําบลปาหวายน่ัง อําเภอ

บานฝาง จังหวัดขอนแกน เน้ือท่ี 

๑ งาน ๒๑ ๒ สวน ๑๐ ตารางวา

- นางเปตง

ภูผานี

๒๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓)

๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

๒๙๖๑๓ หนาสํารวจ ๔๑๒๖ 

ตําบลปาหวายน่ัง อําเภอ

บานฝาง จังหวัดขอนแกน เน้ือท่ี 

๘๕ ตารางวา

- นางสาว

อนุธิดา 

หารคําตัน

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓)

๓ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาบานแอนดบี

ยอนด ขอนแกนเลขท่ีบัญชี 

๐๑๘๘๐๓๘๔๖๘ช� อบัญชี นางสาว

อภิญญา ภูผานี 

- นางสาว

อภิญญา 

ภูผานี

๑๕,๓๕๒.๖๖ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

 

๔ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็น

ทรัลพลาซา ขอนแกน เลขท่ี

บัญชี ๐๖๙๘๖๓๗๕๕๒ช� อบัญชี 

นางสาวดาริการ ภูผานี 

- นางสาว

ดาริการ 

ภูผานี

๘๖.๔๗ บาท 

(ณ วันที่ ๖ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๕ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาบาน

แอนดบียอนด ขอนแกน เลขท่ี

บัญชี ๐๓๖๑๘๔๔๐๑๗ ช� อบัญชี 

นางสาวดาริการ ภูผานี 

- นางสาว

ดาริการ 

ภูผานี

๘,๖๓๘.๓๕ บาท 

(ณ วันที่ ๖ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๖ เงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาบานทุม เลขท่ีบัญชี 

๙๘๓๕๔๔๕๑๒๕ ช� อบัญชี 

นางเปตง ภูผานี 

- นางเปตง

ภูผานี

๒,๙๕๑.๓๑ บาท 

(ณ วันที่ ๑๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

เพ� อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขาอําเภอบานฝาง

เลขท่ีบัญชี ๐๒๐๐๔๓๐๖๔๕๕๘ 

ช� อบัญชี นางเปตง ภูผานี 

- นางเปตง

ภูผานี

๑๐,๒๙๘.๙๗ บาท 

(ณ วันที่ 

๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๔)

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา

ถนนเทพารักษเลขที่บัญชี ๑๙๙-

๕-๕๖๐๔๑-๒ ช� อบัญชี นางสาว

วาสนา แปยอ 

- นางสาว

วาสนา

แปยอ

๑๑,๒๘๑.๐๔ 

บาท (ณ วันที่ ๖ 

กันยายน ๒๕๖๔)

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขาบิ๊กซี ขอนแกน

เลขที่บัญชี ๘๐๘๒๔๒๔๖๘๔ 

ช� อบัญชี นางรัตตนา ไวทยกุล

- นางรัตตนา

ไวทยกุล

๑๓๗,๐๙๓.๓๑ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๙ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๖๓๕,๗๐๒.๑๑ บาท 

(หกแสนสามหม� นหาพันเจ็ดรอยสองบาทสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อขอใหศาลมีคําส่ังใหนํา

ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระความผิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย แทนการส่ังใหทรัยสิน

ตกเปนของแผนดิน รายนางสาวอภิญญา ภูผานี หรือฟาเรทเตรท กับพวก 

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายนินนาท จรรยา)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
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13ขาวประชาสัมพันธ

อภิเชษ ์ ศรีวั นประภา ผู้ช่วย

ประธ�นเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยปฏิบัติก�รและรักษ�

ก�รรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นก�ร

ตล�ด กลุ่มบริษัท คิง เพ�เวอร์ จัดแคมเปญ 

“     

     , 

    ” 

ฉลองสนุกทุกก�รช้อป ส่งคว�มสุขรับ

วันปีใหม่ให้ม�กกว่�เดิม ระหว่�งวันที่  

ธันว�คม   มกร�คม  ให้คุณช้อป

สุดคุ้ม มีไฟลต์บินหรือไม่มีไฟลต์บินก็ช้อปได้ 

พร้อมกิจกรรมม�กม�ยให้เพลิดเพลินระ

หว่�งช้อป ฉลองคริสต์ม�สไปกับขบวน

พ�เหรด    ทุกวัน ศุกร์ 

 อ�ทิตย์ วันที่  ธันว�คม   มกร�คม 

 ที่ คิง เพ�เวอร์ ร�งน้ำ� และศรีว�รี 

(เฉพ�ะเส�ร์  อ�ทิตย์ และวันหยุดพิเศษ)

ขึ้นชื่อว่�เป็นแบรนดเคร่ืองเสียง

ระดับพรีเมียมไลฟสไตล์จ�กเดนม�ร์ก 

แบงค์ แอนด์ โอล�ฟเซ่น (   ) 

ท่ีครบครันท้ังฟังก์ช่ันคุณภ�พด้�นภ�พ เสียง 

เทคโนโลยีล้ำ�สมัย ผสมผส�นกับดีไซน์

เรียบหรูเหนือก�ลเวล� ล่�สุดผู้บริห�รหนุ่ม 

ทรงพล บุ ลาโภ ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท บุ ลาโภ จำากัด เร่งเดินหน้�ขย�ย

สโตร์แห่งใหม่ล่�สุดเอ�ใจคนเมือง ณ เซ็นทรัล

เอ็มบ�สซี่ เตรียมมอบประสบก�รณ์เหนือ

ระดับพร้อมตอบโจทย์ไลฟสไตล์ทุกคนทุกเพศ 

ทุกวัยอย่�งเต็มรูปแบบ แถมจัดเต็มคอลเลคช่ัน 

ต้ังแต่ลำ�โพงและหูฟังรุ่นพกพ� ลำ�โพงบลูทูธ 

รวมถึงหัวใจของแบรนด์ คือ โ มเธียเตอร์ 

ท่ีจะยกระดับประสบก�รณ์ภ�พและเสียงในบ้�น 

ให้ผู้ ใช้ได้สัมผัสกับคว�มบันเทิงระดับโลก 

เรียกได้ว่�เป็นก�รเปดประสบก�รณ์ไลฟสไตล์

ก�รใช้ชีวิตในบ้�นของคนไทย ด้วยดีไซน์ที่

นำ�เอ�ศิลปะและนวัตกรรมม�ผสมผส�นได้

อย่�งกลมกลืนเลยทีเดียว

เอม บี เค ลฟ ประกันชีวิ  จัดโปร

โมชั่นต้อนรับปีใหม่ให้ลูกค้�มีเงินไว้ใช้จ่�ย 

กับแคมเปญ “กรมธรรม์   กู้ง่�ย 

ได้ชัวร์” เพียงนำ�กรมธรรม์ที่ลูกค้�ถืออยู่ม�

กู้เงินกับบริษัท   โดยอนุมัติไวภ�ยใน  

วัน ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง  พร้อมรับฟรี  

กระเป�เดินท�งขน�ด  นิ้ว  ใบ เมื่ อกู้

เงินจ�กกรมธรรม์ ,  บ�ท ข้ึนไป หรือ 

กู้เงินจ�กรรมธรรม์ ตั้งแต่ ,  บ�ทข้ึน

ไป (ไม่เกิน ,  บ�ท) รับฟรี  ร่มพับ 

   คัน เพียงส่งเอกส�รขอกู้เงิน

จ�กกรมธรรม์ภ�ยในวันที่  ธันว�คม 

 นี้เท่�นั้น ลูกค้�ส�ม�รถสอบถ�มร�ย

ละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม โทร.    

ใน วันจันทร์  ศุกร์ เวล� .   .  น. 

    หรือ   

. .   

บลู ดมอนด์ โกรเวอร์ส จัดโปรโม

ช่ันลดร�ค�ต้�นลมหน�วด้วยเครื่ องดื่ มน้ำ�

นมอัลมอนด์ขน�ดใหญ่ ที่อิ่มคุ้มค่�ในร�ค�

สบ�ยกระเป�แถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภ�พ 

เพร�ะอุดมด้วยแคลเซียมและวิต�มินอี มี

แคลอรี่และไขมันต่ำ� ปร�ศจ�กแลคโตส

และถ่ัวเหลือง พร้อมให้เลือกดื่ มท้ัง  รสช�ติ 

ได้แก่ รสออริจินอล สูตรไม่เติมน้ำ�ต�ล รส

ว�นิลล� รสช็อกโกแลต รสมัทฉะ และ

รสล�เต้ ในขน�ด  มิลลิลิตร เพียง 

 บ�ท จ�กร�ค�ปกติกล่องละ  บ�ท 

โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่    ธันว�คม 

เฉพ�ะที่โกลเด้น เพลซ ทุกส�ข� สอบถ�ม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  

หรือติดต�มข่�วส�รและกิจกรรมต่�ง  ได้ที่ 

. . /  

และ  

ศูนย์การคาเดอะ นน์ เ นเ อร์ วิานนท์  

เอ�ใจน้อง  หนู  และคนรักสัตว์ เนรมิต

โลกของคนรักสัตว์เลี้ยง ม�ไว้ใจกล�งศูนย์

ก�รค้�  ในง�น “เพ็ท ค�ร์นิวัล ” 

(   ) ภ�ยในง�นพบกับ

ขบวนสัตว์เลี้ยงน่�รัก น้องหม� น้องแมว  

และสัตว์แปลกห�ย�ก สุดน่�รักที่ม�เผย

โฉมให้ชื่ นชมและเรียนรู้อย่�งใกล้ชิด  อ�ทิ  

กระต่�ย แกะ  หนูแกสบี้ ไก่ซิวกี้ กว�งด�ว 

หนู ิปโป รวมถึงงูเหลือมสุดเชื่ อง และ นก

อีกหล�กหล�ยส�ยพันธุ์  และร่วมสนุกไป

กับกิจกรรมหรรษ� ทั้งเกมส์ตักปล�เ �  

โชว์คว�มส�ม�รถน้องหม�   ม�ย�กล และ

คอมม�ดี้โชว์ วันนี้    ธันว�คม เวล� 

.  น.  .  น. บริเวณ ล�นไนน์ 

สแควร์ (  ) ศูนย์ก�รค้�เดอะ

ไนน์ เซ็นเตอร์ ติว�นนท์ พิเศษ  เพียงกด 

      

    และ เพิ่มเพื่ อน  

  รับฟรี  อ�ห�ร

สัตว์สำ�หรับป้อนสัตว์เล้ียงท่ีชื่ นชอบได้ทุกวัน  

(จำ�กัดสิทธิ  สิทธิ /วัน /จำ�นวนรวม   

สิทธิ / ตลอดร�ยก�ร )

โอก�สดี  สำ�หรับเย�วชนที่สนใจ

ด้�นดนตรีม�ถึงแล้ว วิทยาลัยดน รีและ

ศิลปะการแสดง    

  เปดสอบชิงทุนก�รศึกษ�และสอบ

ตรงหลักสูตรมัธยมปล�ยส�ข�ศิลป ดนตรี

และศิลป นิเทศ หลักสูตรน้ี เป็นก�รต่อยอด

พัฒน�พื้นฐ�นคว�มคิดท�งดนตรีอย่�งถูก

วิธีสำ�หรับนักเรียนที่มีคว�มสนใจในระดับ

อุดมศึกษ� ท�งด้�นดนตรี, ก�รแสดง, 

ดุริย�งคศิลป, คณะศิลปกรรมศ�สตร์ และ

นิเทศศ�สตร์ทุกแขนง โดยนักเรียนจะได้

เรียนรู้ง�นทั้งเบื้องหน้�และเบื้องหลัง

ของวงก�รบันเทิง ทั้งภ�คทฤษฎีและภ�ค

ปฏิบัติอย่�งเข้มข้นสอนโดยอ�จ�รย์ที่มี

ประสบก�รณ์ ในวงก�รบันเทิงและเป็น

อ�จ�รย์ให้แก่ศิลปนชื่ อดังม�กม�ยสำ�หรับ

ผู้ท่ีสนใจส�ม�รถสองตรงและสำ�หรับผู้ที่มี

คว�มส�ม�รถพิเศษ ส�ม�รถเข้�ม�สมัคร

ออดิชั่นสอบชิงทุนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป

สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่ .

. .  โทร. หรือ 

  

เคที ี  หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย 

เอ�ใจคนชอบแต่งบ้�นต้อนรับเทศก�ลปีใหม่   

รับสิทธิพิเศษเมื่ อช้อปเฟอร์นิเจอร์ และ

อุปกรณ์ตกแต่งบ้�นท่ีอิเกีย “ ” ทุกส�ข� 

หรือช้อปผ่�นออนไลน์ . . /  

รับสิทธิผ่อนชำ�ระ  น�นสูงสุด  เดือน 

พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด ,  บ�ท 

เมื่ อมียอดใช้จ่�ยตั้งแต่ ,   ,  

บ�ทขึ้นไป และแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม

สูงสุดอีก  เมื่ อใช้คะแนน  

 ทุก ,  คะแนน ในก�รแลกรับ 

(คะแนนสูงสุดที่ใช้ต้องไม่เกินยอดใช้จ่�ย

ต่อเซลส์สลิป) ตั้งแต่วันที่  พฤศจิก�ยน 

   กุมภ�พันธ์  ผู้สนใจ

ส�ม�รถสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

   หรือเว็บไซต์ 

. . .  สมัครบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์

บริก�รสม�ชิก “เคทีซี ทัช” ทุกส�ข�ท่ัวประเทศ 

หรือคลิกลิงค์ // . /

ย�มส�ยลมหน�วม�เยือน โรงแรม

แคนทารี ิลส์ เชียง หม่ ในเครือเคป 

แอนด์ แคนท�รี โ เทลส์ โรงแรมหรูระดับ 

 ด�ว ใจกล�งเมืองเชียงใหม่ ต้ังอยู่บนถนน

นิมม�นเหมินทร์ ขอชวนคุณและครอบครัว

เตรียมเก็บกระเป�เดินท�งไปสัมผัสลม

หน�วท่�มกล�งสถ�นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ของเชียงใหม่ อิ่มบุญกับก�รไหว้พระขอพร

วัดพระธ�ตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์ วรมห�วิห�ร 

ชมดอกไม้บ�นรับส�ยลมหน�วของพระ

ตำ�หนักภูพิงคร�ชนิเวศน์ เดินเล่นย่�น

ประตูเมืองเก่�ท่�แพ หรือแวะร้�นรวงเก๋  

สุดชิคบนถนนนิมม�นเหมินทร์ อิ่มท้องกับ

อ�ห�รอร่อยหล�กหล�ย และพักผ่อนหลับ

สบ�ยในห้องพักเรียบหรู ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น 

ทันสมัย ขน�ดกว้�งขว�ง พร้อมห้องน่ังเล่น 

โต๊ะรับประท�นอ�ห�ร มุมทำ�อ�ห�รรวมอุปกรณ์

พ้ืนฐ�น และส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกครบครัน

โรงแรมแคนท�รี ิลส์ เชียงใหม่ 

จัดโปรโมช่ันห้องพักร�ค�พิเศษต้อนรับลม

หน�ว “   ” มอบเป็น

ของขวัญสุดหรูให้กับตัวคุณเองเพื่ อเร่ิมต้น

ปีใหม่ด้วยคว�มสุข พักผ่อนอย่�งสะดวกสบ�ย 

และเพลิดเพลินกับส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวก

สำ�หรับก�รพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุด ด้วย

ห้องพักหล�กหล�ยสไตล์ ทั้งห้องพักสตูดิโอ 

สวีต (  ), ห้องพักสวีตขน�ด  

ห้องนอน (   ) และห้องพัก

สวีตขน�ด  ห้องนอน (   ) 

ในร�ค�เริ่มต้นเพียงคืนละ ,  บ�ท

สุทธิ/ห้อง พร้อมอ�ห�รเช้�สำ�หรับ  ท่�น 

และบริก�รฟรี  สำ�รองห้องพักได้แล้ว

ตั้งแต่วันนี้   ธันว�คม และเข้�พักได้

เสวนาสู ุน      ดร.นพ.พรเทพ ศิริวน�รังสรรค์ กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมก�ร

กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)น�ยช�ติวุฒิ วังวล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักสนับสนุน

ก�รควบคุมปัจจัยเสี่ยงท�งสุขภ�พ สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) 

ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) องค์ก�ร

บริห�รส่วนจังหวัดลำ�พูน และภ�คีเครือข่�ย จัดง�นเสวน�ห้องเรียนสู้ฝุ่นกับโอก�สและคว�ม

ท้�ท�ย โดยมีผู้แทนจ�กภ�คส่วนต่�ง  ท้ังภ�คร�ชก�ร ภ�ควิช�ก�ร ภ�ควิช�ชีพ ภ�คก�รศึกษ� 

ภ�คประช�สังคม และภ�คเอกชนกว่�  คน ณ โรงแรมจ�มจุรีรีสอร์ท จ.ลำ�พูน

เพาะพันธุ์ดี    เดินหนานำานวั กรรมดิจิทัล ่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิ

และสังคม     บริษัท โทรคมน�คมแห่งช�ติ จำ�กัด (มห�ชน) หรือ  เปดตัว “โครงก�ร

เพ�ะพันธุ์ดี   ” โดยมี พยนต์  อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพิจิตร และ 

น�ว�อ�ก�ศเอก สมศักดิ ข�วสุวรรณ์ กรรมก�รและรักษ�ก�รกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท 

โทรคมน�คมแห่งช�ติ หรือ  เป็นประธ�นและร่วมเป็นสักขีพย�น ในพิธีลงน�มบันทึก

ข้อตกลงคว�มร่วมมือสนับสนุนโครงก�ร “เพ�ะพันธุ์ดี   ” ระหว่�ง โรงเรียน

เทศบ�ล  ส�ธิตมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบูรณ์ เทศบ�ลเมืองตะพ�นหิน และ  เพื่ อ

สร้�งชุมชนต้นแบบในก�รใช้เทคโนโลยี  เพื่ อให้ชุมชนเข้มแข็ง และส�ม�รถแบ่งปันองค์

คว�มรู้คว�มสำ�เร็จให้กับชุมชนอื่ น หรือพัฒน�เป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป สนองนโยบ�ย

ประเทศไทย .  ของรัฐบ�ล ณ โรงเรียนเทศบ�ล  ส�ธิตมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบูรณ์ 

อำ�เภอตะพ�นหิน จังหวัดพิจิตร  

           คดีหมายเลขดำาที่ ผบ๔๘๔๖/๒๕๖๒

ประกาศศาลจังหวัดหนองบัวลำาภู

เรื่อง  คำ�สั่งอนุญ�ตให้ดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม

………………………………………………….…

 

       น�ยณัฐนันท์  โพธิพะวง  ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน           โจทก ์

   ระหว่าง      

        บริษัท เจียไต๋ จำ�กัด             จำาเลย

 

 โจทก์ที่ ๑ น�งส�วณัฐนันท์ โพธิพะวง อยู่ที ่เลขที่ ๗๙ หมู่ ๒ ตำ�บลดงสวรรค์ อำ�เภอน�กล�ง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู และโจทก์ที่ ๒ 

น�ยประจวบ ไชยมณี อยู่ที่เลขที่ ๒๕/๑๕ หมู่ ๙ ตำ�บลดงสวรรค์ อำ�เภอน�กล�ง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

 จำ�เลย บริษัท เจียไต๋ จำ�กัด อยู่ที่เลขที่ ๑ ซอยสุขุมวิท ๖๐ แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมห�นคร

 ทน�ยคว�มฝ่�ยโจกท์ มี ๓ ท่�น คือ น�ยเฉลิมพงษ์ กลับดี , น�งส�วศรินธร อ๋องสมหวัง และน�ยสิษฐวัศ พ�คินสกุลพัฒน์ มีท่ีอยู่ท่ีสำ�นักง�นเดียวกัน 

คือ เลขท่ี ๔/๒ ถนนพญ�ไท ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพมห�นคร โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๓๙ ๕๕๗๓ , ๐๖ ๕๖๖๙ ๖๕๐๕ , ๐๘ ๖๓๓๙ ๕๘๕๗ 

คำาฟ้องโดยย่อและลักษณะกลุ่ม

 คดีนี้ โจทก์ทั้งสองได้ยื่นฟ้องจำ�เลยว่� โจทก์ทั้งสองและสม�ชิกกลุ่มอีก ๑๔ คน มีลักษณะเฉพ�ะที่เหมือนกันของกลุ่ม คือ เป็นผู้บริโภคที่ ได้รับ

คว�มเสียห�ยจ�กก�รใช้ผลิตภัณฑ์ย�ฆ่�หญ้�ของจำ�เลย ซึ่งมีส�รพ�ร�ควอตไดคลอไรด์ผสมอยู่ มีชื่อท�งก�รค้�ว่� “ก๊อกโซน” จำ�เลยผลิตและจำ�หน่�ยสินค้�

ดังกล่�วให้แก่ประช�ชนโดยทั่วไปโดยก�รโฆษณ�ผ่�นสื่อออนไลน์และตัวแทนจำ�หน่�ยให้เชื่อว่�เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของจำ�เลยแล้วจะปลอดภัยต่อสุขภ�พและ

ร่�งก�ยและทำ�ให้ได้ผลผลิตที่ดี จนทำ�ให้ โจทก์ทั้งสองและสม�ชิกกลุ่มหลงเชื่อจึงซื้อผลิตภัณฑ์ของจำ�เลยม�ใช้ ปร�กฏว่� เกิดป่วยเป็นโรคเนื้อเน่� อันเกิดจ�ก

ก�รแพ้ส�รเคมีชื่อ พ�ร�ควอตไดคลอไรด์ ที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของจำ�เลย ซึ่งมีคำ�เตือนที่บกพร่อง ข�ดก�รให้ข้อมูลที่จำ�เป็นเพียงพอสำ�หรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 

โจทก์ทั้งสองและสม�ชิกกลุ่มต้องเข้�รับก�รรักษ�จ�กแพทย์ แต่อ�ก�รยังไม่ห�ยเป็นปกติ ก�รกระทำ�ของจำ�เลยก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อร่�งก�ย อน�มัย 

จิตใจ ของโจทก์ทั้งสองและสม�ชิกกลุ่ม

 โจทก์ทั้งสองมีคำ�ขอให้จำ�เลยชดใช้ค่�เสียห�ยให้ โจทก์ที่ ๑ เป็นเงินจำ�นวน ๗๔๐,๐๐๐ บ�ท ให้ โจทก์ที่ ๒ เป็นเงินจำ�นวน ๖๗๕,๐๐๐ บ�ท 

พร้อมดอกเบี้ยอัตร�ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินที่ต้องชำ�ระแก่โจทก์แต่ละคนนับถัดจ�กวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่�จะชำ�ระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง และให้จำ�เลย

ชดใช้ค่�สินไหมทดแทนและค่�เสียห�ยแก่สม�ชิกกลุ่มต�มคว�มเสียห�ยแต่ละคน ดังนี้ 

 ๑. ค่�รักษ�ตัวจ�กก�รใช้ผลิตภัณฑ์ของจำ�เลย ค่�รักษ�อ�ก�รเจ็บป่วยและค่�ใช้จ่�ยในก�รไปรักษ�อ�ก�รเจ็บป่วยต�มจริง

 ๒. ค่�รักษ�พย�บ�ลในอน�คต จำ�นวน ๓๐๐,๐๐๐ บ�ท

 ๓. ค่�ข�ดร�ยได้หรือข�ดประโยชน์จ�กก�รทำ�ง�นวันละ ๑,๕๐๐ บ�ท ต�มวันที่เจ็บป่วยจริง

 ๔. ค่�คว�มเสียห�ยอันเกิดจ�กก�รทนทุกข์ทรม�นซึ่งเกิดจ�กสินค้�ของจำ�เลยทำ�ให้สม�ชิกกลุ่มไม่ส�ม�รถใช้ชีวิตได้ โดยปกติสุข ด้�นจิตใจ 

เป็นเงินจำ�นวน ๒๐๐,๐๐๐ บ�ท

 ๕. ค่�เสียจ�กก�รใช้สินค้�ของจำ�เลยทำ�ให้เกิดแผลเป็นน่�เกลียดเสียโฉมติดตัวตลอดชีวิต จำ�นวน ๒๐๐,๐๐๐ บ�ท

 ๖. ค่�สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภ�พ โดยแพทย์ต้องตัดข�ในก�รรักษ�พย�บ�ล คิดต�มหลักเกณฑ์กรณีสูญเสียอวัยวะต�มพระร�ชบัญญัติกองทุน

เงินทดแทน

 ๗. ในกรณีที่สม�ชิกกลุ่มถึงแก่คว�มต�ยให้จ่�ยค่�เสียห�ยร�ยละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท 

 ทั้งนี้ โจทก์ทั้งสองขอให้จำ�เลยใช้ค่�เสียห�ยเพื่อก�รลงโทษเพิ่มขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติ วิธีพิจ�รณ�คดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ม�ตร� ๔๒ 

และต�มพระร�ชบัญญัติคว�มรับผิดต่อคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กสินค้�ที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ม�ตร� ๑๑ (๒) และให้จำ�เลยชดใช้ค่�ฤช�ธรรมเนียมและ

ค่�ทน�ยคว�มแทนโจทก์ทั้งสองด้วย

คำาสั่งศาล

 จึงประก�ศแจ้งให้สม�ชิกกลุ่มทร�บว่� ศ�ลอุทธรณ์ภ�ค ๔ มีคำ�สั่งอนุญ�ตให้ โจทก์ทั้งสองดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม เมื่อวันที่ ๙ สิงห�คม ๒๕๖๔ 

และศ�ลจังหวัดหนองบัวลำ�ภูได้อ่�นคำ�ส่ัง เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๔ โดยนัดพร้อมเพื่อกำ�หนดแนวท�งก�รพิจ�รณ�คดี ในวันท่ี ๒๘ มกร�คม ๒๕๖๕ เวล� ๐๙.๐๐ น�ฬิก�

สิทธิของสมาชิกกลุ่ม

 สม�ชิกกลุ่มที่ไม่ได้ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกกลุ่ม ย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้

 ๑) เข้�รับฟังก�รพิจ�รณ�คดี

 ๒) ร้องขอให้ศ�ลสั่งแสดงว่�โจทก์มิได้มีคุณสมบัติ ส่วนได้เสีย รวมตลอดทั้งก�รได้ม�ซึ่งสิทธิ ก�รเป็นสม�ชิกกลุ่ม

 ๓) ขอตรวจเอกส�รทั้งหมดหรือบ�งส่วนในสำ�นวนคว�มหรือขอคัดสำ�เน�เอกส�รเหล่�นั้น

 ๔) จัดห�ทน�ยคว�มคนใหม่ม�ดำ�เนินคดีแทนทน�ยคว�มกลุ่ม ในกรณีที่ศ�ลเห็นว่�ทน�ยคว�มฝ่�ยโจทก์ไม่ส�ม�รถดำ�เนินคดีคุ้มครองสิทธิของ

กลุ่มบุคคลได้อย่�งเพียงพอ หรือกรณีทน�ยคว�ม  ฝ่�ยโจทก์ขอถอนตัวจ�กก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม

 ๕) ร้องขอเข้�แทนที่โจทก์ โดยอ�ศัยสิทธิต�มบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ� คว�มแพ่งในส่วนของก�รดำ�เนินคดีกลุ่ม

 ๖) คัดค้�นก�รร้องขอเข้�แทนที่โจทก์ ก�รที่โจทก์ถอนฟ้อง ก�รที่มีก�รตกลงกันหรือประนีประนอมยอมคว�มกันในประเด็นแห่งคดี และก�รที่

คูค่ว�มตกลงกันเสนอข้อพิพ�ทให้อนุญ�โตตุล�ก�รเป็นผู้ชี้ข�ด

 ๗) ตรวจและโต้แย้งคำ�ขอรับชำ�ระหนี้

 ๘) แต่งตั้งทน�ยคว�มส่วนตัวเพื่อดำ�เนินก�รต�ม ๑) ถึง ๗) ได้

กำาหนดวันสำาหรับสมาชิกกลุ่มที่ประสงค์จะออกจากกลุ่ม

 สม�ชิกกลุ่มส�ม�รถยื่นคว�มประสงค์ออกจ�กกลุ่มเป็นหนังสือได้ภ�ยใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สม�ชิกกลุ่มแต่ละคนได้รับคำ�บอกกล่�ว และให้ถือว่�

สม�ชิกดังกล่�วไม่เป็นสม�ชิกกลุ่มนับแต่วันที่ได้แจ้งคว�มประสงค์นั้นต่อศ�ล เมื่อพ้นเวล�ดังกล่�วแล้ว สม�ชิกกลุ่มจะออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกกลุ่มอีกไม่ได้ 

เว้นแต่ศ�ลจะอนุญ�ต

ผลของการออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม

 สม�ชิกกลุ่มท่ีออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกกลุ่มแล้ว จะร้องขอกลับเข้�ม�เป็นสม�ชิกอีกไม่ได้ และจะร้องสอดเข้�ม�เป็นโจทก์ร่วมในก�รดำ�เนินคดีแบบกลุ่ม 

โดยอ�ศัยสิทธิต�ม ม�ตร� ๕๗ แห่งประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่งไม่ได้ ทั้งนี้ สม�ชิกที่ออกจ�กกลุ่มแล้วมีสิทธิดำ�เนินคดีต�มสิทธิของตนได้ โดยอิสระ

ผลของคำาพิพากษาที่จะผูกพันสมาชิกกลุ่ม 

 คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลจะมีผลผูกพันเฉพ�ะสม�ชิกกลุ่ม ที่ไม่ได้ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิกกลุ่มเท่�นั้น

     ประก�ศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิก�ยน  พ.ศ. ๒๕๖๔

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น โรงแรมแคนทารี ฮิลส เชียงใหม จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษรับลมหนาว 

จองเลยวันนี้   ธันว�คม 

ตั้งแต่วันนี้   เมษ�ยน  

กรุณ�สำ�รองห้องพักผ่�นโรงแรม

หรือเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรงเท่�น้ัน 

โดยชำ�ระเงินค่�บริก�รล่วงหน้�เต็มจำ�นวน 

และไม่ส�ม�รถขอยกเลิก หรือคืนเงินทุกกรณี 

แพ็กเกจน้ีเป็นไปต�มเงื่อนไขท่ีโรงแรม  

กำ�หนด และไม่ส�ม�รถใช้ร่วมกับร�ยก�ร

ส่งเสริมก�รข�ยอื่ นได้ มีค่�ธรรมเนียมเพิ่ม

เติมต�มเงื่ อนไขที่โรงแรม  กำ�หนด ห�ก

เข้�พักในช่วงวันที่  ธันว�คม   

 มกร�คม  โรงแรม  ขอสงวนสิทธิ

ในก�รเปลี่ยนแปลงอภินันทน�ก�รและ

เง่ือนไขต�มคว�มเหม�ะสมโดยไม่ต้องมี

ก�รแจ้งให้ทร�บล่วงหน้�

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำ�รอง

ห้องพักได้ที่ ฝ่�ยสำ�รองห้องพักโรงแรม

แคนท�รี ิลส์ เชียงใหม่ โทร.

 หรือโทร  หรือจองผ่�นเว็บไซต์ 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ซูเปอร์ ไต้ฝุ่น‘ราย’ถล่มฟิลิปปินส์
มาเลเซียเพิ่มคุมเข้มสกัดโอมิครอน

กัวลาลัมเปอร์ • รอยเตอร์รายงานการแถลงของไครี จา

มารุดดิน รัฐมนตรีสาธารณสุขมาเลเซีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

16 ธันวาคม กล่าวว่า รัฐบาลเพิ่มมาตรการคุมเข้มสกัดไวรัส

โคโรนา โดยเฉพาะจากสายพันธุ์ โอมิครอน หลังพบผู้ติดเชื้อ

สายพันธุ์นี้รายที่ 2 ประกาศห้ามประชาชนรวมตัวกันเป็น 

กลุ่มใหญ่เพื่อฉลองปีใหม่ และผู้ที่จัดงานเลี้ยงวันคริสต์มาส

และปีใหม่ส่วนตัว ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ

ด้วยตัวเอง สำาหรับชาวมาเลเซียที่อายุมากกว่า 60 ปี และ

ผู้ใหญ่ทุกคนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค 2 เข็มไปแล้ว 

จะต้องเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า 

เพื่อคงสถานะรับวัคซีนครบโดส ไครีเผยว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุ์  

โอมิครอนรายที่ 2 ที่พบในมาเลเซียเป็นเด็กอายุ 8 ขวบ ที่

เดินทางมากับครอบครัวจากไนจีเรีย ซึ่งครอบครัวของเขา

อาศัยอยู่ที่ไนจีเรีย โดยมีการเปลี่ยนเครื่องบินที่กาตาร์ ได้

ตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดเด็กคนนี้ รวมถึงผู้ โดยสารเที่ยวบิน

เดียวกับเด็กคนนี้ 35 คน ทุกคนมีผลตรวจเป็นลบ และมีผู้

สงสัยว่าอาจติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอน 18 ราย ซึ่งจะทราบ

ผลตรวจในวันศุกร์นี้ มาเลเซียพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนราย

แรกเมื่อต้นเดือนนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้ ส่วน

ที่อินโดนีเซียพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนรายแรกในประเทศ บูดี 

กูนาดี ซาดิกิน รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซีย เผยเมื่อวัน

พฤหัสบดีว่า ผู้ติดเชื้อคนนี้เป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลวิสมา 

แอตเล็ต ในกรุงจาการ์ตา ซึ่งไม่เคยมีประวัติเดินทางไปต่าง

ประเทศ เขาถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโอมิครอนเมื่อค่ำาวันพุธ

ชาวบ้านเมียนมาหลายร้อยหนีสู้รบเข้าไทย

ย่างกุ้ง • เอเอฟพีรายงานการเผยของเจ้าหน้าที่ ไทยใน

จังหวัดตากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคมว่า มีชาวบ้านจาก

เมียนมาข้ามพรมแดนเข้ามาฝั่งไทยราว 700 คน เจ้าหน้าที่

ให้อาหารและที่พักพิงกับพวกเขา ชาวบ้านเหล่านี้หลบหนี

การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกับกองกำาลังของสหภาพ

แห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) ที่กลับมาปะทะกันอีกครั้งในรอบ

หลายเดือนเมื่อวันพุธ ที่เมืองเลยเก่กอใกล้ชายแดนไทย สื่อ

ท้องถิ่นเผยแพร่ภาพชาวเมียนมาหลายสิบคนกำาลังข้ามแม่น้ำา

เพื่อหนีมาฝั่งไทยเมื่อวันพฤหัสบดี ด้านเลขาธิการองค์กรผู้

หญิงกะเหรี่ยงเผยว่า ชาวบ้านกว่า 1,000 คนได้รับอนุญาต

ให้ข้ามมาฝั่งไทยได้หลังจากผู้นำาชุมชนเจรจากับเจ้าหน้าที่ไทย 

ชาวตุรกีดื่มเหล้าเถื่อนตาย 25 คน

อิสตันบูล • สถานีโทรทัศน์ฮาแบร์เติร์กของตุรกีรายงานเมื่อ

วันพฤหัสบดีว่า มีผู้เสียชีวิตจากการดื่มเหล้าเถื่อนในสัปดาห์

นี้อย่างน้อย 25 คน โดย 7 คนพบเสียชีวิตที่นครอิสตัน

บูล กระทรวงมหาดไทยตุรกีแถลงยึดเหล้าเถื่อนได้มากกว่า 

30,000 ลิตร จากการบุกตรวจ 342 แห่ง ราคาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในตุรกีแพงขึ้นมาก เนื่องจากการขึ้นภาษีของ

รัฐบาลตามนโยบายไม่สนับสนุนให้บริโภคแอลกอฮอล์.

มะนิลา • พายุไต้ฝุ่น “ราย” ซึ่งเพิ่มกำาลังอย่างรวดเร็วเป็นซูเปอร์ ไต้ฝุ่น

หรือเทียบเท่าเฮอริเคนระดับ 5 เคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อ

ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี ประชาชนนับแสนคนอพยพหลบภัย เที่ยวบินและ

การคมนาคมทางน้ำาและทางบกถูกระงับ 

สำานักข่าวรอยเตอร์และ

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 16 ธันวาคม 2564 ว่า พายุ

ราย ซึ่งเป็นไต้ฝุ่นลูกที่ 15 ที่เข้า

ถล่มฟิลิปปินส์ในปีนี้ เคลื่อนขึ้น

ฝั่งที่เกาะเซียร์เกา ในจังหวัดซู

รีเกาเดลนอร์เตทางภาคใต้ของ

ประเทศ เมื่อเวลา 13.30 น. วัน

เดียวกันตามเวลาท้องถิ่น โดย

สำานักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่า พายุ

ลูกนี้มีความเร็วลมคงที่สูงสุด 195 

กิโลเมตร/ชั่วโมง

รายเป็นพายุรุนแรงที่สุดที่

เข้าถล่มฟิลิปปินส์ในปีนี้ โดยเป็น

ซูเปอร์ ไต้ฝุ่นหรือเท่ากับพายุเฮอริ

เคนระดับ 5 ในสหรัฐ ลูกที่ 2 ที่ขึ้น

ฝั่งฟิลิปปินส์นับแต่เดือนกันยายน 

ที่ซูเปอร์ ไต้ฝุ่นจันทูที่เคลื่อนเฉียด

แหลมทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ของเกาะลูซอน เกาะใหญ่ของ

ฟิลิปปินส์ 

สำานักงานอุตุนิยมวิทยา

ฟิลิปปินส์เตือนว่า ลมที่มีพลัง

ทำาลายล้างสูงอาจสร้างความเสีย

หายหนักถึงหนักมากต่อโครงสร้าง

และพืชผล รวมไปถึงก่อให้เกิดน้ำา

ท่วมอย่างกว้างขวางและดินถล่ม

เนื่องจากอุ้มน้ำาฝน

คริสโตเฟอร์ เปเรซ นัก

อุตุนิยมวิทยา เผยว่า ลมพายุ

สามารถพัดเสาไฟฟ้าและต้นไม้หัก

โค่นได้ และอาจสร้างความเสีย

หายต่อบ้านเรือที่ปลูกสร้างด้วย

วัสดุเบา

หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติ                                                     

กล่าวว่า มีประชาชนเกือบ 100,000 

คนในเส้นทางพายุ อพยพออกจาก

บ้านเรือนไปหลบภัยในสถานที่พัก

พิงฉุกเฉิน และได้รับรายงานว่า

เกิดไฟฟ้าดับและน้ำาท่วมในบาง

พื้นที่แล้ว แต่ยังไม่มีรายงานผู้บาด

เจ็บหรือเสียชีวิต

หน่วยป้องกันชายฝั่งของ

ฟิลิปปินส์เผยแพร่วิดี โอที่หน่วย

กู้ภัยฝ่าน้ำาท่วมสูงระดับอกในเมือง

คายากันเดโอโรที่อยู่ริมชายฝั่งทาง

เหนือของเกาะมินดาเนา ขณะ

ช่วยอพยพชาวบ้านด้วยเรือยาง

นอกจากชาวบ้านในพื้นที่

เสี่ยงแล้ว กู้ภัยยังช่วยอพยพนัก                                          

ท่องเที่ยวในประเทศที่ ไปพักผ่อน

ตามชายหาดและแหล่งดำาน้ำ า

ยอดนิยมก่อนถึงเทศกาลวันหยุด

คริสต์มาส

ริชาร์ด กอร์ดอน ประธาน

กาชาดฟิลิปปินส์ กล่าวในแถลง 

การณ์ว่า ชาวฟิลิปปินส์ทรหด 

แต่ซู เปอร์ ไต้ฝุ่นลูกนี้ เพิ่มความ

ทุกข์แก่ผู้คนหลายล้านคนที่กำาลัง

พยายามฟื้นตัวจากพายุทำาลาย

ล้างลูกก่อนๆ น้ำาท่วม และโควิด-

19 ในปีนี้

สายการบินต่างๆ ยกเลิก

เที่ยวบินแล้วหลายสิบเที่ยว ขณะ

หน่วยงานด้านคมนาคมห้ามการ

เดินทางทางน้ำ าและทางบกใน

ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศ 

ทำาให้ผู้ โดยสารตกค้างตามท่าต่าง

หลายพันคน สำานักอุตุนิยมวิทยา

เตือนด้วยว่า คลื่นพายุสูงหลาย

เมตรอาจก่อให้เกิดน้ำาท่วมที่เป็น

อันตรายต่อชีวิตในพื้นที่ต่ำ าริม

ชายฝั่งได้

ทางการฟิลิปปินส์ยั ง ได้

เลื่อนกำาหนดการเริ่มโครงการฉีด                                               

วั คซี นครั้ ง ใหญ่ ในพื้ นที่ เ กื อบ

ทั้งหมดของประเทศเนื่องจากพายุ

ลูกนี้

แต่ละปีฟิลิปปินส์ซึ่งมีเกาะ

มากกว่า 7,600 เกาะ มักเผชิญ

พายุเขตร้อนประมาณ 20 ลูก 

พายุราย ซึ่งฟิลิปปินส์เรียกชื่อว่า                                                 

“โอเด็ตต์” เคลื่อนเข้าถล่มฟิลิป                                                 

ปินส์ช่วงท้ายของฤดูพายุไต้ฝุ่น

แล้ว โดยปกติฤดูพายุของฟิลิป 

ปินส์จะอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม

ถึงตุลาคม 

พายุรุนแรงที่สุดในประวัติ 

ศาสตร์ที่ เข้าถล่มฟิลิปปินส์คือซู

เปอร์ ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนเมื่อปี 2556 

ทำาให้มีคนเสียชีวิตหรือสูญหาย

รวมมากกว่า 7,300 คน

คาดว่า รายจะอ่อนกำาลัง

ลงเล็กน้อยขณะเคลื่อนตัวผ่านหมู่

เกาะวิซายัส เกาะมินดาเนาและ

หมู่ เกาะปาลาวันของฟิลิปปินส์ 

ก่อนจะเข้าสู่ทะเลจีนใต้ในวันเสาร์

แล้วมุ่งหน้าไปยังเวียดนาม.

ซิดนีย์ • เกิดเหตุลมกระโชก

แรงพัดบ้านลมลอย ทำาให้นัก 

เรียนประถมศึกษาที่กำาลังเล่น

อยู่ตกลงมาจากความสูงราว 10 

เมตร เสียชีวิต 5 ราย และบาด

เจ็บสาหัส 4 คน ที่รัฐแทสมา

เนียทางใต้ของออสเตรเลียเมื่อ

วันพฤหัสบดี

เอเอฟพีรายงานว่า เกิด

อุบัติเหตุที่ ไม่คาดคิดครั้งนี้เมื่อ

เวลาราว 10.00 น. ตามเวลาท้อง                                                      

ถ่ิน วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม ท่ี                 

โรงเรียนประถมศึกษาฮิลล์เครสต์ 

ในเมืองเดวอนพอร์ต รัฐแทสมา

เนียทางใต้ของออสเตรเลีย ขณะ

ที่ โรงเรียนกำาลังจัดงานรื่นเริง

ก่อนปิดเรียนช่วงวันหยุดยาว

เทศกาลคริสต์มาส จากการเปิด

เผยของตำารวจ นักเรียนที่เสีย

ชีวิตตกลงมาจากบ้านลมที่ลอย

ขึ้นสูงราว 10 เมตร

ดาร์เรน ไฮน์ ผู้บังคับการ

ตำารวจรัฐแทสมาเนีย แถลง

ยืนยันว่า อุบัติเหตุจากบ้านลม

ที่ โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนเสีย

ชีวิต 4 ราย และนักเรียนได้รับ

บาดเจ็บอาการวิกฤต 4 คน และ

อาการสาหัส 1 คน นักเรียนที่

เสียชีวิตเป็นนักเรียนชาย 2 คน 

และนักเรียนหญิง 2 คน กำาลัง

ศึกษาเกรด 5 และเกรด 6 ซึ่ง

อายุราว 10-12 ปี โรงเรียนแห่ง

นี้มีนักเรียนราว 200 คน 

ต่อมามีรายงานว่า นักเรียน

ที่ ได้รับบาดเจ็บได้เสียชีวิตที่โรง

พยาบาล 1 ราย รวมยอดผู้เสีย

ชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ 5 ราย

หลังได้รับแจ้งเกิดอุบัติ     

เหตุร้ายแรงที่ โรงเรียนแห่งนี้                                     

เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยและรถพยาบาล

รีบรุดมาที่เกิดเหตุ

มีการเผยแพร่ภาพตำารวจ

กอดกันร้องไห้จากที่เห็นภาพ

สะเทือนใจที่นักเรียนเสียชีวิต 

และผ้าใบสีน้ำาเงินปกคลุมสถาน

ที่เกิดเหตุที่ตำารวจบอกว่าเป็น

ภาพน่าเศร้าสลดมาก

นายก รัฐมนต รีสกอต 

มอร์ริสัน ของออสเตรเลียให้

สัมภาษณ์ถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

กับนักเรียนที่รัฐแทสมาเนียว่า 

บรรดาเด็กเล็กๆ กำาลังเล่นสนุก

กับครอบครัวของพวกเขา แต่

กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่

สยดสยองในช่วงเวลานี้ของปี 

เป็นเหตุที่ทำาให้ใจสลายมาก

โรงเรียนประถมศึกษา

แห่งน้ีเชิญผู้ปกครองมาเป็นอาสา                                                     

สมัครจัดงานรื่นเริงให้กับนักเรียน

ก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลคริสต์ 

มาส โดยมีกิจกรรมต่างๆ ให้กับ

เด็กๆ เช่น ทำางานศิลปะ, งาน

ฝีมือ และมีการละเล่นต่างๆ เช่น 

สไลด์และบ้านลม.

บ้านลมลอย10ม.เด็กออสซี่ร่วงตาย5ราย

โปรจีน • ชาวฮ่องกงสนับสนุนจีนจัดชุมนุมรณรงค์ให้ไปเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติระบบใหม่ที่จะเลือกเฉพาะผู้มีแนวคิดรักชาติ เมื่อ

วันที่ 16 ธันวาคม โดยจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 19 ธันวาคม.

นไทยเราพูดถึงเรื่อง “เหลื่อมล้ำา” ในสังคมไทย

มายาวนาน แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาและ

ทางออกก็นำาเสนอกันมากมาย แต่ทำาไมเราจึง

หลุดออกจาก “กับดักความเหลื่อมล้ำา” นี้ ไม่ได้สักที

วันก่อนผมตั้งวงคุยกับ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล เพื่อ

ชวนคุยเรื่องนี้

เพราะคุณกอบศักดิ์เคยอยู่ในรัฐบาล เป็นรัฐมนตรี

ที่ทำาเรื่องความเหลื่อมล้ำาและแก้ปัญหาระบบราชการมา

หลายสมัย

วันนี้แกกลับมาอยู่ในภาคเอกชน และยังมีความ

เป็นนักวิชาการเต็มตัว

คุณกอบศักดิ์วิเคราะห์ให้ฟังว่า

ความเหลื่อมล้ำาเป็นเหมือนโรคมะเร็งร้ายที่กัดกิน-

ค่อยๆ สะสมตัว แฝงเร้นไม่ค่อยเห็น รอเวลาระเบิด เมื่อ

ดูข้อมูลยิ่งน่ากังวล

คนรวยที่สุด 20% แรก คนจนที่สุด 20% รายได้

ต่างกัน 10 เท่า

แต่ในเชิงสินทรัพย์ ต่างกันยิ่งกว่านี้มาก

ที่ดินคนรวยสุด 20% กับคนจนสุด 20% ต่างกัน 

320 เท่า

จากทั้งหมด 110 ล้านบัญชีในไทย บัญชีเงินฝาก

ธนาคารแค่ 1.5 แสนบัญชี มีเงินรวมกันมากกว่าครึ่งของ

ทั้งหมด

ไม่นับสินทรัพย์อื่นๆ ในหุ้น และจำานวนมหาเศรษฐี

ที่ยังคงเพิ่มขึ้นในช่วงโควิด ทั้งๆ ที่คนส่วนใหญ่กำาลัง

ลำาบาก

ผมถามว่าเรามาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร?

คุณกอบศักดิ์บอกว่า เหตุผลข้อแรกคือเราชอบเชื่อ

ในทฤษฎีที่ผิด

ทฤษฎีที่ผิดนั้นคุณกอบศักดิ์ว่า แกก็เคยได้รับความ

รู้จากอาจารย์เศรษฐศาสตร์ของแกมาก่อนเช่นกัน

นั่นคือ ทฤษฎีบนลงล่าง (Trickle down)

วันนี้แกบอกว่าอายุมากเข้า ประสบการณ์ของจริง

บอกว่านั่นเป็นความเชื่อที่ผิด

จึงทำาให้รัฐบาลทั้งหลายชอบแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำา

แบบผิดๆ

คือเน้นการแจกเงิน

เน้นให้ข้าราชการเป็นผู้นำาในการทำาโครงการแก้จน

สิ่งที่ตามมาก็คือ คนของรัฐมองไม่เห็นกลไกที่สร้าง

ความเหลื่อมล้ำา

อันได้แก่ ระบบการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพในชนบท

และระบบการเงินที่ประชาชนในชนบทเข้าไม่ถึง

ที่สำาคัญคือในระบบปัจจุบันนั้นไม่มีคนรับผิดชอบใน

สงครามกับความเหลื่อมล้ำา

ผมถามต่อว่า แล้วทางออกคืออะไร?

คุณกอบศักดิ์บอกว่าต้องใช้ “ทฤษฎีใหม่”

ทฤษฎีใหม่คือการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก นั่น

คือการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ความเข้มแข็งต้องมาจากข้างล่าง หรือ Strength from 

bottom

ไม่ใช่ทฤษฎีจากบนลงไปล่างอย่างที่เคยเชื่อกัน เพราะ

ของดีๆ จากข้างบนมันลงไม่ถึงล่างจริงๆ

ทางออกต่อมาคือการ “ปรับยา”

นั่นหมายถึงการเลิกแนวทางเดิมๆ ที่ทำาแล้วไม่ได้ผล

นั่นแปลว่าจะต้องเปลี่ยนจากการเน้นการแจกเงินไปสู่

การจัดให้เกิดโครงการที่ส่งเสริมพี่น้องในชุมชนให้ยืนบนขา

ตนเองได้

อีกทั้งต้องเลิกให้ข้าราชการพยายามสอนให้ประชาชน

ทำาธุรกิจ เพราะข้าราชการทำาธุรกิจไม่เป็น

จึงต้องเอาเอกชนมาช่วย

และต้องแก้ที่ “สาเหตุที่ซ่อนเร้น”

นั่นคือการจัดให้การศึกษาในพื้นที่ต่างๆ มีคุณภาพ

ทัดเทียมกัน

ต้องไม่มุ่งแต่มีโรงเรียน แต่ไม่วัดคุณภาพเช่นที่เป็นมา

และต้องหาหน่วยงานมารับผิดชอบเรื่องลดความ

เหลื่อมล้ำาให้ชัดเจน

คำาถามต่อมาก็คือ : จะแบ่งงาน ช่วยกันอย่างไร จึงจะ

เอาชนะสงครามนี้ ได้?

1.รัฐบาล-ช่วยออกมาตรการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

สร้างผู้นำาชุมชน ส่งเสริมน้องๆ ให้กลับภูมิลำาเนา

รวมทั้งปลดอุปสรรคทางกฎหมาย ให้ชุมชน

สามารถตั้งสถาบันการเงินเล็กๆ ของตนเอง มีสวัสดิการ

ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าชุมชน มีธนาคารต้นไม้ 

ธนาคารปูม้า ป่าชุมชน ตามสภาพพื้นที่

ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมา กฎหมายมองไม่ค่อย

เห็นคนตัวเล็กๆ ดังนั้นเวลาเขียนกฎหมายก็จะไม่ได้เขียน

เพื่อประชาชนทั่วๆ ไป จึงไม่น่าแปลกใจ ชาวบ้านจะติด

อุปสรรคเชิงกฎหมายเป็นประจำา ทำาโน้นก็ไม่ได้ ทำานี่ก็

ไม่ได้

2.เอกชน-ช่วยชุมชนหาตลาด ขายของ (แทนที่จะ

ให้ข้าราชการที่ไม่เคยทำาธุรกิจช่วยขายของสร้างอาชีพ)

ในกรณีของเมืองจีน Alibaba ช่วยสร้างหมู่บ้านเถา

เป่า สี่พันกว่าแห่ง

โครงการนี้ให้ความรู้ในการขายของออนไลน์ รวม

ถึงช่วยในการรวมกลุ่มของร้านโชห่วย

ไม่น่าแปลกใจที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศ 

“ความรุ่งเรืองร่วมกัน” หรือ Common prosperity เป็น

นโยบายแห่งชาติ โดยให้บริษัทเอกชนของเขาต้องมี

โครงการช่วยชุมชน

เหตุก็เป็นเพราะจีนเห็นว่าถ้าเน้นแต่ระบบตลาดเสรี 

สุดท้ายความเหลื่อมล้ำายิ่งนานวันก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้น จนถึงจุด

ที่แก้ไม่ได้

3.มหาวิทยาลัย นอกจากวิจัยเรื่องยากๆ หันกลับมา

ช่วยวิจัยใน “งานที่กินได้” เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนทำา

มาหากิน เช่น เรื่องพันธ์ุพืช ดิน น้ำา เครื่องจักร เทคโนโลยี 

4.0

รวมทั้งส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่ให้คนรุ่นใหม่ไปช่วย

ชุมชน คิดโครงการเกี่ยวกับชุมชน จะได้เห็นโอกาสที่มีอยู่

คุณกอบศักดิ์บอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องที่ทำาได้และทุก

คนช่วยกันได้ เมื่อทำาแล้วจะช่วยย้อนทวนปัญหาความ

เหลื่อมล้ำาให้ดีขึ้น ก่อนที่สังคมจะเกิดความขัดแย้งหนัก

หน่วงกว่านี้

ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป!.

กาแฟดำ

ค

ทำ�ไมยิ่งน�น, ยิ่งเหลื่อมล้ำ�?
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ขาว

12

เตือน 6 จว.ใต้ฝั่งตะวันออกรับฝนหนัก

สงขลา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 16 ธ.ค.64 

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 4 (56/2564) 

เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง มี

ผลกระทบช่วงวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 รายงานว่า หย่อมความ

กดอากาศต่ำากำาลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้ชายฝั่งประเทศ

มาเลเซีย มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าปกคลุมประเทศ

มาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างในคืนวันที่ 16 ธ.ค.64 ส่งผลให้ในช่วงวัน

ที่ 16-18 ธ.ค.2564 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีฝนหนักหลายพื้นที่

และมีฝนหนักมากบางแห่ง บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ได้แก่ 

จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส บริเวณที่มีฝนตกหนัก 

ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง ขอให้ประชาชนในพื้นที่

เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

ถึงหนักมากและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำาให้เกิดน้ำาท่วมฉับพลัน น้ำาป่า

ไหลหลาก และน้ำาล้นตลิ่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำาลังแรง 

โดยทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง

มากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ตอน

ล่างระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือเดินเรือ

ด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 16-

18 ธ.ค.64  นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจาก

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด

รวบมือทุบตู้ ATM พังเกลื่อนเมืองกันตัง

ตรัง • จากกรณีมีคนร้ายทำาลายตู้กดเงินสดหรือเอทีเอ็มของ

ธนาคารออมสิน สาขากันตัง ภายในเขตเทศบาลเมืองกันตัง และ

อยู่ห่างจาก สภ.กันตัง ประมาณ 200 เมตร พบ 1 ใน 3 ตู้กดเงินสด 

หน้าจอที่เป็นกระจกแตกได้รับความเสียหาย จนไม่สามารถใช้การ

ได้ และยังมีคนร้ายลงมือก่อเหตุใช้ก้อนหินทุบตู้กดเงินสดธนาคาร

ออมสิน บริเวณหน้าที่ว่าการอำาเภอกันตัง โดยที่ทางธนาคารเข้า

แจ้งความดำาเนินคดี พร้อมกันน้ันยังพบว่าตู้ธนาคารกสิกรไทย 

สาขากันตัง ซึ่งอยู่ห่างไปอีกประมาณ 500 เมตร ก็ได้ถูกคนร้าย

ใช้ของแข็งทุบหน้าจอจนแตกและได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน 

แต่ทางธนาคารไม่ติดใจเอาความ และไม่ได้แจ้งความแต่อย่างใด 

ความคืบหน้าเมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 15 ธ.ค.64 พ.ต.อ.ประดิษฐ์ 

ชัยพล ผกก.สภ.กันตัง และกำาลังชุดสืบสวน นำาตัวนายเทพประยุทธ์ 

มีจอม หรือโด้ อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62/1 หมู่ 2 ต.กันตังใต้ 

อ.กันตัง อาชีพรับจากทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ ไปทำาแผนประกอบคำา

รับสารภาพจุดก่อเหตุจำานวน 2 จุด คือ ตู้หน้าธนาคาร และตู้หน้าที่

ว่าการอำาเภอ ระหว่างที่ทำาแผนประกอบคำารับสารภาพ ผู้ต้องหายัง

มีอาการมึนเมาฤทธิ์ของยาเสพติด โดยผู้ต้องหาอ้างว่าก่อนเกิดเหตุ

ได้เสพยาบ้าไปจำานวน 6-7 เม็ด ก่อนออกจากบ้าน มาก่อเหตุจำานวน 

3 จุด จากนั้นได้ขับรถกลับบ้านจนตำารวจตามรวบได้ เบื้องต้นเจ้า

หน้าที่ ได้ทำาการตรวจปัสสาวะพบเป็นฉี่ม่วง ก่อนแจ้งข้อกล่าวหา

ทำาให้เสียทรัพย์ และเสพยาเสพติดให้ โทษ ก่อนจะนำาตัวไปคุมขัง.

ยื่นร่าง กม.ลูก

ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นพ.สุกิจ 

อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า สาระสำาคัญของ

ร่าง พ.ร.ป.ว่าการด้วยเลือกตั้ง ส.ส. พรรค

เพื่อไทยเน้นให้มีเขตที่ติดต่อกัน ซึ่งจะแตก

ต่างจากของเดิม รวมทั้งฐานจำานวนประชากรต้อง

เขียนให้ชัดเจนข้ึน รวมทั้งวิธีการคำานวณ

ต้องเป็นไปตามมาตรา 91 คือคะแนนรวม

ของบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของทุก

พรรคการเมืองรวมกันทั้งประเทศ แล้วนำา

มาคำานวณด้วย 100 คน ส่วนกรณีมีเศษ 

เราจะดูเศษทศนิยมเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น 

พรรคเพื่อไทยได้ 35.8 พรรคอื่นๆ ได้ 30.2 

สมมติรอบแรกได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 90 ที่นั่ง 

เหลืออีก 10 ที่นั่ง ก็จะมาดูที่เศษทศนิยม 

สำาหรับการจัดเบอร์ผู้สมัครให้ใช้เบอร์เดียว

ทั้งประเทศ ทั้ง ส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อ 

ส่วนร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ทราบ

ว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่น่าจะเสนอร่างดัง

กล่าว แต่พรรคเพื่อไทยเห็นว่ามีความจำาเป็น

และสำาคัญ เพื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำานวน 

ส.ส.เขต จาก 350 เป็น 400 เขต ซึ่งกฎหมาย

เดิมเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างกว้างขวางในการคัดเลือกผู้สมัครและ

บังคับให้จัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำา

จังหวัดทุกเขตเลือกตั้ง ในร่างของพรรคเพื่อ

ไทยเรายังยืนยันเจตนารมณ์เรื่องการส่ง

เสริมการเลือกตั้งเบื้องต้น หรือไพรมารีโหวต 

เนื่องจากเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 45 

จะไปยกเลิกไม่ได้ 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวด้วย

ว่า  นอกจากนั้นยังแก้ไขค่าบำารุงพรรคของ

สมาชิก จากเดิมสมาชิกช่ัวคราว 100 บาท 

และ 2,000 บาท สำาหรับสมาชิกถาวร ใน

ร่างของพรรคเพื่อไทยได้เสนอว่าเพื่อให้ประชาชน

มีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองมากขึ้น จึง

กำาหนดว่าอัตราค่าสมาชิกพรรคให้ไปเขียน

ไว้ ในข้อบังคับพรรคของแต่ละพรรคที่จะ

เป็นผู้กำาหนดเอง นอกจากน้ียังเสนอเกี่ยว

กับการยุบพรรคการเมือง เพราะกรณีที่

ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยยุบพรรคต้องมี

ความชัดเจน และการจัดทำานโยบายของ

พรรคการเมือง ต้องสามารถบอกแหล่งเงิน

ว่านำามาจากไหนได้ รวมทั้งผลกระทบที่เกิด

ขึ้นด้วย ทั้งนี้ เชื่อว่าร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ

จะสามารถประกาศใช้ได้ในเดือน มีนาคม 65 

ด้านนายสุทินกล่าวว่า หลังจากนี้

เป็นกระบวนการของสภาท่ีจะตรวจสอบ

ความถูกต้องก่อนที่จะบรรจุระเบียบวาระ

การประชุม ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณา

ของสภาได้ในช่วงเดือน ม.ค.65 เพราะขณะนี้

หลายพรรคการเมืองก็เริ่มทยอยยื่นร่างแก้ไข

แล้ว และยืนยันว่าไม่มีร่างแก้ไขฉบับพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จึง

ให้เสรีและอิสระกับทุกพรรคการเมือง

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรอง

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค

ร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และคณะทำางานเพื่อ

เตรียมการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส.ส. และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กล่าว

ถึงความคืบหน้าในการจัดทำาร่าง พ.ร.ป.ทั้ง 

2 ฉบับว่า ขณะนี้คณะทำางานของพรรคร่วม

รัฐบาลได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้

นำามาสู่การพิจารณาของวิปรัฐบาลเมื่อวันที่ 

13 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งวิปรัฐบาลเห็นด้วยกับทั้ง 

2 ร่าง โดยมีหลักการสำาคัญ คือ 

1.จะมีการเสนอร่างร่วมกันเป็นฉบับ 

เดียวกัน โดยจะนำาเสนอต่อนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาฯ ในวันที่ 23 ธ.ค.

2.ประเด็นหลักที่มีการแก้ไขทั้ง 2 ฉบับ 

เป็นประเด็นท่ีอนุวัตให้เป็นไปตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญที่ ได้มีการแก้ ไขมาตรา 83  

และ 91 คือเรื่องระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเท่านั้น 

3.เรายอมรับร่างของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะเสนอผ่านคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งอาจมีประเด็นอื่นที่ ไม่

ได้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่

เกี่ยวข้องกับการทำางานของ กกต. ซึ่งเราไม่

ขัดข้องหาก ครม.จะเสนอกรณีเหล่านี้เข้ามา 

และ 4.มีบางประเด็นที่ ไม่เห็นด้วยกันบ้าง 

โดยเราจะให้สิทธ์ิ ส.ส.สามารถแปรญัตติได้ 

เช่น พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พรรค 

ปชป.เห็นว่าควรกำาหนดให้ ใช้หมายเลข

เดียวกันระหว่างแบบบัญชีรายชื่อและแบบ

แบ่งเขต ซึ่งตรงกับร่างของ กกต. แต่พรรค

ร่วมอื่นอาจไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร สามารถใช้

สิทธิ์แปรญัตติได้

นายชินวรณ์กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม 

วันที่ 20 ธ.ค. เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เชิญคณะทำางาน

ร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับของพรรคร่วม

รัฐบาลไปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่

ทำาเนียบรัฐบาล ซึ่งเรายินดีที่จะรับฟังความ

คิดเห็นร่าง กกต. ที่เสนอผ่านทาง ครม. ส่วน

จะมีประเด็นไหนที่จะต้องมีการอภิปรายหรือ

ต้องดำาเนินการ โดยจะยึดหลักสำาคัญว่าเรา

ต้องการเห็นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อ

ไปบริสุทธิ์ ยุติธรรม

ขณะที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ 

กล่าวว่า ในวันที่ 23 ธ.ค. ทางวิปรัฐบาล

จะนำาร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เสนอต่อนาย

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ทั้งนี้ แม้ว่าในที่ประชุมคณะทำางานจะยังมี

ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่หลายประเด็น

และถือว่ายังไม่ตกผนึก แต่ที่คณะทำางาน

รับได้ คือเราได้ตกลงกันว่าจะไปสู้กันในช้ัน

สงวนคำาแปรญัตติในการประชุมร่วมรัฐสภา 

หลังจากที่ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับบรรจุเข้า

สู่วาระการประชุมแล้ว 

ทั้งนี้ ประเด็นหลักที่จะต้องต่อสู้คือ

พรรคเล็กเห็นว่า จะต้องคงหลักการคะแนน

เสียงไม่ตกน้ำา และหลักการเรื่อง ส.ส.พึงมี

ที่จะต้องคงอยู่ โดยไม่ถูกแก้ไข อีกทั้งเรื่อง

การหารคะแนนจะต้องหารด้วย 500 ไม่ใช่ 

100 และใช้แนวทางเดิมของรัฐธรรมนูญ

ปี 2560 คือการนำาคะแนนบัตร ส.ส.เขต

ของทุกพรรครวมกัน บวกด้วยคะแนนบัตร

เลือกพรรคของทุกพรรครวมกัน แล้วหาร

ด้วย 500 จะได้คะแนนเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน  

สมมติว่าเป็นคะแนน A จากนั้นนำาคะแนน

เขตของแต่ละพรรคบวกด้วยคะแนนพรรค

ของแต่ละพรรคแล้วหารด้วยคะแนนเฉลี่ย

ต่อ ส.ส. (A) จะได้เป็น ส.ส.พึงมีของพรรค

นั้นๆ ซ่ึงการคิดจำานวน ส.ส.บัญชีรายช่ือ 

ให้นำาจำานวน ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรค ลบ

ด้วยจำานวน ส.ส.เขตของแต่ละพรรค จะได้

จำานวน ส.ส.บัญชีรายช่ือของแต่ละพรรค 

การคิด ส.ส.บัญชีรายชื่อจะไม่มีการบังคับ

ว่าจะต้องได้ ส.ส.ขั้นต่ำา 1% หลังจากคิด 

ส.ส.บัญชีรายชื่อเต็มตามคะแนนเต็มแล้ว 

ถ้ามี ส.ส.บัญชีรายชื่อยังไม่ครบ 100 คน 

เหลือจำานวนเท่าใด ให้ใช้การปัดเศษคะแนน

พรรคการเมือง ตามลำาดับมากน้อย จนกว่า

จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อครบ 100 คน อย่างไร

ก็ตาม ตนจะประสานกับทางสมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) เพื่อทำาความเข้าใจในเหตุผลเหล่านี้ 

และขอใช้เสียง ส.ว.ช่วยสนับสนุนต่อไป

วันเดียวกันนี้ นายเรืองไกร ลีกิจ

วัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

เปิดเผยว่า ได้ส่งคำาร้องไปทางไปรษณีย์ EMS 

เพื่อขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบนายมงคลกิตติ์ 

สุขสินธารานนท์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทย

ศรีวิไลย์ ว่ามีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 234 (1) หรือไม่ 

สาเหตุมาจากที่นายมงคลกิตติ์ได้ทำาหนังสือ

ขอลาการประชุม โดยระบุว่า “ด้วยในการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 15 ธันวา 

คม 2564 ข้าพเจ้า ขอลาการประชุม

เวลา 14.00-19.00 น. เนื่องจากภารกิจกับ

ประชาชน (พานักศึกษาไปดูหนัง 4 kings)

นายเรืองไกรกล่าวว่า การลาดังกล่าว 

อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำารง

ตำาแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการ

ตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงาน

ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 

พ.ศ.2561 ระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วย

การลงชื่อมาประชุมและการลาการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 และข้อบังคับ 

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.2563

“การลาประชุมเพื่อพานักศึกษาไป

ดูหนัง 4 kings โดยอ้างว่าเป็นภารกิจกับ

ประชาชน อาจเป็นการขาดประชุมโดยไม่

จำาเป็น อันอาจนำาไปสู่การฝ่าฝืนมาตรฐาน

ทางจริยธรรมฯ 2561 หรือข้อบังคับว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมฯ 2563 ในข้อต่างๆ ตาม

มาได้ จึงมีเหตุต้องขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร ว่ามีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้าย

แรง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 234 (1) หรือ

ไม่” นายเรืองไกรกล่าว

ด้านนายมงคลกิตติ์กล่าวว่า ตลอด

การทำาหน้าที่ ส.ส.มา 3 ปีกว่า ไม่เคยขอลา

งานเลย ในใบลาเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ระบุเอา

ไว้ว่าขอลาช่วงเวลา 14.00-19.00 น. แต่

ปรากฏว่าการประชุมสภา ในวันดังกล่าวล่ม

ไปตั้งแต่ตอน 16.30 น. เท่ากับตนลางานไป

เพียง 2 ชั่วโมงกว่า หนังเข้าฉายตอน 17.30 น. 

ซึ่งเป็นช่วงสภาล่ม และปิดสภาไปแล้ว. 

ศาลสั่งหยุด

อย่างร้ายแรง ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วัน

ที่ศาลฎีการับคำาร้องจนกว่าจะมีคำาพิพากษา 

ให้พ้นจากตำาแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติ

หน้าที่ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

และสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้าน มีกำาหนด

เวลาไม่เกินสิบปีตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 235 พระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 

มาตรา 87 และมาตรฐานทางจริยธรรม

ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำารง

ตำาแหน่งในองค์กรอิสระ รวมท้ังผู้ว่าการ

ตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงาน

ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 

พ.ศ.2561 ข้อ 7, 8, 9 และ 27

ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า คำาร้อง

ของผู้ร้องบรรยายพฤติการณ์ท่ีกล่าวหา 

พร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานชัดเจนเพียง

พอที่จะดำาเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนข้อ

เท็จจริงต่อไปได้ และผู้ร้องดำาเนินการตาม

ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการ

พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือ

ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง

ร้ายแรง พ.ศ.2561 ครบถ้วนแล้ว จึงมีคำา

สั่งให้รับคำาร้อง

เมื่อศาลฎีกามีคำาสั่งรับคำาร้องไว้พิจารณา

วินิจฉัยแล้วและมิได้มีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น  

ผู้คัดค้านย่อมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่า

จะมีคำ าพิพากษาตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

มาตรา 235 วรรคสาม นัดพิจารณาครั้งแรก

เพื่อตรวจพยานหลักฐาน ในวันที่ 10 ก.พ.

2565 เวลา 09.30 น.

สงขลา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 พระวิน

ยาธิการและฝ่ายกฎหมายคณะ

สงฆ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับตำารวจ

ชุดปราบปรามยาเสพติด (ชุด

ตะวัน) ของ สภ.หาดใหญ่ นำาโดย 

พ.ต.ท.มาชา แก้วทอง รอง ผกก.ป. 

สภ.หาดใหญ่ และ พ.ต.ท.จิรศักดิ์ 

ฉวีนิล รอง ผกก.สส.ฯ ได้สั่งการให้ 

ร.ต.อ.ณัฐฤกษ์ ขติยะสุนทร ดำาเนิน

การ

หลังจากที่ ได้รับการร้อง

เรียนจากชาวบ้านว่ามีหลวงไก่ 

หรือพระรัชพล อินทศร ซึ่งเป็นพระ

ลูกวัดของวัดแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา ประพฤติตัวไม่เหมาะสม

กับสมณเพศ มีรถยนต์เก๋งส่วนตัว

และจะขับรถไปไหนมาไหนด้วย

ตนเอง และในยามค่ำาคืนจะหนีออก

จากวัด สละผ้าเหลือง แล้วสวมใส่

เสื้อผ้าฆราวาส ขับรถเก๋งไปรับหญิง

สาวไปหลับนอนในรีสอร์ตและเสพ

ยาด้วยเป็นประจำา ชาวบ้านสุดทน

พฤติกรรมดังกล่าว จึงได้ร้องเรียน

กับตำารวจเพื่อให้ติดตามจับกุมต่อไป 

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำารวจได้

ติดตามดูพฤติกรรมของหลวงไก่ 

ปรากฏว่าได้ขับรถไปรับหญิงสาว 

และพาหญิงสาวตามถนนริมชาย

หาดชลาทัศน์สงขลา แล้วจอดรถ

ตรงข้ามร้านอาหารสวนสนแก้ว 

จากนั้นพระรัชพลและหญิงสาวได้

ลงจากรถ แล้วเดินไปนั่งที่หาดทราย

ริมชายหาด นั่งดื่มกินอย่างมีความ

สุข จนกระทั่งเวลา 21.00 น. คืนที่

ผ่านมา ทั้ง 2 คนได้เดินกลับมาที่รถ 

และตำารวจหาดใหญ่ได้ประสานกับ

ตำารวจสายตรวจ สภ.เมืองสงขลา 

ร่วมกันแสดงตัวขอตรวจสอบ และ

ทำาการตรวจค้นภายในรถ ปรากฏ

ว่าพบผ้าสบงและจีวรซุกซ่อนอยู่ใน

กระเป๋า และถุงยางอนามัย จำานวน 

1 กล่อง จากน้ันได้นำาตัวกลับมาที่

วัดโคกสมานคุณ และแจ้งท่านเจ้า

อาวาสให้รับทราบ เพ่ือทำาการลา

สิกขาตามขั้นตอนต่อไป.

รวบมารศาสนา

ทำาพระสงฆ์เสื่อม

ดื่มเหล้ามั่วหญิง
นครพนม • วันที่ 16 ธันวาคม 

2564 เวลา 13.00 น. ณ กอง

บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด

นครพนม นายธวัชชัย รอดงาม 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วม

แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหา 1 

ราย พร้อมกัญชาแห้งอัดแท่ง 

จำานวน 354 แท่ง/กิโลกรัม และ

รถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะบรรทุก

ยาเสพติดอีก 1 คัน สืบเนื่องจาก

มีชาวบ้านแจ้งว่าจะมีการลัก 

ลอบลำาเลียงยาเสพติดจากฝั่ง

ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในราช

อาณาจักรบริเวณริมแม่น้ำาโขง 

ในพื้นท่ีบ้านยางนกเหาะ หมู่ 2 

ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จึง

ร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงเฝ้าซุ่มตามจุด

ล่อแหลม กระทั่งเวลาประมาณ  

1 ทุ่มเศษ มีรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 

รุ่น CRV สีเทา ทะเบียน วอ 7952 

กรุงเทพมหานคร ขับมาจอดอยู่

ริมแม่น้ำาโขงเพื่อรับกัญชาแห้ง

อัดแท่ง จากนั้นก็รีบขับออกไป

อย่างรวดเร็ว 

ชุดปฏิบัติการจึงส่งสัญญาณ

ให้อีกชุดทราบ พร้อมตั้งจุดสกัด 

ส่องไฟให้รถคันดังกล่าวหยุด ปรา 

กฏว่าคนร้ายไม่ยอมหยุด กลับเร่ง

เครื่องพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่จนเสีย

หาย ขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์

เป็นแผงกั้นด้วยการจอดขวางถนน 

แต่คนร้ายพยายามขับรถปีนไหล่

ทาง จึงถูกรถเจ้าหน้าที่อีกคันที่วิ่ง

ไล่มาชนจนตกร่องถึงสิ้นฤทธิ์ 

ภายในรถพบนายศราวุฒิ 

จันทร์เสนา หรือวุฒิ อายุ 39 ปี 

บ้านเลขที่ 8 หมู่ 8 ต.แซงบาดาล 

อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ตรวจที่ฝาท้าย

พบกัญชาแห้งอัดแท่งห่อหุ้มด้วย

กระดาษฟอยล์สีเขียว บรรจุอยู่ใน

กระสอบสีขาว จำานวน 8 กระสอบ 

รวม 354 แท่ง/กิโลกรัม สอบสวน

เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่า 

ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง จึงรับ 

จ้างลำาเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ชั้น

ใน โดยมีนายทุนชื่อท้าวเตียง อยู่ฝั่ง

ประเทศเพื่อนบ้าน ได้ค่าจ้างครั้งละ 

30,000 บาท หนีรอดเง้ือมมือเจ้า

หน้าที่มาแล้ว 9 ครั้ง โดยมีปลาย

ทางอยู่ที่จังหวัดสระบุรี

นายธวัชชัย รอดงาม รอง 

ผวจ.นครพนม เปิดเผยว่า หนึ่ง

ปีที่ผ่านมาสามารถจับกุมและยึด

ทรัพย์ผู้ต้องหายาเสพติดได้หลาย

ราย สำาหรับกัญชาแห้งล็อตนี้ เจ้า

หน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานให้ข้อมูล

เบื้องต้นว่าเป็นเกรดพรี เมียม 

ประเมินราคากว่า 10 ล้านบาท.

เชียงใหม่ • ปะทะเดือดชายแดน

อำาเภอแม่อาย หลัง กกล.ผา

เมืองออกลาดตระเวนพบกลุ่ม

ขบวนการลักลอบขนยาเสพ

ติด สั่งหยุดแต่กลับยิงใส่จนเกิด

การปะทะกันนานกว่า 10 นาที 

ส่งผลให้ ทพ.บาดเจ็บ 1 ส่วน

คนร้ายดับ 1 ก่อนยึดยาบ้าได้

ประมาณ 3 แสนเม็ด

เมื่อวันที่ 16  ธ.ค.2564 

ภายหลังจากที่กองบังคับการ

ควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติ

การกองทัพภาค 3 กองกำาลัง

ผาเมือง บูรณาการหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจจุดสกัดการ

ลักลอบค้ายาเสพติด แรงงานผิด

กฎหมายในพื้นที่อำาเภอแม่อาย

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยพันเอก

วิเชษฐ์ จันทร์สิงห์ ผู้บังคับกอง

บังคับการควบคุมทหารพราน 

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี 3 

เปิดเผยว่า  ได้สั่งการให้ร้อยโท

เทพฤทธิ์ สมัครเขตวิทย์ ผู้บังคับ

กองร้อยทหารพรานที่ 3201 จัด

กำาลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ทำา 

การซุ่มโจมตี บริเวณช่องทาง 

จับกัญชากว่า10ล้านมาจากเพื่อนบ้าน

ทหารปะทะเดือดแก๊งค้ายาดับ1

บ.ป่ากุ๋ย ม.3 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 

จ.เชียงใหม่ จุดเสี่ยงสำาคัญ ตาม

เป้าหมาย

จนกระทั่งเวลาประมาณ 

20.30 น.ของวันที่ 15 ธ.ค.64 ชุด

ปฏิบัติการทหารพรานพบกลุ่ม

บุคคลต้องสงสัยกำาลังลำาเลียงยา

เสพติดเดินมาตามเส้นทางเท้า

ที่ทางไทยปิดป้ายห้ามผ่าน เจ้า

หน้าที่ได้ตะโกนให้ปลดสัมภาระ

และอาวุธ แต่ปรากฏว่ากลุ่ม

บุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนยิง

ใส่กำาลังทหารพราน คาดว่าเพื่อ

เปิดทางหนี ทางทหารพรานจึง

ยิงตอบโต้ โดยมีการยิงปะทะกัน

ประมาณ 10 นาที เสียงปืนจึง

สงบลง

ผลปฏิบัติการ ฝ่ายเจ้า

หน้าที่ไทยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

จำานวน 1 นาย คือ อส.ทพ.วีระ 

รกไพร ถูกอาวุธปืนยิงบริเวณหัว

ไหล่ข้างขวา จึงได้นำาผู้ได้รับบาด

เจ็บส่ง รพ.แม่อาย (ปัจจุบันออก

จาก รพ.แล้ว) พร้อมทั้งได้เพิ่ม

เติมกำาลังจำานวน 3 ชุดปฏิบัติ

การ เพื่อควบคุมพื้นที่ โดยรอบ

ที่เกิดเหตุ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.64 

เวลา 05.45 น. หน่วยได้เข้า

พิสูจน์ทราบบริเวณพื้นท่ีเกิด

เหตุอีกครั้ง ผลการปฏิบัติ ตรวจ

พบหลักฐานเป้ดัดแปลง ภายใน

บรรจุยาเสพติดให้ โทษประเภท 1 

(ยาบ้า) จำานวน 3 เป้ และพบ

กลุ่มขบวนการยาเสพติดเสีย

ชีวิต 1 คน เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ 

เก็บหลักฐานเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่

เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น พล.ต .นฤทธิ์  

ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำาลัง

ผาเมือง พร้อมชุดผู้บัญชาการ

ทหารกองกำาลังผาเมือง ได้ร่วม

กับแพทย์ โรงพยาบาลแม่อาย 

ฝ่ายปกครอง ตำารวจภูธรแม่อาย 

อัยการฝางฯ ตรวจพลิกศพและ

ตรวจนับยาบ้าท้ัง 3 เป้ เบ้ือง

ต้นพบเป้ท่ี 1 บรรจุยาบ้า 13 

มัด ประมาณ 130,000 เม็ด เป้

ที่ 2 พบยาบ้า 13 มัด ประมาณ 

130,000 เม็ด และเป้ที่ 3 มียาบ้า 

12 มัด ประมาณ 120,000 เม็ด 

รวม 38 มัด จำานวนยาประมาณ 

380,000 เม็ด.

เกียกกาย • ที่รัฐสภา วันที่ 16 ธันวาคม น.ส.ภา

ดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิด

สถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment 

Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจาก

ธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนัน

ผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนัน

ไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ สภาผู้แทน

ราษฎร แถลงความคืบหน้าการทำางานว่า  

ที่ประชุมมีมตินัดประชุมเป็นประจำาทุกวัน

พฤหัสบดี รวมทั้งพิจารณากรอบแนวทางการ

ดำาเนินงานและมีมติตั้งคณะอนุ กมธ. 5 คณะ

ประกอบด้วย 1.คณะอนุ กมธ.

พิจารณาศึกษากฎหมาย การจัดเก็บรายได้ 

และภาษีจากการเปิดสถานบันเทิงแบบครบ

วงจร 2.คณะอนุ กมธ.พิจารณาศึกษาพื้นที่

ความเป็นไปได้และหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการ

เปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร 3.คณะอนุ 

กมธ.พิจารณาศึกษาการลงทุน และรูป

แบบการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร 

4.คณะอนุ กมธ.พิจารณาศึกษารูปแบบธุรกิจ

เกมมิง และ 5.คณะอนุ กมธ.พิจารณาศึกษา

การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก

การเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร 

ทั้งนี้ ทั้ง 5 อนุ กมธ.อยู่ระหว่างเสนอ

ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้ง

น.ส.ภาดาท์กล่าวต่อว่า นอกจากน้ี 

ประธาน กมธ.ยังได้เสนอว่าต้องการเปิด

โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 

ดังนั้น ประชาชน นิสิต นักศึกษา และองค์กร

ต่างๆ ที่มีความสนใจสามารถเข้ามาเป็นที่

ปรึกษาในคณะ กมธ.นี้ ได้ เพื่อสร้างและส่ง

เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ในการประชุม

สัปดาห์หน้า ทาง กมธ.จะมีการพิจารณา

ประเด็นด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ

จัดเก็บรายได้และภาษี โดยเชิญผู้แทนจาก

กระทรวงการคลัง สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

เข้ามาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

ด้านนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส. 

สงขลา พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธาน 

กมธ. กล่าวว่า เหตุผลที่ กมธ.ตั้งอนุ กมธ.

ขึ้นมาถึง 5 ชุด เนื่องจากเป็นเรื่องใหญ่ มี

ขอบเขตงานกว้าง จึงมีอนุ กมธ. 5 ชุด แต่

จะต้องนำาเรียนนายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร จะอนุญาตหรือไม่ เพราะ

ตามหลักการที่ผ่านมาจะให้ กมธ.แต่ละชุดมี

อนุ กมธ.ได้ไม่เกิน 3 คณะเท่านั้น นอกจาก

น้ีที่ประชุมยังมีมติตั้งที่ปรึกษาประจำาคณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ อีก 24 คน มาจากตัวแทน

หลายส่วน โดยมีคนที่น่าสนใจ อาทิ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ, นาย

วัน อยู่บำารุง ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย.  

‘ธรรมนัส’กุนซือกมธ.กาสิโน

โอดโดนโจมตีแนะเลี้ยงไก่
ไทยโพสต์ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสโซ

เชียลมีเดียบิดเบือนคำากล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ท่ีช่วงหนึ่งกล่าวให้ประชาชนเลี้ยงไก่บ้านละ 

2 ตัว ที่ จ.ยะลา ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจ

ดี ต้องการให้ประชาชนสามารถลดรายจ่าย

ในครัวเรือน เพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็น

เพียงแนวทางหนึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

อื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ ให้

เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองได้ โดย

นายกรัฐมนตรีเสนอแนะการเลี้ยงไก่ เพราะเป็น

วิถีชีวิตพี่น้องคนไทยในต่างจังหวัด ตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกับการปลูกพืชผักสวน

ครัว เพื่อประกอบอาหารกินเองภายในครอบครัว

“การลงพื้นที่แต่ละครั้งนายกรัฐมนตรี 

มีการศึกษาข้อมูล ศักยภาพ รวมทั้งปัญหา 

อุปสรรค ในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อการ

จัดทำาแผนงาน โครงการภาครัฐท่ีเหมาะสม

กับสภาะเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ซึ่งท่าน

เองก็จะมีข้อแนะนำาเพิ่มเติมให้แต่ละท้องถิ่น 

ซึ่งแนวทาง วิธีการก็สามารถปรับให้เข้ากับ

วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งระหว่างการ

ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดยะลาและปัตตานี 

นายกฯ ได้ย้ำาว่ารัฐบาลเห็นปัญหาคนไทยส่วน

ใหญ่ทั้งประเทศขณะนี้คือ ปัญหาความยากจน 

ปัญหาหนี้ครัวเรือน และปัญหาหนี้นอกระบบ  

นายกฯ จึงให้ความสำาคัญในการแก้ปัญหาความ

ยากจนด้วยการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ซึ่ง

วิธีการแนวทางก็จะมีความแตกต่างกันไปใน

แต่ละพ้ืนท่ี ซึ่งประชาชนคนในพ้ืนท่ีท่ีต้อนรับ

ท่านนายกรัฐมนตรี เข้าใจความหมายและ

ความปรารถนาดีของท่านนายกฯ ที่ต้องการ

คนในพ้ืนท่ีพ่ึงพาตนเอง มีชีวิตอย่างมีกินมีใช้ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายธนกรกล่าว

ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก  พล.อ.ประยุทธ์ 

ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานในพิธีประกาศ

เกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 

ประจำาปี 2564 ถึงการเล่นกีฬา จะฝากอะไรถึง

กีฬาการเมืองหรือไม่ ว่า “กีฬาสีไม่มี” 

เมื่อถามถึงกรณีโซเชียลมีเดียโจมตีคำา

กล่าวนายกฯ เรื่องการแนะนำาให้เลี้ยงไก่บ้าน

ละ 2 ตัว พล.อ.ประยุทธ์กล่าวเพียงว่า “ไม่

สร้างสรรค์” ก่อนขึ้นรถเดินทางกลับทันที.
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คนกลางคืนเฮ!

จะเร่งรัดให้มีการเยียวยาแล้วเสร็จภายใน

เดือนนี้  โดยมีจำานวนผู้ ท่ีจะได้รับการ

เยียวยาประมาณ 120,000 ราย ผู้ที่จะ

ได้รับสิทธิ์เยียวยาจะต้องมีสถานะเป็นผู้

ประกันตน และได้ รับการรับรองจาก

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์ เครือข่ายคน

บันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย

หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจะให้เป็น

เงินจำานวนคนละ 5,000 บาท เป็นระยะ

เวลา 1 เดือน และเร่ิมการโอนเงินเข้าสู่

บัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้ทำาการผูก

บัญชีพร้อมเพย์ไว้ โดยจะเริ่มโอนวันท่ี 29 

ธ.ค.64 และขอยืนยันว่าจะทำาให้เร็วที่สุด 

ทั้งนี้ รอบแรกจ่ายเยียวยาภายในวัน

ที่ 29 ธ.ค.นี้ เพื่อให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ 

ส่วนคนที่รายชื่อตกหล่น อาจเป็นเพราะ

ยังไม่สมัคร หรือยังไม่รับรองมา ให้สมัคร

ภายในวันที่ 14 ม.ค.2565 และให้สมาคม

รับรองภายในวันที่ 28 ม.ค.2565 จะได้รับ

การเยียวยาในรอบ 2 รอบ 3 ตามที่รับรอง

มา ซึ่งจะขยายให้ถึงแค่วันที่ 28 ม.ค.นี้

เท่านั้น โดยเหตุที่ต้องกำาหนดระยะเวลา 

เพราะเป็นเงินกู้จะต้องมีไทม์ ไลน์ให้ชัดเจน

ว่าจะต้องจ่ายภายในวันไหน ได้ถึงวันไหน

วันเดียวกัน นายสุชาติ ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ถึงกรณีกระทรวงการคลังมีคำาสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

ของบริษัท เดอะวันประกันภัย จำากัด 

(มหาชน) และบริษัทเตรียมเลิกจ้างลูกจ้าง

กว่า 300 คน ในทุกสาขาทั่วประเทศว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม มีความห่วงใยลูกจ้าง

บริษัทดังกล่าว และได้กำาชับให้กระทรวง

แรงงานเข้าไปดูแล จึงได้สั่งการให้สำานัก 

งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3                                                     

ตรวจสอบข้อมูลอย่างเร่งด่วน รวมท้ังประ 

ชาสัมพันธ์ ให้สมัครเป็นผู้ประกันตนตาม

มาตรา 39 สำาหรับบุคคลท่ีต้องการใช้สิทธิ

ประกันสังคมต่อเนื่อง

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิ 

การสำานักงานประกันสังคม กล่าวว่า นาย                                                               

จ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งเลิกจ้างลูกจ้างต่อสำานัก 

งานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือน

ถัดจากเดือนที่เลิกจ้าง  ซึ่งสามารถดำาเนิน

การแจ้งเลิกจ้างผ่านระบบ e-service ใน

เว็บไซต์ สปส. www.sso.go.th ได้ ในส่วน

ของลูกจ้างขอให้รีบดำาเนินการข้ึนทะเบียน

ผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ 

https://e-service.doe.go.th/ ซึ่งลูกจ้างจะ

ได้รับประโยชน์ทดแทนเงินว่างงาน ร้อยละ 

70 ของค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 8 ของการเลิก

จ้าง จนถึงวันที่ 28 ก.พ.65 และตั้งแต่วัน

ที่ 1 มี.ค.65 จะได้รับเงินว่างงานร้อยละ 50 

ตั้งแต่ที่ได้รับเงินว่างงาน จนครบ 180 วัน 

ตามกฎกระทรวง

ที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ (สปสช.) นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัช

อารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ที่ผ่าน

มา สปสช.ได้เสนอขอรับงบประมาณจาก

พระราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวงการ

คลังกู้เงินเพื่อแก้ ไขปัญหา เยียวยา และ

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 (พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่ม

เติม) สำาหรับจ่ายชดเชยบริการโควิด-19 ไป

แล้ว 2 ครั้ง วงเงินรวม 42,886.0740 ล้าน

บาท แบ่งเป็นคร้ังที่ 1 วงเงิน 20,829.23 

ล้านบาท สำาหรับจ่ายชดเชยบริการโควิด-

19 ที่หน่วยบริการให้บริการไปแล้วในปี 

2564 และ สปสช.เป็นหนี้ค้างจ่ายหน่วย

บริการเนื่องจากงบได้รับมีไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ ครม.ได้มีมติอนุมัติงบฯ ดังกล่าว

ให้ สปสช.ดำาเนินการแล้ว โดยกำาหนดเวลา

ใช้จ่ายแล้วเสร็จภายใน 16 ธ.ค.นี้  ซึ่งบอร์ด 

สปสช.จึงได้มีมติเห็นชอบออกประกาศหลัก

เกณฑ์ประกาศหลักเกณฑ์การดำาเนินงาน

และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ  สำ าหรับผู้มีสิท ธิหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 (ฉบับที่ 3) เพื่อจ่ายชดเชยค่าบริการ

โควิด-19 ให้กับหน่วยบริการได้อย่างต่อ

เนื่อง ซ่ึงจะเร่ิมบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 9 ธ.ค.

2564 เป็นต้นไป เพื่อใช้จ่ายงบครอบคลุม

บริการตรวจคัดกรอง บริการป้องกันการ

ติดเช้ือสำาหรับคนไทยทุกคน บริการรักษา 

บริการรับ-ส่งต่อ บริการตรวจเพื่อวินิจฉัย 

รักษาอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีน 

การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นภายหลังได้

รับวัคซีนสำาหรับคนไทยทุกคน ค่าบริการฉีด

วัคซีน และหรือขอบเขตบริการที่อาจเพ่ิม

เติมในระหว่างปี

ในส่วนของการเสนอขอรับงบประ                                                               

มาณคร้ังท่ี 2 วงเงิน 22,056.84 ล้านบาท                                                              

สำาหรับจ่ายชดเชยบริการโควิด-19 ปีงบ 

ประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.64 

คาดว่าสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอต่อ ครม.

เพื่อให้พิจารณาในวันท่ี 21 ธ.ค.น้ี.

ดริงก์ ได้

ยอดฉีดวัคซีนวันที่ 15 ธ.ค. 393,447 โดส 

ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 จำานวน 

98,440,417 โดส สถานการณ์ โลกมีผู้ติด

เชื้อสะสม 272,469,550 ราย ผู้เสียชีวิต

สะสม 3,345,391 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ 

จำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงที่

ผ่านมายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเช้ือโควิด-

19 ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการฉีด

วัคซีนครอบคลุมประชากรอย่างทั่วถึงและ

สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ อย่างไรก็ตาม 

ขณะนี้รัฐบาลได้มีการจัดสรรวัคซีนเพื่อเป็น

วัคซีนบูสเตอร์เข็ม 3 ในสถานบริการฉีด

วัคซีนแล้ว จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับ

วัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว เข้ารับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 3 ซึ่งจะเป็นวัคซีน AstraZeneca, 

Pfizer, Moderna เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิ 

คุ้มกัน โดยสามารถติดต่อสอบถามไปยัง

สถานพยาบาลใกล้บ้านได้

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ฝากความ

ห่วงใยมาถึงพี่ น้องทั่ วประเทศ ซ่ึงใน

ช่วงเวลาที่เข้าใกล้ส้ินปีนี้ หลายคนที่เร่ิม

วางแผนจัดงานฉลองปีใหม่ รวมทั้งอาจมี

การนัดกินเลี้ยงสังสรรค์ภายในครอบครัว 

ท่ีพักอาศัยหรือตามร้านอาหาร จึงอยากขอ

ความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการ

ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting 

อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการ

แพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ และขอให้

ประชาชนไม่ประมาท การ์ดอย่าตก เพื่อที่

จะหลีกเลี่ยงการติดเช้ือภายในครอบครัว” 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯกล่าว

เช่นเดียวกับ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก 

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  

กล่าวถึงแนวทางบริหารจัดการฉีดวัคซีน

ในกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยากว่า นายกฯ 

มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานร่วมกับคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมกันบริหาร

จัดการให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่  คือ 

1.แรงงานภาคประมง จังหวัดชายทะเล (จัง 

หวัดชายทะเล 21 จังหวัด) มอบ ศร.ชล.

2.คนประจำาเรือไทย หรือผู้ปฏิบัติ

งานบนเรือไทย ณ บริเวณท่าเรือในพื้นที่จัง                                             

หวัดต่างๆ (จังหวัดชายทะเล 21 จังหวัด) 

มอบกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 3.แรง 

งานต่างด้าวในสถานประกอบการ บ้าน

นายจ้างท่ีท้ังขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียน 

มอบ กอ.รมน. กระทรวงแรงงาน กระทรวง

มหาดไทย 4.แรงงานต่างด้าว ตามชาย                                                            

แดนไทย มอบกระทรวงมหาดไทย กระ 

ทรวงการต่างประเทศ 5.ผู้หนีภัยในพ้ืนที่

พักพิงสำาหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบ ราชบุรี 

กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ตาก มอบกระทรวง

มหาดไทย 6.กลุ่มประชากรอื่นๆ ที่ ไม่ใช่

สัญชาติไทยทั้งหมดในทุกจังหวัดมอบกระ 

ทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ ตัวเลขการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ในประเทศไทย ข้อมูลล่าสุดจากหมอพร้อม   

ณ วันที่ 15 ธ.ค.64 ยอดสะสม 98.5 ล้าน

เข็ม แบ่งเป็นเข็ม 1 สะสม 50.2 ล้านเข็ม,  

เข็ม 2 สะสม 43.8 ล้านเข็ม และเข็ม 3 

สะสม 4.5 ล้านเข็ม

“นายกฯ ขอบคุณประชาชนที่ร่วมมือ

กันฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจ นอกจาก

จะป้องกันตนเองและยังมีส่วนกับรัฐบาล

ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ด้วย ซึ่งมั่นใจว่าไทยจะ

บรรลุเป้าหมายท่ีรัฐบาลกำาหนดให้ได้ 100 

ล้านโดสภายในปีนี้” รองโฆษกประจำาสำานัก                                        

นายกฯ กล่าว

เคาต์ดาวน์ปีใหม่ดริงก์ถึงตี 1

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าว

ถึงการจัดงานเทศกาลปีใหม่ว่า การจัดงาน

ปีใหม่ที่มีการรวมตัวมากกว่า 1,000 คน 

ต้องใช้มาตรการโควิดฟรีเซต ติง (COVID 

Free Setting) ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน

ต้องฉีดวัคซีนครบโดส และต้องตรวจ ATK 

ก่อนเข้าร่วม เพื่อเฝ้าระวังอย่างสูงสุด ส่วน

การจัดงานที่ต่ำากว่า 1,000 คน ผู้เข้าร่วม

งานต้องมีผลวัคซีนครบโดส และที่สำาคัญ

ทุกคนยังต้องคงมาตรการป้องกันตนเอง

สูงสุดตลอดเวลา ทั้งการใส่หน้ากาก เว้น

ระยะห่าง และล้างมือ ถ้าทำาตามมาตรการ

เหล่านี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่เกินความควบคุม 

“ยืนยันมาตรการไม่ได้ตึงจนเกินไป

และจะช่วยให้ทุกคนปลอดภัย ส่วนเรื่องการ

ดื่มสุราช่วงปีใหม่ ย้ำาว่าอนุญาตแค่เพียงวัน

เดียวคือ ช่วงคืนส้ินปีจนถึงเวลา 01.00 น. 

ของวันท้่ี 1 มกราคม 2565 ไม่ใช่ทำาได้ทุกวัน 

ต้องขอความร่วมมือประชาชนเฉลิมฉลอง

ด้วยความตระหนักรู้” นายอนุทินกล่าว

รองนายกฯ กล่าวถึงโควิดสายพันธ์ุ

โอมิครอนว่า ขณะน้ีพบไปท่ัวโลกรวมถึง

ประเทศไทย เนื่องจากเรามีการเปิดประเทศ

ให้คนสัญจรไปมา แต่มีมาตรการและระบบ

ตรวจสอบ โดยผู้เข้ามาอย่างถูกต้องทางท่า

อากาศยานจะต้องมีผลตรวจ RT-PCR ก่อน

ข้ึนเครื่อง 72 ช่ัวโมง มาถึงประเทศไทยต้อง

ตรวจซ้ำา การท่ีเราตรวจจับได้หมายความว่า

ระบบการตรวจสอบของเราทำางานได้ดี คนท่ี

ติดเช้ือโอมิครอนจะถูกกักตัวและเข้าสู่ระบบ

การรักษา ซ่ึงคนต่างชาติจะมีประกันสุขภาพ

วงเงิน 5 หมื่นเหรียญสหรัฐรับผิดชอบ ส่วน

คนไทยใช้สิทธิรักษาตามระบบหลักประกัน

สุขภาพ ขณะท่ีการลักลอบเข้าผิดกฎหมาย 

ฝ่ายความม่ันคงจะดูแลอย่างเต็มท่ี

“เช่ือว่าวัคซีนท่ีประเทศไทยฉีดให้

สามารถป้องกันโอมิครอนได้ ซึ่งโอมิครอน

ยังไม่ได้รุนแรงมากไปกว่าเชื้อสายพันธุ์อื่น 

และกรมควบคุมโรคกำาลังเร่งรณรงค์ ให้

ประชาชนมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งเรามี

วัคซีนเพียงพอ โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 

เข็ม หรือแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม เมื่อช่วง

เดือน ก.ย. สามารถมารับเข็มกระตุ้นได้เลย 

โดยจะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้มารับ 

เนื่องจากมีข้อมูลอยู่แล้ว และกรมควบคุม

โรคจะกระจายวัคซีนออกไปให้เร็วท่ีสุด” 

รองนายกฯ กล่าว

ถามถึงกรณีการออกใบรับรองวัคซีน

โควิด-19 ปลอม นายอนุทินกล่าวว่า ขณะ

น้ีทุกโรงพยาบาลท่ีพบเร่ืองดังกล่าวได้ ไป

แจ้งความเป็นหลักฐานแล้ว ซ่ึงใบรับรอง

วัคซีนปลอมเป็นโทษท้ังผู้ออกใบรับรองและผู้

ใช้ โดยผู้ใช้ใบรับรองวัคซีนปลอม นอกจาก

เห็นแก่ตัวยังเป็นการทำาร้ายคนในครอบครัว 

เพราะอาจนำาเช้ือโควิดไปแพร่ให้ได้ ส่วนคน

ออกใบรับรองปลอมก็ผิดกฎหมายอยู่แล้ว 

ทั้งน้ี ใบรับรองวัคซีนปลอมสามารถ

ตรวจสอบได้ง่าย เพราะต้องมีคิวอาร์ โค้ดที่

บอกข้อมูลคนรับวัคซีน ผู้ที่ฉีดให้ ยี่ห้อวัคซีน 

วันที่ฉีด เพราะฉะน้ันจึงไม่มีประโยชน์ที่จะ

ไปทำา และต้องฝากให้ช่วยกันแจ้งเบาะแส 

ซึ่งได้ขอความร่วมมือไปยังสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (สตช.) ให้ดำาเนินคดีอย่างรวดเร็ว

และเฉียบขาดแล้ว

จ.สงขลา กลุ่มภารกิจสื่อสารความ

เสี่ยง สสจ.สงขลา รายงานผลตรวจคัดกรอง

เชิงรุกในชุมชนพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 

105 ราย ผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 

4 รวมยอดสะสม 65,675 ราย ที่น่าตกใจมี

ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย รวมสะสม 289 ราย 

ยังอยู่ในกลุ่มผู้ที่ยยังไม่ได้รีบวัคซีน ยังนอน

พักรักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 2,600 ราย   

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ ได้ลงตรวจ

คัดกรอง 16 อำาเภอด้วยชุดตรวจ ATK 

พบผู้ติดเชื้อติดอันดับต้นๆ ของ จ.สงขลา 

อ.เมืองฯ สิงหนคร รัตภูมิ หาดใหญ่ และอยู่

ในกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่มากที่สุด 

รองลงมากลุ่มจากคลินิกตรวจคัดกรองโรค

ทางเดินหายใจเฉียบพลัน   

จ.สมุทรสาคร สาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสาครเปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 

รายใหม่ 31 ราย เสียชีวิต 1 ราย อยู่ระหว่าง

การรักษาตัวในโรงพยาบาล 447ราย รักษา

หายกลับบ้านได้ 22 ราย และอยู่ระหว่าง

การสังเกตอาการอีก 86 ราย 

จ.บุรีรัมย์ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ                                                             

โควิด-19 รายใหม่ จำานวน 26 ราย เป็นผู้ป่วย

ติดเชื้อพบในพื้นที่จังหวัด 24 ราย ในจำานวน

น้ีพบมากท่ีสุดในพื้นท่ี อ.ลำาปลายมาศ 9 

ราย และติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 2 ราย ซึ่ง

ติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยงทั้งหมด.
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